

# ๑๕๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๗๐/๑

สมัยนั้นเรายังไม่รู้เลยครับทำอะไร แล้วให้ศาลดูบอกว่าถือได้เพราะว่าไปพิมพ์ในนามนี้ มันถูกหลักทำแผนที่ระหว่างประเทศไหมครับที่จะอ้างอิงได้ วันนี้ทำไมท่านไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาโต้แย้งหรือยกเรื่องนี้ขึ้นมาที่จะเป็นประเด็นใหม่ มันไม่ใช่ประเด็นเก่าที่พิพาทไปแล้วขึ้นไม่ได้ สันปันน้ำที่ถูกต้องตามหลักสนธิสัญญาระหว่างประเทศอยู่ตรงไหน ที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระทบกระเทือนเพื่อนบ้านครับ ผมก็รักเขครับไม่อยากจะให้มีปัญหาแต่นี้คือสิทธิและอธิปไตยของไทย คำนี้จะครับสำคัญ ท่านพูดเสมอครับว่าเราไม่ได้เสียดินแดน ท่านบอกว่าตารางมิลลิเมตรหนึ่งก็ยังไม่เสีย ท่านบอกว่าปราสาทมันไม่ได้กินเส้นเขตที่ว่่านั้น ท่านจะเรียกอะไรสุดแล้วแต่ผมยืนยันไม่ใช่เขตแดนระหว่างไทยกับเขา แต่ประเด็นคือเราไปขยับเส้นให้เขาหรือเปล่าท่านประธาน มันถึงได้กิน มีใครรู้ไหมครับไทยเคยได้มีโอกาสไปตรวจไหม อดีตนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มาจากพวกเราหรือครับมาจากวิธีการที่ไม่ถูก ท่านยังบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลทำอะไรต้องหารือประชาชน ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม และวันนี้ท่านมาจากการเลือกตั้งอย่างไรครับทำไมกลายเป็นว่าประชาชนทั้งประเทศต้องมาเรียกร้องขอมีส่วนร่วม ต้องมาเรียกร้องขอรับรู้ข้อมูลจากท่าน ผมถึงเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้สอนสติสอนใจเราหลายเรื่องเราคิดแต่ที่มาแต่เราไม่คิดว่ามาแล้วทำตัวอย่างไร ประเด็นสำคัญที่ผมต้องกราบเรียนท่านประธานอีกอันหนึ่งที่ผมไม่สามารถจะไว้ว่างใจท่านได้ก็คือเรื่องสนธิสัญญา ประเด็นเรื่องนี้ครับ ผมขออนุญาตท่านประธานครับว่ามันไม่ใช่เรื่องถกเถียงกันว่าเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญหรือว่าเป็นเรื่องอะไรหรือครับ แต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าเรื่องนี้ในสถานะของมันเองจริง ๆ มันคืออะไรกันแน่ ผมไม่ได้ผิติดุติ ผมไม่ได้พูดเรื่องรัฐธรรมนูญ ผมไม่ได้บอกรัฐมนตรีทำผิดรัฐธรรมนูญ ผิดหรือถูกไม่ใช่เรื่องวันนี้ แต่ผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ท่านพยายามอธิบายให้คนไทยทั้งชาติฟังอยู่วันนี้ว่ามันไม่ใช่ข้อตกลง มันเป็นแถลงการณ์ มันไม่ได้ผูกพันอะไร และมันไม่จำเป็นต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎร แต่ผมบอกไม่ใช่ ถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าไม่ใช่ ท่านประธานครับ เผอิญมันเป็นภาษาฝรั่งเศสผมก็ไม่ถนัดนะครับ ไปใช้บอกว่าจอยท์ คอมมูนิตี ผมก็พยายามไปถามผู้รู้ว่ามันแปลว่าอะไร เขาก็บอกว่าหมายถึงพวกสเตทเมนต์ (Statement) ถ้อยคำ คำพูด คำแถลง แล้วแต่เราจะใช้ ผมจึงเรียนท่านประธานว่า

# ๑๕๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๗๐/๒

คนที่เขื่อนักกฎหมายนั้นรู้ ข้อตกลงใด ๆ ในหนังสือใด ๆ ที่มีผลผูกพันกันถือว่าเป็นสัญญา  
ไม่ต้องไปดูหรือกรับว่ามันเขียนข้างบนว่า นี่เป็นหนังสือสัญญาเป็นหนังสือข้อตกลง  
ไม่เขียนหัวข้างบนก็ยังเป็นสัญญาเลย ถ้ามันมีข้อตกลงผูกพันกันอยู่ในนั้น แล้วท่านประธานครับ  
ผมถามท่านประธานหน่อย สมมุติผมกับท่านประธานตกลงเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเรา  
จะแถลงการณ์ เราแถลงการณ์นะครับ เราแถลงการณ์ให้คนอื่นฟังหรือแถลงการณ์ให้เรา  
๒ คนฟังท่านประธาน แถลงการณ์นี้เขาต้องแถลงให้คนอื่นฟังว่าเรา ๒ คนคุยกันว่าอะไร  
แต่ถ้าวันนี้เล่นแถลงกัน ๒ คนแล้วมีพยานด้วย แล้วเรียกแถลงการณ์หรือท่านประธาน  
เขียนว่าอย่างไรครับ ผมใช้คำว่า หนังสือแล้วกันนะครับ หนังสือฉบับนี้ทำเมื่อวันที่ ๒๒  
พฤษภาคม ๒๕๐๘ ขอโทษครับ ค.ศ. ๒๐๐๘ ก็คือ พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ละครับ ที่เป็นประเด็น  
ก็คืออย่างนี้ครับ ขึ้นต้นบอกอย่างนี้ครับ ดิวริง เดอะ มีทิง โบท ไฮน์ อะครีเทด แอส ฟอลโล  
(During the meeting both sign a accreted as follow) เป็นพาส เทนส์ (Pass tense) ด้วย  
นี่มันลักษณะของการทำข้อตกลง ท่านประธานไม่ใช่แถลงการณ์ บอกกันเองว่าเรา ๒ คน  
ตกลงกันว่าอะไร ท่านประธานเห็นไหมครับ แล้วมันเป็นแถลงการณ์ตรงไหน แล้วบอกว่า  
ตกลงกันมาแล้วเพราะใช้พาส เทนส์ นี่เป็นเพียงการบันทึกย้อนหลังเท่านั้นเองว่าในอดีตเรา  
๒ คน ตกลงกันว่าอะไร -----

# ๑๕๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรฺวรา ๗๑/๑

ประเด็นที่ผมนเขียนท่านประธาน ท่านรัฐมนตรีพยายามไม่ใช้คำว่า แผนที่ เพราะท่านไม่อยากจะยอมรับว่าเราใช้แผนที่เขมร แต่ว่าท่านพูดหลุดตลอดเวลาคับ ท่านประธานไปดูคลิป วิดีโอ ของท่านสิครับ ท่านพูดแผนที่แล้วก็แผนที่ แผนที่ แผนที่ แผนที่ พูดอยู่อย่างนี้ครับตลอด เดี่ยวแผนที่เดี่ยวนแผนที่ เพราะท่านพยายามจะบอกว่ามันคือแผนที่ แต่ไม่ใช่ครับ มันมาพร้อมแผนที่ และนั่นคือสิ่งที่เราพูดกัน แต่สิ่งที่บันทึกอยู่ในเอกสารที่ท่านเรียกว่า แถลงการณ์มันใช้คำว่า แมพ (Map) ไม่ใช่ ดรออิง แพลน (Drawing plan) หรือ แพลน (Plan) แมพ ท่านประธานทราบแปลว่า แผนที่ ตรงไหนครับในที่นี้ที่บอกว่าแผนที่ หรือว่า ท่านรัฐมนตรีเพิ่งจบเนติบัณฑิตอังกฤษบอกว่า แมพ ในที่นี้แปลว่า แผนที่ ทางฝั่งไหน เขาบอกเหมือนกันไหม และถ้าเป็นแผนที่ทำไมไม่ใช้คำว่า แผนที่ ในภาษาอังกฤษ เสียเลยละครับ ต้องเปิดเป็นคำที่มามีความเกี่ยวข้องกันต่อไปในอนาคตทำไม นี่คือนี่ที่ฝ่ายทหาร กองทัพเป็นห่วงไปใช้อย่างนี้ละครับ แล้วแผนที่อันนี้ก็คือแผนที่ที่เขาทำขึ้นมาด้วย นี่ละครับ คือปัญหาที่ผมนเขียนท่านประธานว่าฝ่ายความมั่นคงจริง ๆ แล้วเขาเป็นห่วง ที่ผมนอ่าน ให้ท่านประธานฟังนะครับ ที่ท่าน พลเอก ปฐมพงษ์ทำไปถึง หรือที่ผมนอ่านเมื่อสักครู่ ทหารชั้นผู้น้อยนะครับท่านประธาน ทหารชั้นผู้น้อยอยู่ตรงนั้นท่านประธานไปถามเขาสิครับ ท่านประธานเป็นรุ่นพี่ เขารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่ท่านรัฐมนตรีทำไป ไปถามเขาดูได้ครับ วันนี้เขารู้สึกอย่างไร เขาตั้งข้อสังเกตมาเป็นหนังสืออย่างนี้ ท่านประธานเป็นนายทหาร รู้โดเน่งงานจะเป็นอย่างไร เขากล้าเสี่ยง เขาอาจจะมีความของการที่ทหารไทยต้องถอน เสาธงออกจากพื้นที่อยู่ในจิตใจเขาอยู่ก็ได้ เขาทำได้เท่านั้นครับ ปัญหาคือวันนี้เราในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะทำอย่างไรกับรัฐมนตรีผู้นี้ เรายังจะปล่อยให้ท่านทำอย่างนี้ต่อไปจะด้วยความจงใจหรือไม่จงใจไม่สำคัญ สำคัญคือเราจะให้ท่านเดินหน้าต่อไปหรือ ในเอกสารฉบับนี้ใช้คำว่า แมพ แปลว่า แผนที่ ไม่ได้แปลว่า แผนที่ และเวลามีข้อพิพาท ในระหว่างประเทศเขาไม่ใช้ภาษาไทย เขาใช้ภาษาอังกฤษ

ประการที่ ๒ ในข้อ ๔ เขาบอกไว้ชัดเลยครับ จุดที่ท่านพูดครับ ผมขออนุญาต เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ เพนดิง เดอะ รีซัลท์ ออฟ เดอะ เวิร์ดส ออฟ เดอะ จอยท์ คอมมิชชัน ฟอร์ แลนด์ เบาน์ดารี คอนเซิร์นนิง เดอะ นอร์เทิร์น แอนด์ เวสเทิร์น แอเรีย

# ๑๕๔

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรฺวรา ๗๑/๒

เซอร์รารวติง เดอะ เทมเพิล ออฟ พระวิหาร (Fending the result of the words of the joint commission for land boundary concerning the northern and western area surrounding the temple of Preah Vihear) แปลว่าอะไรครับ แปลว่า บันทึกอะไรก็แล้วแต่ฉบับนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับนครครับ เขาเขียนไว้เลยครับ ทำไมต้องเขียน ก็ท่านบอกเองไม่เกี่ยวกับดินแดน ไปเขียนทำไม บอกว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เกี่ยวกับเขตแดนด้านฝั่งตะวันตกคือด้านนี้ครับ ด้านยาว และทางด้านฝั่งเหนือก็คือฝั่งนี้ เขายังไม่รับเลยเห็นไหมครับ แล้วท่านบอกเป็นแผนที่เรา เขาไม่รับ เขาบอกว่ารอผลการชี้ขาดตรงนี้อยู่ แล้วถ้าวันหนึ่งมันเกิดมีปัญหาแล้วเราบอกไม่รับ เขาบอกก็เซ็นไว้แล้วนี่ครับ ผมถึงบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่หรือครับ มันยังไม่เกิดหรือครับการเสียดินแดน แต่วันหนึ่งนี่ละครับจะนำไปสู่ตรงจุดนั้นเป็นครั้งที่ ๒ ของชาติไทย ผมเรียนท่านประธานต่อไปอีกนิดเถอะครับ ท่านประธานครับ เราต้องทำความเข้าใจระหว่างคำว่า ดินแดน กับคำว่า อธิปไตย ดินแดนกับอธิปไตยเหมือนและไม่เหมือนครับ อธิปไตยรวมถึงดินแดนด้วย เราเสียดินแดนนี้เราเสียอธิปไตยครับ แต่ถ้าเราเสียอำนาจในการดูแลพื้นที่นั่นคือการเสียอธิปไตยโดยไม่ได้เสียดินแดน ข้อสัญญาอันนี้ ข้อตกลงอันนี้ท่านจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ผมถือว่ามันเป็นข้อสัญญา เขาบอกว่าต่อไปตรงนี้จะมีการมีแผนเนจเมนท์ แพลน (Management plan) ร่วมกัน แปลว่าอะไรครับ ตรงพื้นที่เลข ๓ ที่ท่านบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อน ผมยืนยันไม่ใช่ครับ ที่ของไทย ตามแผนที่ไทยก็เป็นของไทย ท่านต้องยึดแผนที่ไทยครับ ท่านเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทย ท่านเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านต้องถือแผนที่ไทย แล้วท่านจะไปตกลงว่าต่อไปให้เขามีอำนาจบริหารจัดการตรงนี้ร่วมกับเรา แล้วที่เราขอแค่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกร่วมยังไม่ให้เลยแล้วทำไมท่านให้เขามาร่วมตรงนี้ละ

อีกประการหนึ่งนะครับท่านประธาน ผมสับสนครับ ฟังคำแถลงท่านแล้ว ผมก็สับสน เพราะอะไรครับ ท่านพยายามอธิบายสถาบันอะไรไทยคดี บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเลยครับ ไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียดินแดน จดทะเบียนมรดกโลกไม่เกี่ยวกับเสียดินแดน แต่ว่าเวลาที่ท่านไปแถลงอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก่อนวันนั้นครับ ท่านบอกอันนี้ไม่ได้ถ้าปล่อยให้เวลานั้นเข้าไปล่วงเลยไปเราสู้เสี่ยงต่อการเสียดินแดนเพราะเขาจะไปจดทะเบียนมรดกโลกแล้ว มันอย่างไรกันแน่ ท่านประธาน เดี่ยวบอกว่าของมรดกโลกไม่เกี่ยวขึ้นตรงนั้น เดี่ยวบอกว่าเกี่ยว ท่านประธานครับ ผมพูดเรื่องจริง ท่านประธานไปดูคลิป วิดีโอ ของท่าน อันหนึ่งท่านบอกว่าไม่เกี่ยว ก็ในเมื่อไม่เกี่ยวแล้วไปริบจดทำไมล่ะครับ ผมไม่พูดประเด็นซ้ำกับท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เราไม่ทำเราก็ประท้วง เราก็คัดค้านไปสิ เพราะมันเป็นเรื่องดินแดน ต่อไปไม่ให้บริหารกันตรงนี้ แล้วท่านทำไปทำไม นอกจากตรงนี้ ท่านประธานครับ ผมอยากกราบเรียนครับว่า แถลงการณ์ฉบับนี้มันไม่ใช่เป็นแค่อย่างที่ผมเข้าใจ เพราะอะไรครับ เพราะว่าในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่กรุงเวียนนา เขาบอกไว้ครับ ผมแปลอังกฤษเป็นไทยเลยนะครับ บอกบันทึกข้อตกลงอะไรระหว่างรัฐต่อรัฐที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมีผลผูกพันถือว่าเป็นสัญญาทั้งนั้น จะเป็นสัญญาหรือสนธิสัญญาก็สุดแล้วแต่นะครับ ทริตี ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ผมไม่ได้อธิบายว่าท่านทำผิดรัฐธรรมนูญ ผมเอาข้อกฎหมายมาพูด รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง บอกอย่างนี้ครับ หนังสือสัญญาใด ท่านประธานเห็นใหม่ครับ เขาหลีกเลี่ยงไม่ใช่คำว่า สนธิสัญญา เพราะอะไรครับ หนังสือสัญญาแปลว่ากระดาษแผ่นเดียวไม่มีหัว แต่มีข้อผูกพันก็ถือเป็นสัญญาแล้ว หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีอีกครับ ท่านไปตรงโน้นผมมาตรงนี้ครับ มีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อันนี้ใช่ใหม่ครับ ที่บอกว่าจะมีการพัฒนาร่วมกัน ตามคณะกรรมการร่วมที่ทำสมัยรัฐบาลที่แล้วโน้น ไม่ใช่รัฐบาลที่แล้ว แล้วโน้น ปี ๒๕๔๖

# ๑๕๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๗๒/๒

ปี ๒๕๔๗ ไซ้หมครับ มีเขียนไว้ไซ้หรือเปล่าครับเป็นการยอมรับกันไซ้ข้อ ๔ ว่าจากบันทึกข้อตกลงอันนี้ต่อไปจะมีการพัฒนาพื้นที่ ท่านประธานลงไปดูบันทึกของกระทรวงการต่างประเทศไปดูวัตถุประสงค์เป้าหมายของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตั้งที่กระทรวงการต่างประเทศจะทำอะไรครับ พัฒนาพื้นที่ ท่านประธานครับ ผมบอกแล้ว ๒ วันแทบแยะ ผมเป็นห่วงครับ คนพูดบอกเกาะกง เกาะกง รายงานของกำลังทหารพรานบริเวณนั้นเมื่อต้นปีนี้เองครับ การกู่ระเบิดบริเวณช่องตาเฒ่าและสร้างเส้นทางจากบ้านสวาย จากอะไรนี้ผมก็อ่านไม่ชัด ซีร็อกซ์ (Xerox) มาไม่ชัดนะครับ เข้าสู่ช่องตาเฒ่าระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร จุดสิ้นสุดเส้นทางจากเส้นเขตแดนประมาณ ๓๐๐ เมตร ซึ่งฝ่าย ปพช. เขาใช้คำว่า ปพช. มีแผนพัฒนาพื้นที่ตรงนี้คือ สร้างศูนย์บริการการท่องเที่ยว สถานกาสิโน และสร้างกระเช้าขึ้นสู่ปราสาท เขาพระวิหาร หรือว่านี่มันอีกภารกิจหนึ่งครับ ท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อเรามาดูในสนธิสัญญากรุงเวียennaที่บอกว่าอะไรก็เป็นสัญญาถ้าผูกพันนะครับ เขามีบอกไว้ต่อครับ หนังสืออันนั้นจะผูกพันได้เมื่อไร เมื่อ เฮด ออฟ สเตท (Head of State) ก็คือผู้นำของรัฐหรือของประเทศ เฮด ออฟ ทัพเวรินเมนต์ (Head of Government) ผู้นำรัฐบาลก็คือ นายกรัฐมนตรี แอนด์ (And) ก็คือ และ มินิสทรี ฟอร์ด ฟอเรน แอฟแฟร์ส (Ministry for Foreign Affairs) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฟอร์ด เดอะ เพอร์โพส ออฟ เพอร์ฟอร์มิง อวเออร์ แอคท์ส รีเลตติง ทู เดอะ คอนคลูชัน ออฟ อะ ทรีตี (For the purpose of performing our acts relating to the conclusion of a treaty) -----

# ๑๕๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๗๓/๑

พูดง่าย ๆ คือตามสนธิสัญญาี่นะครับ คนที่ลงนามและผูกพันกันที่ไม่ต้องไปรอใคร  
รับมอบอำนาจเลยครับ มี ๓ คน ผู้นำรัฐหรือประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีและ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านบอกว่าต้องรีบทำ หรือว่าท่านรู้ว่าเวลา  
มันน้อยแล้วต้องลงนามเสียก่อน จริงเท็จผมไม่ทราบ แต่ว่าท่านดูสิครับ ผมตอบคำถาม  
ตัวเองไม่ได้ครับ ที่เราเขาไม่ช่วย เราขอเขาไม่ให้ ที่เขาเราให้หมด ตกลงกันทหารเข้าไป  
บอกเขาไม่ร่วมมือ แต่เราเขาพูดอะไรเอาหมด อย่างนี้ต้องถามครับ ในขณะที่เราเป็นห่วง  
ทำไมเดี๋ยวกระทบกระเทือนเขาคิดใหม่ครับว่าที่เขาทำแบบนั้นกับเรา เขากลับใจไหมครับว่า  
จะสูญเสียความสัมพันธ์กับเราหรือไม่กลัว ท่านประธานที่เคารพครับ สิ่งที่ท่านทำมา  
ตรงนี้ ผมอยากจะกราบเรียนว่า คนไทยไม่ได้ประโยชน์แต่คนที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้  
ผมกราบเรียนท่านประธานครับว่าในอนาคตจะมีกลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนหรือเป็นใคร  
ก็แล้วแต่จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากพื้นที่บริเวณนี้ แต่กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดน  
และอธิปไตยของไทยทั้งชาติ และนั่นคือสิ่งที่พวกเราและพี่น้องประชาชนจำนวนมาก  
เรียกร้องท่านรัฐมนตรีผู้นี้และรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ ผมถึงบอกท่านประธานว่า  
เรื่องนี้ทำให้ผมได้สติหลายเรื่องและผมก็เสียใจหลายเรื่อง ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการต่างประเทศ ท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างตอบแทนต่างประเทศครับ สิ่งที่ท่าน  
ทำวันนี้ท่านนำประเทศไทยและคนไทยทั้งชาติไปสู่ความสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตย  
ดินแดนและมีปัญหาพ่ายแพ้อีกต่อไปในอนาคต ผมไม่สามารถไว้ใจให้ท่านเป็น  
รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ครับ  
ขอขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอลงกรณ์ พลบุตร ครับ

(นายสุนัย จุลพงศธร ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุนัยประท้วงอะไรครับ คุณอลงกรณ์นิดหนึ่งครับ

# ๑๕๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๗๓/๒

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ขออนุญาตผมเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งเพื่อนสมาชิกอภิปรายกระผมก็เกรงใจท่านครับไม่อยากขัดจังหวะ ผมเองอยากจะขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวครับ ขอประทานโทษท่านอลงกรณ์ อยากจะขอใช้สิทธิ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณสุนัยได้ประท้วงอะไรหรือเปล่าครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ อยากจะขอใช้สิทธิที่จะสอบถามตามข้อบังคับ ข้อ ๒๓ นิดเดียวครับท่านประธานครับ จะขออนุญาตท่านครับ เพราะว่าข้อ ๒๓ วรรคสอง นั้นจริง ๆ ผมมิได้เป็นคนยื่นญัตติ แต่ว่าตามข้อ ๒๓ นั้นสมาชิกอาจซักถามได้ และผมเองเป็นผู้ที่จะต้องลงคะแนนไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีซึ่งผมฟังฝ่ายค้านแล้วผมเริ่มมีความเคลิบเคลิ้มในระดับหนึ่ง ผมอาจจะใช้สิทธิตามมาตรา ๑๒๒ ได้ ฉะนั้นเพื่อให้ความกระจ่างชัดผมอยากจะขอใช้สิทธิตามข้อบังคับข้อ ๒๓ ได้ไหมครับท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณสุนัยครับ ผมขอวินิจฉัยดังนี้ครับ ข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ ๒๓ ระบุไว้ว่าถ้ารัฐมนตรีต้องการจะแถลงหรือชี้แจงใด ๆ ต่อที่ประชุมให้ประธานพิจารณาอนุมัติในวรรคสอง เขียนต่อไปนะครับว่า สมาชิกอาจจะซักถามข้อแถลงหรือข้อชี้แจงเพื่อความกระจ่างชัด รัฐมนตรีจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ ผมวินิจฉัยดังนี้ครับ ในขณะที่คุณสุนัยยังไม่มีสิทธิในการซักถามด้วยเหตุผล ๒ ประการ ประการแรก ญัตตินี้คือญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทั้งหลาย เป็นประการแรก แต่ถึงเป็นญัตติอื่น ๆ ในวรรคสองเขียนไว้ชัดเจนครับว่า ถ้าสมาชิกจะซักถามข้อชี้แจงและข้อแถลงของรัฐมนตรีเพื่อความกระจ่างชัดสามารถทำได้ แต่ท่านรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบชี้แจงใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้คุณสุนัยยังไม่มีสิทธิซักถามครับขอเชิญนั่งลงครับ



# ๑๕๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จรัญ ๗๔/๑

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ขอบพระคุณครับ ท่านครับ ถามท่านประธาน นิตเถอะครับ แสดงว่าในที่นี้สมาชิกอาจจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลสอบถามได้ใช่ไหมครับ แต่ต้องหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงอย่างนั้นหรือครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ผมได้วินิจฉัยด้วย ๒ ประเด็นนะครับ ญัตตินี้เป็นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะฉะนั้น เจตนารมณ์ก็เพื่อต้องการให้ผู้ยื่นญัตติคือพรรคฝ่ายค้านได้ทำการตรวจสอบการทำงานของ รัฐมนตรี อันนั้นเป็นประเด็นแรก แต่ถึงแม้ว่าเป็นญัตติทั่ว ๆ ไป ผมก็ได้เรียนว่าเป็นข้อ ที่ ๒ ก็คือว่าขณะนี้รัฐมนตรียังไม่ได้ชี้แจงนะครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ด้วยความเคารพท่านประธานครับ คำว่า สมาชิก ในที่นี้หมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คือคำว่า สมาชิก ก็คือหมายความว่าสมาชิกทุกท่านครับ แต่ข้อ ๒๓ ไม่ได้ระบุไว้นะครับ เป็นการอภิปรายทั่ว ๆ ไป ในญัตติทั่ว ๆ ไป คุณสุนัยมีสิทธิซักถามได้ครับ แต่ในกรณีนี้ คุณสุนัยซักถามไม่ได้ครับ เชิญนั่งลงเถอะครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณอลงกรณ์ พลบุตร ครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม อลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กระผมจะอภิปราย ในญัตติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็น รัฐมนตรีต่างตอบแทนหรือไม่ อย่างที่ท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวถึงก็คงจะได้ทราบ เบื้องหน้าเบื้องหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น มรดกโลกฝ่ายเดียวของกัมพูชา โดยการสนับสนุนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศผู้นี้ ทำให้ประเทศชาติเสียหายร้ายแรงและถึงขั้นสูญเสีย

อธิปไตยของชาติ จึงไม่ควรได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป และผมขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาแห่งนี้ได้ใช้หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ รับฟังข้อมูลความคิดเห็น ไตร่ตรองและยกมือในการให้บุคคลทั้งสองเป็นอย่างน้อยพ้นจากตำแหน่ง ผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่า ตลอด ๔ เดือนของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองไม่ว่าปัญหาปากท้อง คนตกงาน ของแพง น้ำมันแพง เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นปัญหาที่รัฐบาลหากว่ามีจิตสำนึกเพียงพอจะต้องเร่งลงมือแก้ไขให้พี่น้องประชาชน แต่เหตุใดที่เป็นคำถามคาใจของประชาชนคนทั้งประเทศว่ารัฐบาลแทนที่จะแก้ปัญหา กลับไปสร้างปัญหาด้วยความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยความพยายามที่จะเร่งรัดในเรื่องของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร จนก่อให้เกิดการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรและประชาชนทั้งที่ทำเนียบและที่เชิงเขาพระวิหาร กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่แก๊งข้างถนน ดังที่ท่านนายกรัฐมนตรีมักจะปรามาสสบประมาทเสมอมา แต่คนเหล่านี้คือคนที่รักชาติ รักประชาธิปไตย เห็นคนอื่นใดคือรักในอธิปไตยของประเทศชาติ ๔ เดือนที่รัฐบาลชุดนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน แต่กลับสร้างวิกฤติการณ์ทางการเมืองซ้ำเติมบนปัญหาของประเทศชาติและประชาชน เมื่อจุดยืนของรัฐบาลขาดความถูกต้องและยังถูกตั้งคำถามกังขาว่า การดำเนินการในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่เรื่องเขาพระวิหารนั้นเพื่อพวกพ้อง ฟอกความผิดให้อดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนาเกาะกง และพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่มีแหล่งน้ำมันและแก๊สมหาศาลในพื้นที่ ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรใช่หรือไม่ ในขณะที่รัฐบาลเองโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีกลับดำเนินการด้วยวิธีการปกปิดซ่อนเร้น ลุกลี้ลুকถน รีบร้อน รวบรัด และมัดมือชกประชาชน -----

ไม่ฟังเสียงทักท้วง ไม่ว่าจะสมาชิกรัฐสภา วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอบข่ายต้องเอ่ยนามท่าน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์อดุล วิเชียรเจริญ อดีตประธานกรรมการ มรดกโลกไทย หรือว่าศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมปอง สุจริตกุล อดีตทูตซึ่งเคยเป็น คณะผู้แทนไทยในระหว่างคดีปราสาทพระวิหารในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่เรียกว่า ศาลโลกเมื่อปี ๒๕๐๕ หรือแม้แต่สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งไม่ได้ มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่บุคคลดังกล่าวที่เอ่ยอ้างมานั้นมีจุดรวม เดียวกันคือความรักชาติ รักอธิปไตย และเห็นว่าการดำเนินการของรัฐบาลนั้นเป็นที่กังขา มีความไม่ชอบมาพากลและปกปิดซ่อนเร้นและมัดมือชกประชาชนและคนไทยทั่วประเทศ ด้วยมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ มิถุนายนที่ผ่านมา แต่แน่นอนที่สุดครับ คำถาม ท่านนายกรัฐมนตรีที่ย้อนกลับไปและท่านมักจะพูดเสมอว่าทำงานมาแค่ ๔ เดือนทำไมรีบร้อน ที่จะต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ผมอยากถามว่าทำไมท่านไม่ส่งกระจกดูตัวเองว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปไตยนั้นได้พยายามที่จะช่วยกัน ประคับประคองบ้านเมืองและส่งอันสงฆ์ไปถึงรัฐบาล เพราะรู้ว่าในยามวิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องอย่างนี้จำเป็นจะต้องช่วยกันประคับประคองบ้านเมือง และในทุกวิถีทาง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้พยายามนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน ด้วยทำที่ที่สร้างสรรค์ตลอดมา เสียดยาคือท่านไม่ได้ใช้โอกาสของประเทศเพื่อประชาชน หรือแม้แต่เพื่อตัวรัฐบาลเอง แต่ท่านกลับใช้โอกาส ๔ เดือนนี้เพื่อตัวเองและพวกพ้อง นั่นคือ เหตุผลว่าทำไมความอดกลั้นมันถึงสิ้นสุดลงโดยเร็วในการที่มีประชาชนขับไล่รัฐบาล ท่านประธานครับ ผมจะอภิปรายนายสมักร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี คนที่ ๑ นายพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คนที่ ๒ คนแรกเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนอมินี (Nominee) ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง บริหารแบบครึ่งคนครึ่งหุ่น ความจริงนั้นชาวบ้านเขาบอกว่า ตกอยู่ในสภาพเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียของเขาอม ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารพรรคแกนนำ หรือแม้แต่รัฐบาล และที่สำคัญการได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในการบริหารประเทศในฐานะ นายกรัฐมนตรีนั้นต้องฟังไบบุญและได้ไบบุญ ไม่ว่าจะท่านจะบอกว่าท่านกำลังมีพระคุณกับ

# ๑๖๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๗๕/๒

อดีตนายกรัฐมนตรีหรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีมีพระคุณกับท่าน แต่ทำที่สุดแล้วมันก็ต่าง  
ตอบแทน ทำที่สุดแล้วคำพูดไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้ การกระทำเท่านั้นเอง ง่ายนิดเดียวว่า  
ทำไมท่านกลับลำคำพูดในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งที่บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจสำคัญ  
เอาไว้ใกล้หมดวาระรัฐบาล ๓-๔ เดือนสุดท้ายถึงจะแก้รัฐธรรมนูญ และเช่นกัน  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในรายการสนทนาประชาสัมคร ท่านได้ทำให้ตัวเองเป็นจำเลย  
ของการอภิปรายครั้งนี้หมายเลข ๑ ด้วย นั่นก็คือการยกอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร  
ให้แก่มพชชไปด้วยคำพูดของนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ ๒ นายพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าของคำพูดที่ว่าไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดจริยธรรม คนคนนี้เป็น  
ทนายและโฆษกประจำตระกูลชินวัตร ขออภัยต้องเอ่ยชื่อ นามสกุล เพราะเป็นข้อเท็จจริง  
เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘๙ วัน  
สมัยที่นายยงยุทธ ตียะไพรัช เป็นรัฐมนตรีว่าการ แนนอนที่สุดความสัมพันธ์อันแนบแน่น  
ทั้งทางเศรษฐกิจ อนาคตทางการเมืองที่มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีก็ไม่ต่างไปจาก  
ท่านนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช เพราะว่าการได้มาซึ่งลาภ ยศ ตำแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์นั้น  
ก็เป็นเพราะบารมีของอดีตนายกรัฐมนตรี -----

# ๑๖๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชินีพร ๗๖/๑

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนี้เคยถูกตั้งข้อสงสัยกังขา แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศว่าท่านได้ใช้ฐานะของความเป็นอดีตนายความประจำตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีว่าในการกระทรวงการต่างประเทศในกรณีที่มีการโยกย้ายอธิบดีกรมสนธิสัญญา มีอดี ส.ว. ท่านหนึ่งเขียนลงในสื่อมวลชนยืนยันว่าท่านได้ขอสำเนาเอกสารลับสุดยอดเป็นคำแปลในคดีทุจริตเครื่องตรวจระเบิดซีทีเอ็กซ์ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่วันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จำนวนหลายสิบคนกำลังตกเป็นผู้ต้องหาในการทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิก็เลยเกิดข้อกังขาว่าแล้วในกรณีของการเจรจาปราสาทพระวิหาร การเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลระหว่างไทย-กัมพูชาที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านนั้นจะไว้วางใจได้หรือไม่ หรือว่าท่านจะทำหน้าที่พร้อมกันไปในแง่ควบรวมตำแหน่งระหว่างนายความกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และยังไม่รู้ว่าเป็นรัฐมนตรีไทยหรือกัมพูชาแน่ในประเด็นนี้ ท่านประธานครับ ที่ผมต้องเอ่ยถึงท่านนายกรัฐมนตรี เอ่ยถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้น เพราะบุคคลทั้งสองมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อกรณีของปราสาทพระวิหาร และต่อไปนี่คือเบื้องหน้าเบื้องหลังและเป็นคำอภิปรายของผมในประเด็นนี้ ผมเริ่มต้นด้วยคำถาม ๓ ข้อ คำถาม ๓ ข้อดังกล่าวนี้

ข้อแรกก็คือว่า ทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายกรัฐมนตรีถึงเปลี่ยนท่าทีของไทยจากการไม่เห็นด้วยให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียวในการประชุม ครั้งที่ ๓๑ ของคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองโครสต์เซิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ มาเป็นการดำเนินการอย่างปกปิด ซ่อนเร้น รีบร้อนและสนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนมรดกโลกฝ่ายเดียว และทำให้ไทยต้องสูญเสียอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร โดยไม่ฟังเสียงทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น จนกระทั่งล่าสุดแม้แต่เมื่อวานนี้สมาชิกวุฒิสภาก็ได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรในการปกป้องอธิปไตยของชาติ แล้วเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าคนไทยไม่เห็นด้วยต่อการดำเนินการของกัมพูชาและรัฐบาลชุดนี้ แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการเปลี่ยนท่าที

# ๑๖๔

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

รัชนีพร ๗๖/๒

ของไทยหันไปสนับสนุนกัมพูชานั้น มันทำให้อำนาจต่อรองของประเทศไทยลดลง เพราะเรายังมีพื้นที่ทับซ้อนที่มูลค่ามหาศาลจากการประเมินของบริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศ มีมูลค่าของก๊าซ น้ำมันในพื้นที่ใต้ทะเล ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็นมูลค่าถึง ๑๐๐ พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นอย่างน้อย นั่นคือการประเมินอย่างคร่าว ๆ อำนาจต่อรองดังกล่าวเป็นปัญหาใหญ่มาก เพราะว่าในเรื่องของการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกันมีพื้นที่ทับซ้อน อำนาจต่อรองเป็นหัวใจสำคัญ

คำถามที่สองก็คือว่า ก่อนจะตั้งคำถามที่ ๒ เผอิญต้องขอขอบคุณ ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เหมือนกับรู้คำตอบของผมทีเดียว ในการอภิปราย ครั้งนี้ที่กรุณามานั่งฟังเป็นชินวัตร คอนเนคชั่น (Connection) อย่างหนึ่งนะครับ คำถามที่ ๒ ก็คือว่าทำไมการเปิดถนน หมายเลข ๔๘ และสะพาน ๔ แห่ง เชื่อมตรากับเกาะกง-สะแรมเปิด เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ที่ผ่านมาสด ๆ ร้อน ๆ จึงปรากฏว่าร่างของท่านสมชาย วงศ์สวัสดิ์ น้องเขยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ และเป็นรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้กำกับดูแล กระทรวงการต่างประเทศ -----

# ๑๖๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๗๗/๑

ผมมีมติคณะรัฐมนตรีที่พิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาล มีเรื่องคำสั่งมอบหมายงานรองนายกรัฐมนตรี และมีการเปลี่ยนแปลง ๓ ครั้ง หลังสุดคือ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ถ้าหากว่ามีเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นกระผมต้องขออภัยด้วย ต้องโทษเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล การปรากฏร่างของท่านสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และนายนพดล ปัทมะ ซึ่งควรจะตั้งไปอยู่แล้วในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เคียงคู่เคียงข้างกับสมเด็จฯ เช่น นายกรัฐมนตรีกำพูชา พลเอก เตียบ บัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่านวุฒิสมาชิกพัด สุภาภา ส.ว. เกะกะง ถือว่าถนนเส้นดังกล่าวและสะพาน ๔ แห่งที่ใช้งบประมาณแผ่นดินของไทยแบบให้เปล่าและช่วยเหลือก็เป็นเงินกู้ผ่อนปรนพิเศษ คือสินน้ำใจของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ปูทางไว้ในการแลกกับอะไรบางอย่างหรือไม่

คำถามที่สาม ทำไมอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณซึ่งมีบุญคุณกับบุคคลทั้งสองที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นจึงเข้ามาเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาเกาะกง ให้เป็นฮ้างกงและมาเก๊า แห่งที่ ๒ คือ เป็นกาสิโน เอนเทอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ (Casino entertainment complex) และอีกหลายอย่าง และโครงการสัมปทาน ส้ารวจ ขุดเจาะแหล่งก๊าซและน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กำลังเจรจากันอยู่ในขณะนี้มูลค่าไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านล้านบาท และเกิดขึ้นในช่วงเข้าด้ายเข้าเข็ม ในการเจรจาเรื่องปราสาทพระวิหาร เป็นการดำเนินการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในลักษณะหมู่ไปไถ่มาเพื่อผู้มีพระคุณใช่หรือไม่ โปรดติดตามนะครับ

คำถามที่ ๑ นั้นท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวอภิปรายไปส่วนใหญ่แล้ว แต่กระผมมีประเด็นเดียวและถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแม้ว่ามันจะเป็นความผิดพลาดถึงขั้นต้องประหารเจ็ดชั่วโคตรก็ตาม แต่ว่าจะได้บันทึกไว้ในสภาแห่งนี้และอย่าให้เกิดขึ้นอีก ไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดใดในอนาคตก็ตาม นั่นก็คือประเด็นของการที่ไปสนับสนุนกัมพูชาให้ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารแต่ฝ่ายเดียว เราไม่เหลืออำนาจต่อรองใด ๆ ทั้งที่ประเด็นดังกล่าวนั้นเราได้แสดงการไม่เห็นด้วยมาแล้วในการประชุมคณะกรรมาการมรดกโลก

# ๑๖๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๗๗/๒

เมื่อปี ๒๕๓๑ เมื่อวานนี้เองครับ ต้องขอบคุณสื่อมวลชนไทยนะครับ เมื่อวานนี้เองครับ มีข่าวเขมรก่อหวอดต้านนพดลขวางสระตราวและบันได แล้วก็มีการบินประตู่ทางขึ้นปราสาทพระวิหาร ถ้ามบอกว่าขนาดว่าสระตราวและบันได อยู่ในดินแดนของไทยแท้ ๆ ก็มพูชาয়ঁคั้คั้คั้คั้ แล้วไหนบอกว่าจบเรื่องนี้มีมติคณะรัฐมนตรี มีแถลงการณ์ร่วมจะวินิจฉัยดีด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย วันนี้แม้แต่สระตราวแล้วก็บันไดซึ่งอยู่ในเขตไทยเรายังไม่มีอำนาจต่อรองเลย แล้วล้ำมาอะไรละครับกับพื้นที่ทับซ้อนก๊าซน้ำมัน ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรที่อยู่ในอ่าวไทยและกำลังเจรจากันอยู่ ทำไมเรายอมสูญเสียอำนาจต่อรองไปหรือว่าจงใจหรือว่าสงสัยว่ามีความตั้งใจในการที่จะให้ประเทศไทยนั้นสูญเสียอำนาจต่อรองหรือว่าต้องการทำเพื่อความพอใจของผู้นำกัมพูชาซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเดือนหน้าเพื่อแลกกับอะไรซึ่งผมจะได้กล่าวต่อไป -----



# ๑๖๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๗๘/๑

ความจริงแล้วต้องเรียนว่าในคำถามที่ ๒ นั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเหตุว่าในพิธีเปิดถนนหมายเลข ๔๘ และสะพาน ๔ แห่ง ที่เชื่อมจังหวัดตราด ชายแดนของเราไปเกาะกง และสะพานเปิดนั้นมีพิธีเปิดร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ขออนุญาตท่านประธานให้เห็นรูปภาพนะครับ นี่คือถนนมิตรภาพครับ เป็นโครงการที่ดีมีท่านนายกรัฐมนตรีกำพูกา มีท่านรองนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศ ตามข้อมูลที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ นะครับ นายพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำพิธีเปิดร่วมกันก็ถือว่าไปทำหน้าที่ แต่ผมขอยืนยันจะครับ ช่วยชี้แจงด้วยว่าทำไมท่านรองนายกรัฐมนตรีสมชายไปหรือไปแทนท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณ หรือว่าไปแทนท่านนายกรัฐมนตรีสมัครไม่ทราบได้ แต่เดี๋ยวคงจะรู้ว่าในประเด็นที่ผมจะได้แถลงต่อไป

(นายประชา ประสพดี ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายประชา ประสพดี (สมุทราปรการ) : ท่านประธานครับ ขออนุญาตใช้สิทธิประท้วงตามข้อบังคับ ข้อ ๖๑

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อดำเนินการการประชุมต่อไป)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญครับ

นายประชา ประสพดี (สมุทราปรการ) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผม ประชา ประสพดี พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดสมุทรปราการ ผมนั่งฟังท่านผู้อภิปรายการอภิปรายในครั้งนี้ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าท่านผู้กำลังอภิปรายอยู่นี้ อภิปรายนอกประเด็น ไปกล่าวหาบุคคลซึ่งอยู่นอกก็คืออดีตนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ เรืองไปได้ผลประโยชน์ในเกาะกงหรือในเกาะอะไรทั้งหลายที่ได้กล่าวไปเมื่อการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ก็ต้องกราบเรียนท่านประธานว่ากรณีดังกล่าวนี้ท่านประธานต้องให้ท่านผู้อภิปรายนั้นได้ออนคำพูดในประเด็นข้อที่ ๑ หรือข้อที่ ๒ ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ แล้วเรื่องการประมุขถนนนั้นมันเป็นเรื่องของคุณสุธา หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับ พันตำรวจโท ทักษิณแต่ประการใด ไม่ตรงประเด็น ผมขอประท้วงตามข้อ ๖๑ ท่านประธานช่วยกรุณาวินิจฉัยด้วยครับ



# ๑๖๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๗๙/๑

แล้วก็รัฐบาลดังกล่าวนั้นดูเหมือนว่าเอาใจใส่เร่งรัดโครงการนี้เป็นพิเศษ เป็นพิเศษจริง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกำชับมากกว่าต้องดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วและมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และยังมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยเฉพาะการอนุมัติวงเงินโครงการปรับปรุงเส้นทางตราด-เกาะกง-สะแรมเบิล ๕๖๗.๘ ล้านบาท วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ อนุมัติขอใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ที่ขอจากสภานี้ครับ ในรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างเสถียรภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายตราด-เกาะกง-สะแรมเบิล วงเงิน ๒๘๘ ล้านบาท มีถนนเส้นหนึ่งสะพานอีก ๔ ตัว และยังมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และตบท้ายด้วยวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ครับขอโทษที่ ๘ วัน หลังจากขายชินคอร์ปให้เทมาเส็ก (Temasek) ที่ผมต้องเรียนตรงนี้ให้เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีกว่า ๑๐ ครั้ง พยายามเร่งรัดในการสนับสนุนถนนสายนี้ทั้งให้เปล่าและให้กู้ผ่อนปรนแบบดอกเบี้ยต่ำแล้วใช้ภาษีคนไทยทั่วประเทศไปอุดหนุน หลักการดีครับ หลักการในการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างกัน เพื่อเพิ่มการค้าขายชายแดนระหว่างกัน ดีหมดครับยกเว้นสื่อทุจริต มันย้อนไปถึงอะไรรู้ไหมครับ ย้อนไปถึงเรื่องเดียวกันแต่ข้ามฟากไปฝั่งตะวันตก โครงการให้พม่ากู้ ๔,๐๐๐ ล้านบาท โดย เอ็กซิม แบงก์ (EXIM bank) ของไทยสมัยรัฐบาลทักษิณนั่นแหละครับ แล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ กลับกลายเป็นว่าเอาเงินภาษีของคนไทย ๔,๐๐๐ ล้านบาทไปให้พม่ากู้ โครงการเกือบ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในนั้นกลายเป็นเรื่องระหว่างพ่อ ๆ ลูก ๆ ๒ คน ที่เป็นนายกรัฐมนตรีของ ๒ ประเทศ พ่อลูกฝ่ายหนึ่ง

(นายทองดี มนิสสาร ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายทองดี มนิสสาร (อุตรธานี) : ท่านประธานที่เคารพครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : มีผู้ประท้วงครับ

คุณอลงกรณ์ เชิญครับ

# ๑๗๐

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๗๙/๒

นายทองดี มนิสสาร (อุตรธานี) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  
กระผม ทองดี มนิสสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรธานี ขอประท้วงผู้กำลัง  
อภิปรายครับ ไม่ได้อยู่ในประเด็นตามข้อบังคับ ข้อ ๖๑ ตรงใดที่ไม่มีกรีย่นถอดถอนไว้  
คุณอภิปรายทุจริตไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอกราบเรียนท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับ  
กราบเรียนด้วยความเคารพ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมวินิจฉัยครับ ก็ขอเรียน  
ต่อคุณอลงกรณ์นะครับ คือว่าญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนี้ครับ  
เราจะมีสิทธิอภิปรายในเรื่องข้อบกพร่องต่อหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน แล้วก็ไม่มี  
สิทธิอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ หรือมีสื่อไปในทางทุจริตนะครับ  
กระผมว่าพยายามให้มันเข้าเนื้อ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : เข้าเนื้อไปเยอะใกล้ถึงกระดุกแล้วครับ  
ใกล้แล้วครับเกือบถึงหัวใจด้วยครับท่านประธาน อดทนอีกนิด

(นายทองดี มนิสสาร ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายทองดี มนิสสาร (อุตรธานี) : ท่านประธานครับ ขออนุญาตให้ถอนนะครับ  
ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า เข้าจนถึงกระดุกแล้วครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ถอนอะไรนะครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ๒ ท่าน

นายทองดี มนิสสาร (อุตรธานี) : คือใช้วาจาเสียดสี

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เดียว ๆ ครับ คือขอความกรุณา  
ไม่ใช่ว่าลุกขึ้นแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็พูดแสดงว่าไม่มีมารยาท

นายทองดี มนิสสาร (อุตรธานี) : กราบขอร้องท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอความกรุณานั่งลงก่อนครับ  
แล้วก็ยกมือขึ้น

(นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณหมอบเชิญครับ

# ๑๗๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๗๙/๓

นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม  
นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน  
ผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายนะครับ ท่านก็รู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดมันห้ามพูด เพราะมันเป็น  
การทุจริต -----

- ๘๐/๑

# ๑๗๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรรณ ๘๐/๑

พูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ซึ่งก็ไม่ว่าจริงหรือไม่จริง ท่านอภิปรายผมอยากถามว่า ท่านก็เป็นผู้อาวุโสทางการเมือง ผิดข้อบังคับตลอด เมื่อที่ประธานกำลังจะวินิจฉัยัย ท่านก็เถียงประธานผมอยากให้ทางท่านประธานวินิจฉัยัย ขอขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมขอวินิจฉัยัยครับ คุณหมอปูดถูกครับ เพราะว่าญาติไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ ฉะนั้นผมขอความกรุณาท่านองกรณ์ช่วยกรุณาขจัดปัดเป่าปัญหาที่เขากล่าวหานั้นครับ เอาให้มันตรงประเด็น

นายองกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เดี่ยวคุณองกรณ์ครับ ท่านทองดียังติดใจอะไรอีกไหมครับ

นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมทองดี มนิสสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี ขอกราบเรียนท่านประธานวินิจฉัยัยว่าการอภิปรายว่า เข้าถึงกระดุก ก็แสดงว่าเป็นการเสียดสีตามข้อบังคับ ข้อ ๖๑ ขอกราบเรียนท่านประธานให้ผู้อภิปรายถอนตรงนี้ครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ไม่ต้องถอนหรอกครับ ผมได้ร้องขอแล้วครับ ให้เข้าอยู่ในกรอบแล้ว ขอความกรุณาเชิญคุณองกรณ์ต่อครับ

นายองกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ คือความจริงเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเท่านั้นเองให้เห็นว่าในลักษณะของการบริหารที่ผิดพลาดล้มเหลว และทำให้เสียอธิปไตยนั้นมันมีความเกี่ยวข้องของเบื้องหน้า เบื้องหลังอย่างไร เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในเรื่องของการเปิดถนนดังกล่าว แล้วก็เกิดขึ้นโดยมติรัฐมนตรีของรัฐบาลทักษิณนี่เป็นข้อเท็จจริง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม แล้วใกล้ถึงมิถุนายนแล้วครับ เพราะฉะนั้นในการเปิดถนนดังกล่าวนั้นผมก็ต้องเรียนท่านประธานว่ามันเปรียบคล้ายกับคดีที่มีการอนุมัติเงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาทให้พม่า มันคล้ายคลึงและสภาก็ได้อนุมัติเพราะมันอยู่ในแผนงานโครงการเดียวกันเพียงแต่ต่างโครงการเท่านั้นเอง ซึ่งตอนนั้นในท้ายที่สุดแล้วไม่ฟังก็คงไม่เป็นอย่างที่ทุกวันนี้ครับ เพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานว่าในระหว่าง

# ๑๗๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๘๐/๒

พิธีเปิดนั้นนายเตี้ย บัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่า ขออนุญาตท่านประธานอ่าน ๓ บรรทัดเท่านั้นครับ ที่มีข่าวออกมาจากสื่อมวลชนของไทยว่า พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยจะลงทุนในจังหวัดเกาะกงนั้นเป็นความจริงแต่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ธุรกิจที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร สนใจจะไปลงทุนในจังหวัดเกาะกง คือธุรกิจ เอนเทอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ มีทั้งกาสิโน สถานบันเทิงครบวงจรโดยจะเช่าเกาะทั้งเกาะ แล้วลงทุนพัฒนา ขณะเดียวกันนายพัค สุภาภา คือ ส.ว. เกาะกง มหาเศรษฐีใหญ่ก็หารือกับ พันตำรวจโท ทักษิณในการร่วมลงทุนด้วยกัน แต่เรื่องธุรกิจพลังงานและน้ำมันยังไม่ได้พูดกัน อย่างเป็นทางการต้องหารือกับสมเด็จพระสันตะปาปา เชน เสียก่อน ท่านประธานครับ

(นายประชา ประสพดี ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายประชา ประสพดี (สมุทรรปราการ) : ท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญครับ

นายประชา ประสพดี (สมุทรรปราการ) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม ประชา ประสพดี สมุทรรปราการ พลังประชาชน ตั้งใจว่าจะไม่ประท้วงนะครับ จะปล่อยให้ท่านผู้ทรงเกียรติได้อภิปราย ท่านประธานได้บอกกับท่านผู้อภิปรายหลายครั้ง การที่ไปกล่าวพาดพิงถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลภายนอก เมื่อกี้ฟังก็ไปพูดถึง นายกรัฐมนตรีสุน เชน ของเขมร กัมพูชานั้น เขาเผาบ้านเผาเมืองมันเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ แล้วนี่ไปเอาเอกสารซึ่งเป็นคำสัมภาษณ์เราเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริง หรือไม่ แล้วมันเป็นการไปเอาเปรียบบุคคลภายนอกที่เขาไม่มีโอกาสจะเข้ามาโต้แย้งสิทธิ ผมว่าควรจะกล่าวอภิปรายในข้อเท็จจริงวันนี้ มันก็จะเป็นเอกสารแผ่นเดียวที่สร้างความเท็จอีก ก็ต้องกราบเรียนท่านประธานได้โปรดวินิจฉัย แล้วก็ได้ถอนในเรื่องของ พันตำรวจโท ทักษิณ กรณีเรื่องเอนเทอร์เทนเมนท์ ผมถามว่าผู้อภิปรายนี้จะไปขอเขาลงทุนหรือเปล่าครับ ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เรื่องท่านสุน เชน ไปที่หนึ่งแล้วนะครับ มันจะเกิดปัญหาใหญ่ระหว่าง ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านผู้ทรงเกียรติควรจะอภิปรายว่ารัฐบาลนี้ รัฐมนตรีไหนทำอะไรอย่างไร ไม่ใช่ว่าวันนี้เอากระดาษแผ่นเดียวขึ้นมาอ่าน ๓ บรรทัด

# ๑๗๔

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๘๐/๓

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณประชาครับ มีผู้ประท้วง  
กับผู้ประท้วง

นายประชา ประสพดี (สมุหระพรการ) : ใต้ครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ฉะนั้นผมก็ขอวินิจฉัย  
คุณประชาไปก่อนนะครับ ผมได้ร้องขอผู้อภิปรายแล้วเมื่อกี้ว่าให้อยู่ในกรอบ ในประเด็น  
อย่าเอาบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ผมก็เรียนขอร้องแล้วครับ

(นายสมบูรณ์ อุตยเวียนกุล ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณสมบูรณ์มีอะไรครับ



# ๑๗๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๘๑/๑

นายสมบุญ อุตยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผม นายสมบุญ อุตยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ คือผมคิดแล้วว่าการอภิปรายในวันนี้คงมีภาพเช่นนี้เกิดขึ้น แล้วก็เกิดขึ้นจริง ๆ ครับท่านประธาน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ไม่ให้มีได้ไหมครับ

นายสมบุญ อุตยเวียนกุล (ตรัง) : ในขณะที่ท่านลงกรณได้อภิปรายและชี้ให้เห็นว่าการบริหารงานของรัฐมนตรีทั้ง ๒ ท่าน เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อย่างไร ก็มีการประท้วงกันแม้แต่ถ้อยคำทั้งหลายซึ่งเป็นการเปรียบเทียบก็มีการประท้วง ผมเรียนว่าการที่จะขึ้นประท้วงต้องแจ้งว่าท่านประธานผิดข้อบังคับหรือผู้อภิปรายผิดข้อบังคับข้อใด ไม่ใช่ขึ้นมาชี้เหมือนกรณีสักครู่ การชี้แจงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีในกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีเมื่อไรก็เชิญอภิปรายชี้แจงได้ แต่ตอนนี้ยังเป็นสภาพเหมือนกับผมก็รออีกสักครู่ครับให้ท่านคุณลงกรณได้ทำหน้าที่

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมวินิจฉัยครับ คุณสมบุญครับ คุณพูดมานั้นถูกต้อง แต่ว่ามันผิดอยู่ประเด็นหนึ่ง คือหมายความว่าคนที่เขานั่งเฉย ๆ คั่นปากครับ เขาก็อยากพูดบ้างก็ปล่อยให้ตามอัธยาศัยบ้างเพื่อบรรยากาศเชิญคุณลงกรณครับ

นายสมบุญ อุตยเวียนกุล (ตรัง) : ท่านประธานครับ เดี่ยวขอต่ออีกนิดเดียวครับ (นายปรีชา ประสพดี ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ท่านประธานครับ ผมประท้วงท่านประธานหน่อยครับ

(นายศุภชัย โพธิ์สุ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมจะเอาใครก่อนนี้

นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ท่านประธานยังวินิจฉัยผมไม่จบเลยครับท่านประธาน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณศุภชัยนั่งก่อน แล้วก็ให้คุณประชา

# ๑๗๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๘๑/๒

นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ถ้าอย่างนั้นเสร็จคุณประชาแล้วให้ผมประท้วงต่อเนะครับ ผมมีเรื่อง

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ถ้ายื่นยกมือขึ้นผมไม่ซี้ก็แสดงว่าผมไม่ให้พูดครับ เชิญครับคุณประชา

นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ท่านประธานครับ ผมก็ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าท่านประธานได้กรุณาควบคุมท่านผู้อภิปรายในการอภิปราย เพราะมันจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถ้าเกิดปัญหาคนไทยที่อยู่ในเขมรแล้วมาเดือดร้อน ผมถามว่าท่านผู้อภิปรายจะรับผิดชอบไหม แล้วกรณีที่ ๒ เรื่องบุคคลภายนอกนี้ผมก็ต้องกราบเรียนท่านประธานว่า ในตอนเริ่มเปิดการประชุมผมก็ลุกขึ้นมาหรือท่านประธานว่าวันนี้บรรยากาศอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่ดี อยากจะเห็นว่าท่านผู้อภิปรายเห็นคุณนักคุณหนาว่ามีที่เด็ดจะอภิปรายรัฐธรรมนูญทั้ง ๗ ท่าน เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอให้นำข้อเท็จจริงมาพูดอย่าไปพาดพิงถึงบุคคลภายนอก ถ้าท่านยังอภิปรายอย่างนี้อีก ผมก็จะลุกขึ้นมาประท้วงเรื่อย ๆ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณประชาไว้ให้ประธานเป็นคนบอกดีกว่า ท่านก็ได้พูดพอสมควรแล้วครับ กรุณานั่งลงเถอะครับ

นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ได้ครับท่านประธานครับ ก็ต้องขอบคุณท่านประธานด้วยความเคารพครับ

(นายศุภชัย โพธิ์สุฯ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณศุภชัยประท้วงเรื่องอะไรครับ ประท้วงผมหรือประท้วงใครครับ

นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผมศุภชัย โพธิ์สุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ผมประท้วงท่านประธานและท่านผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่ ผมประท้วงท่านประธานข้อแรกนะครับ ก็คือท่านผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๑ เป็นการเสียดสี เพราะท่านประธานได้กล่าวว่าสมาชิกฝ่ายรัฐบาลที่ลุกขึ้นประท้วงนี่นั่งนานคันปาก

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : จริง ๆ หรือเปล่าครับ

# ๑๗๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๘๑/๓

นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : เรียนท่านประธานว่าพวกผมเองก็พยายามนั่งฟังด้วยความอดทนมายาวนาน ท่านสมาชิกฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องเขาพระวิหารตั้งแต่บ่ายสองโมง จนกระทั่งขณะนี้สองทุ่มแล้วครับ ใช้เวลา ๖ ชั่วโมงเต็ม ๆ พวกเราอดทนนั่งฟังพูดวาทะไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ อดทนมากเลยนะครับ ฉะนั้นการที่พวกผมขึ้นมาประท้วงเพื่อที่จะให้ผู้อภิปรายฝ่ายค้านได้พูดในกรอบที่ได้ตั้งญัตติเอาไว้และไม่เสียดสีไม่ใส่ร้ายคนอื่น ในขณะที่อภิปรายมีการเสียดสีใส่ร้ายคนอื่นโดยตลอด กล่าวถึงบุคคลข้างนอกโดยไม่จำเป็น คนที่อยู่ข้างนอกได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ แล้วนอกจากนั้นท่านประธานขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนิดเดียว บุคคลภายนอกที่ฝ่ายค้านพูดถึง

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ประท้วงตามข้อบังคับข้อ ๖๑ ถ้าอย่างนั้นก็พอแล้วครับ

นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : อีกนิดเดียวครับที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงก็คือกล่าวกระทบถึงบุคคลภายนอกที่อยู่ต่างประเทศเป็นผู้นำประเทศกัมพูชาครับ ท่านประธานลองคิดว่าถ้าเรื่องนี้มันแพร่ออกไปมันถ่ายทอดออกไปอย่างนี้คนกัมพูชารับรู้รับทราบ ผู้นำประเทศเขาถูกดูถูกเหยียดหยามถูกหมิ่นอยู่อย่างนี้ มันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาอีกหรือครับ -----

# ๑๗๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๘๒/๑

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกัมพูชาฝ่ายค้านจะรับผิดชอบไหมครับ ผมฟังแล้วมันไม่ผิดที่ฝ่ายค้านอภิปรายมาขณะนี้ไม่ผิดกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยอยู่ที่หน้าทำเนียบเดี๋ยวนี้ครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมว่าพอแล้วครับ คุณศุภชัยพอแล้วครับ ก็พอหอมปากหอมคอนะครับ ผมขอวินิจฉัยนะครับ ผมจะเรียนร้องขอไปยังผู้อภิปรายขอความกรุณาให้อยู่ในกรอบที่ผมขอร้อง ส่วนที่ท่านพูดไปถึงบุคคลภายนอกทางประเทศเขมนั้นท่านก็เชียร์เขาทุกอย่าง อันนี้ผมก็ฟังในฐานะที่กระผมอยู่ติดชายแดนก็ฟังอยู่ตลอด ท่านเชียร์เขาตลอดเพราะเขาได้ประโยชน์จากประเทศไทยเยอะ แต่ว่างบประมาณที่ได้ไปนั้นก็ผ่านสภาผู้แทนราษฎร กระผมว่าอยู่ในกรอบดีกว่าขอความกรุณาเชิญอภิปรายต่อครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอบคุณท่านประธานที่ฟังอย่างตั้งใจ และจับประเด็นถูกต้อง ผมไม่ได้กล่าวในทางเสียหายต่อผู้นำต่างประเทศเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อสมาชิกได้โปรดฟังด้วยความตั้งใจ ไม่เช่นนั้นแล้วท่านก็จะไม่ทราบข้อเท็จจริง แล้วผมพยายามที่จะให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการนำเสนอเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง เพราะฉะนั้นก็เรียนว่า ผมได้เรียนท่านประธานและสภาแห่งนี้ไว้แล้วว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ว่างใจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นเรื่องปราสาทพระวิหารซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ถ้าผมไม่กล่าวถึงบุคคลจะให้ผมกล่าวถึงถึงที่ไหนล่ะครับ ถ้าผมไม่เอ่ยถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งพยายามที่จำกัดที่สุดแล้วนะครับจะให้กล่าวถึงใครล่ะครับ หรือท่านต้องการที่จะปกปิด ปิดบังไม่ให้คนไทยได้รู้ข้อเท็จจริงว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไร อย่างนะครับ อย่าทำให้เขามองว่าเป็น ส.ส. เขมรนะครับ เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าให้ผมได้พูดเถอะครับ เอาข้อเท็จจริงมาผมรับผิดชอบ ผมโดนฟ้องมา ๒๐ คดี ในการเปิดโปงทุจริตระบอบทักษิณ พวกท่านไม่เคยโดนคดีไม่รู้หรอก แต่ทำเพื่อชาติบ้านเมือง ต้องการโจรปล้นบ้าน วันนี้ผมต้องการชี้ให้เห็นว่าเรื่องคดีพระวิหารนั้นมันเกิดขึ้นเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไร

# ๑๗๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๘๒/๒

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญเข้าเนื้อหาสาระ  
เถอะครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ก็คอยประท้วงกันอย่างนี้ครับ ทำเป็น  
บัตรเติมเงินเอทีเอ็ม (ATM) ไปได้

(นายสุชาติ ลายน้ำเงิน ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เอาอีกแล้ว เชิญครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ผมไม่รู้ว่าเท่าไรนะครับท่านประธาน

นายสุชาติ ลายน้ำเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
กระผม สุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคพลังประชาชน ลพบุรี เขต ๑ ผมให้ท่านประธาน  
ต้องวินิจฉัยครับ เมื่อที่ส่อเสียดชัดเจนครับท่านประธาน ผมนั่งอยู่ เสียดสี ถ้าผมไม่พูด  
พี่น้องประชาชนจังหวัดลพบุรีของผมจะฟังไม่ได้ เมื่อที่ท่านอลงกรณ์กล่าวว่าจะไปพูดให้  
ถึงที่ไหนฟัง เพราะคนจังหวัดลพบุรีสัญลักษณ์รูปลิงครับท่านประธาน ให้ท่านอลงกรณ์  
ถอนคำว่า ถึงที่ไหนดู เพราะวันนี้อภิปรายมีแต่คนฟังครับ ถึงไม่ได้มาฟังท่านประธานครับ  
ต้องถอนคำพูดคำนี้ครับ ท่านประธานต้องวินิจฉัย ขอขอบคุณมากครับ

(นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ใ้โฮ เชิญครับผู้ประท้วง

นายอภิชาติ สุภาแพ่ง (เพชรบุรี) : ผม อภิชาติ สุภาแพ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเพชรบุรี ท่านประธานครับ ถึงบ้านผมก็มีเยอะนะครับ แต่ถึงบ้านผมไม่ได้เอ็ดรื้อน  
หรรอกครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ไม่ใช่ประท้วงนี้ ด่าประธาน  
กระมัง ผมว่าเราดำเนินการประชุมต่อไปดีกว่า แล้วก็คุณอลงกรณ์ก็ช่วยกรุณารวบรวม  
สักหน่อย เพราะว่ามีหลายท่านที่กำลังจะออกสเด็ดเผ็ดมันต่อไป ชาวบ้านกำลังรอฟังอยู่  
เชิญครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอพระคุณครับท่านประธาน ก็อย่าง  
ที่เรียนแล้วครับว่าเบื้องหน้าก็ได้อภิปรายกันไปแล้ว ตรงนี้เบื้องหลัง เพราะฉะนั้นกรุณา

ตั้งใจฟังหน่อยเถอะครับ ทุกเรื่องอยู่ในประเด็นทั้งสิ้น แล้วก็ผมเรียนว่าท่านนายพล เตีย บั้น ยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในระหว่างพิธีเปิด ซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีของไทยและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยไปร่วมในพิธีเปิดที่เกาะกงด้วยครับ ท่านยังบอกว่าสำหรับธุรกิจน้ำมันและก๊าซเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คำว่า อนาคตของรัฐมนตรีของกัมพูชานั้นเกิดขึ้นในเวลาอีกสัปดาห์เศษเท่านั้นครับ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม เดือนที่แล้วนี้ครับ หลังจากพิธีเปิดถนนดังกล่าวได้เพียงแค่วันเดียว ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ได้นำคณะนักธุรกิจต่างชาติจำนวนหนึ่งซึ่งจำนวนนี้หลายคนก็เห็นผ่านหนังสือพิมพ์ไทยและทีวี

# ๑๘๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๘๓/๑

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมขอรับรองได้ไหมครับ  
คุณอลงกรณ์อย่างกล่าวถึงท่านอีกเลย ท่านไปก็เรื่องของท่าน เราเอาเรื่องของเรามากกว่า

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องพระวิหาร  
ผมไม่กล่าวครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขณะ นายกรัฐมนตรีทักษิณ  
ท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับพวกเรานี้ครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศไทย  
ครับ ท่านประธานกรุณาฟังนิดหนึ่งเถอะครับ เพราะว่าเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกว่าเกี่ยวข้องกับ  
อย่างไร

(นายศุภชัย โพธิ์สุ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผมประท้วงครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เอาอีกแล้ว เชิญ

นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม ศุภชัย  
โพธิ์สุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ขอประท้วงท่านผู้  
กำลังอภิปรายครับ ถ้าหากท่านยังไม่เลิกพฤติกรรมอย่างนี้จะอภิปรายต่อไม่ได้ครับ  
เพราะตลอดเวลาท่านเสียดสีถึงบุคคลอื่น บุคคลภายนอก ท่านหยิบโยงประเด็นต่าง ๆ  
โยงใยเข้าหากันจนหมด ตอนนี้น่าจะพูดเรื่องไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องเขาพระวิหาร  
ท่านก็เอาประเด็นเรื่องเขาพระวิหารมาพูดกันเสียอธิปไตยตรงไหน รัฐมนตรีผิดพลาด  
ตรงไหน นายกรัฐมนตรีผิดพลาดตรงไหน นี่คุณอภิปรายโยงใยไปถึงผู้นำประเทศอื่น  
โยงใยถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีไปร่วมเปิด ท่านได้รับเชิญจากต่างประเทศไปเปิดก็ไปเปิดสิ  
จะเป็นอะไรไป ไปโยงให้เสียหายจนหมดเลย ถ้าเป็นอย่างนี้ยอมกันไม่ได้แล้วครับ  
มันเหมือนกับพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยที่สนามหลวง ที่สะพานมัฆวานรังสรรค์  
อย่างนี้ไม่ได้ครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : พอแล้วครับ ขอความกรุณา  
เถอะครับ คุณศุภชัยนั่งลง แล้วทุกท่านช่วยนั่งลง หลายคนแล้วครับ จะให้คนเดียว  
หมอบจากพิษณุโลกก่อนครับ





## ๑๘๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๘๓/๓

ทั้งกาสิโน และคอมเพล็กซ์ต่าง ๆ ก็แค่นั้นเอง แต่ว่าในกรณีธุรกิจน้ำมันและก๊าซกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ผมก็จะเรียนข้อเท็จจริงว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันเองคือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ท่านอดีตรัฐมนตรีก็พาคณะนักธุรกิจต่างชาติไปพบกับผู้นำกัมพูชาที่บ้านพักชานกรุงพนมเปญ ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่ามีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการโดยโฆษกของนายกรัฐมนตรี กัมพูชาเองบอกว่า ต้องขออนุญาตท่านประธานนะครับ เพราะว่า เป็นคำกล่าวที่ไม่อยากให้คลาดเคลื่อน นายเอียน โสภากลธ ซึ่งเป็นโฆษกนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ได้กล่าวว่า พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยกำลังวางแผนที่จะสร้างเมืองทันสมัยที่พร้อมพร้อมด้วยศูนย์การเงินและท่าเรือให้กัมพูชา โดยได้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีฮุน เซน เกี่ยวกับแผนสร้างเมืองที่จังหวัดเกาะกงซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทยระหว่างการหารื้อที่กรุงพนมเปญ แต่ว่าจะลงทุนเท่าได้นั้นไม่ได้แจ้ง -----

ซึ่งนายกรัฐมนตรียูน เซน เห็นด้วยในหลักการ และให้เสนอผลักดันแผนดังกล่าวนี้ร่วมกับสภาเพื่อการพัฒนาแกมพูชา ซีดีซี (CDC) ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ท่านประธานครับ ผมพยายามที่จะตรวจสอบว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีใครพูดอะไรกันบ้าง แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่าน ส.ส. ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ที่ได้ติดต่อบรรดาพรรคพวกที่เป็นสมาชิกรัฐสภาในแกมพูชา ก็ได้ทราบว่ากรพบปะดังกล่าวเกิดขึ้นจริงครับ มีคณะนักธุรกิจต่างชาติ ๑๐ คน ซึ่งรวมทั้งชาวคูดีอาระเบียที่มาดูเมืองสุพรรณบุรีจะมาเข้านาไทยแล้วก็จ้างชาวนาไทยให้เป็นพนักงานบริษัทนั่นแหละครับ โดยได้ไปเสนอโครงการพัฒนาเกาะกง และคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดนั่นคือคนคนนี้ครับ ชื่อว่านายเกลวิน แมคคาเรล ผมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคงจะต้องรู้จักหรือคุ้นหูแน่ครับ เพราะอะไรครับ เพราะนายเกลวิน แมคคาเรล นั้นเป็นหัวหน้าสำนักงานของบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายและธุรกิจ ซึ่งมีสาขาอยู่หลายสาขา เขาเป็นหัวหน้าสำนักงานอยู่ที่พนมเปญ และมีความเชี่ยวชาญมากครับ ถ้าในวงการก๊าซและน้ำมันรู้จักคนคนนี้ดีมาก และที่สำคัญก็คือว่าสำนักงานใหญ่ซึ่งมีสเตอร์เกลวินเป็นหุ้นส่วนด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการด้วย

(ร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

ร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : มีผู้ประท้วงครับคุณอลงกรณ์ เชิญครับคุณเขาวริน

ร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ผมร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากระบบสัดส่วนพรรคพลังประชาชน เมื่อตอนบ่ายผมได้ประท้วงสมาชิกคนหนึ่งที่อภิปรายพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรี โดยบังอาจจบบ้างไปถอยยศท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ผมพูดไว้ชัดเจนว่า นายตำรวจ นายทหารทุกคนมีสัญญาบัตรยศ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ คนที่จะถอดได้เฉพาะพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น แล้วต้องตั้งสังกัดเสนอถอดยศนี้เป็นใครสามัญชนถอดยศ เมื่อกี้ผมนั่งอยู่ในงานศพท่านประธานครับ บังเอิญเจ้าภาพเขาเปิดโทรทัศน์ให้ดู ท่านอลงกรณ์ คุณอลงกรณ์ไม่ใช่ท่านหรอก คุณอลงกรณ์ ส.ส. เพชรบุรี

อภิปรายถึงอดีตนายกรัฐมนตรีนับ ๒ ครั้ง โดยกล่าวว่ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตร โดยไม่ใส่ยศ เหมือนอย่างท่านนายกรัฐมนตรีสัมครพุดบอกร นายกรัฐมนตรีนับได้ เพราะพันตำรวจโทส่วนมากตำแหน่งอยู่ที่สารวัตรและรองผู้กำกับ แต่พอยกมาเป็น นายกรัฐมนตรีนับได้ เมื่อกี้ท่านบอกว่า เอียน โสภากเลธ คนของกัมพูชาให้สัมภาษณ์ ยังยกย่องอดีตนายกรัฐมนตรีนับได้ของประเทศไทยเอ่ยคำว่า พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ท่านประธานจะต้องกำชับให้สมาชิกปฏิบัติให้ถูกต้องจะเอ่ยชื่อคนภายนอกเอ่ยได้หรือครับ ตามความจำเป็น

(นายธนิตพล ไชยนันทน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ตลก) : ท่านประธานครับ

ร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : แต่ถ้าท่านมียศ มีสัญญาบัตรยศอย่าไปถอดของท่านครับ อย่างผมร้อยตำรวจโทแม้จะน้อยนิด ใครก็ถอดผมไม่ได้ ใครถอดผม ผมถือว่าหมิ่นประมาท

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านเขาวรินมีผู้ประท้วง ท่านอีกแล้ว

ร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : ประท้วงผมทำไม

นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ตลก) : ท่านประธานครับ ผม ธนิตพล ไชยนันทน์

ร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : อัฟ เกรด (Up grade) หรือครับ

นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ตลก) : เดียวกำลังจะบอกครับ

ร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : ว่าไป

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ที่ห้องประชุมนี้ ผมจะอนุมัติให้ ๒ ท่าน เป็นคนอภิปรายกันไปกันมานะครับ ไม่ต้องเดินหน้ากันไปหรอก ผมว่ามีแต่ประท้วง อย่างนี้เมื่อไรงานจะไปข้างหน้า อยากจะขอความกรุณาทั้ง ๒ ฝ่าย หยุดประท้วงเสียที เอาเนื้อหาสาระในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ว่า เนื้อหาสาระของผู้อภิปรายนี้สมเหตุผล เป็นอย่างไร อะไรอย่างไร เราฟังกันอย่างนั้นดีกว่า เพราะพี่น้องประชาชนคนในประเทศและ

# ๑๘๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๘๔/๓

คนทั่วโลกกำลังฟังอยู่ เรามัวแต่ประท้วง คนนี้ก็ประท้วง คนนั้นก็ประท้วง ผลสุดท้าย  
งานไม่เดินครับ อยากจะขอความกรุณาท่านเซาวรินช่วยกรุณานั่งลง แล้วยก

ร้อยตำรวจโท เซาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : ด้รับท่านประธาน  
ที่นี้ท่านประธานกำชับเวลาจะพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรึให้เสียศด้วย

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ครับ

ร้อยตำรวจโท เซาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : ถ้าไม่เสียศก็ต้องบอกว่า  
นายกรัฐมนตรึทักษิณ แล้วผมจะไม่ยุ่งแล้วครับ

- ๘๕/๑

# ๑๘๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๘๕/๑

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เชิญ  
สัณนิทหน้ายคัณปากมากแล้วเชิญ

นายธนิทพล ไชยนิทนนท์ (ตาค) : ท่านประธานคงเข้าใจผิदनะครับ  
ผม ธนิทพล ไชยนิทนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ จัังหวัดตาค ผมไม่ได้คัณปากครับท่านประธาน  
แต่ว่าผเองก็อยากจะให้เป็นอย่างที่ท่านประธานว่าก็คือการประชุมสภาได้เป็นไปด้ว  
ความเรีบบร้อย ผเองก็อยากฟังว่าท่านสมาธิก ท่านอลงกรณั พลบุตร ที่ได้อภิปรายนั้น  
ท่านมีข้อมูลอะไรบ้าง แต่ท่านผู้ที่ลุกขึ้นมาประท้วงต้องกราบเรีบบท่านประธาน  
ท่านประธานต้องระวังครับ ท่านไม่ได้บอกครับว่าผิ دخัอบังคับข้อที่เท่าไร และท่านประธาน  
ก็ไม่ได้ตาม แล้วก็ลุกขึ้นมาอภิปรายอย่างนี้ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับ ต้องกราบเรีบบ  
ท่านประธาน

(ร้อยตำรวจโท เซาวริน ลัทธคัคคัคศิริ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

ร้อยตำรวจโท เซาวริน ลัทธคัคคัคศิริ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ  
อย่างนี้ผประท้วงกลับแล้วละ มาบอกว่าผไม่บอกว่าผิ دخัอบังคับข้อไหน ผมบอกตั้งแต่  
ตอน پایแล้วว่าข้อบังคับ ข้อ ๖๑ ผมบอกตั้งแต่ตอน پایแล้ว

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญนั่งลงครับ เข้าใจแล้ว  
เชิญอภิปรายต่อครับคุณอลงกรณั

นายอลงกรณั พลบุตร (เพชรบุรี) : ท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : รวบริดหน้ายคัณปากแล้วกันครับ

นายอลงกรณั พลบุตร (เพชรบุรี) : ท่านประธานเคยได้ยนิทใหม่ครับ  
มิสเตอร์เกลวิน แมคคาเรล ท่านประธานก็คังไม่เคยได้ยนิทนะครับ แต่ว่าอดีตนายกรัฐมนตรี  
คังเคยได้ยนิทชื่อนี้แน่นอน ตำแหน่งของเขาคือหัวหน้าสำนักงานของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย  
และธุรกิจอัลเลนท์ อาเคอร์ โรบินสัน บริษัทดังกล่าวมีเครือข่ายสำนักงานอยู่หลายประเทศครับ  
รวมทั้งในกรุงเทพมหานครโดยมีพันธมิตรธุรกิจที่เป็นเสมือนหนึ่งสาขาของเขาคือ  
บริษัท สยาม ฟรีเมียร์ อินเตอรเนชันแนล ลอว์ เอ่ยชื่อนี้มาผผิคิดว่าอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล  
ชุดที่แล้วคังจะรู้ดีว่าบริษัทสยาม ฟรีเมียร์ อินเตอรเนชันแนล ลอว์ นั้นเกี่ยวข้องกับใคร

# ๑๘๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๘๕/๒

อย่างน้อยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลที่แล้วเมื่อปี ๒๕๔๘ เป็นหุ้นส่วนสำคัญ นายเกลวินมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของก๊าซและน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชา และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ที่อดีตพันตำรวจโท ดอกเตอร์ทักษิณ ชินวัตร ถูกต้องนะครับ อดีตนายกรัฐมนตรียของไทยนั้นที่นำคณะนักธุรกิจต่างชาติ ๑๐ คน รวมทั้งชาวอูดีอาระเบียและอังกฤษนั้นไปเจรจาในเรื่องการพัฒนาเกาะกงนั้นถามบอกว่า มีนายเกลวินอยู่ด้วยหรือไม่ ตำแหน่งเขาคืออะไรตำแหน่งของเขา คือที่ปรึกษาของทางการ กัมพูชาและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเขตแดนพื้นที่ทับซ้อนและพื้นที่พัฒนาร่วม โดยกระทำการในฐานะของทางการกัมพูชาในการเจรจากับประเทศไทยต่อพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ซึ่งประเมินมูลค่า ๑๐๐ พันล้านเหรียญสำหรับน้ำมันและก๊าซ น้ำมันขุมทรัพย์มหาศาลครับ แต่ผมเพียงแต่เรียนท่านประธานว่า ความโยงโยในเรื่องการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวนั้นแล้วมันยังมาเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ปรึกษาทั้งที่อยู่กัมพูชา อยู่ที่กรุงเทพฯ และเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ รัฐมนตรีท่านนั้นก็ได้เข้าร่วมประชุมกับนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในขณะนั้น เกี่ยวกับเรื่องของปราสาทพระวิหารและในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อน ผมเรียนกับท่านประธานว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมต้องการให้บรรดาพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชน แม้แต่ ส.ส. แห่งสภานี้ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลนั้นได้ร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริง -----

และผมอยากจะเรียนท่านประธานว่า คำพูดของรัฐมนตรีกัมพูชาท่านหนึ่งและคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยคือ นายนพดล บัทมะ นั้นจะสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผมได้เรียนมา นั่นก็คือคำสัมภาษณ์ของนายจาม ประสิทธิ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ของกัมพูชาที่บอกว่า ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายที่พยายามโยกกรณีพื้นที่ทับซ้อนบริเวณเขาพระวิหาร เข้ากับผลประโยชน์ทางทะเลในอ่าวไทยระหว่างการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาซึ่งกัมพูชาไม่เห็นด้วย นายนพดล บัทมะ กล่าวต่อเรื่องนี้ว่านายจามไม่ได้พูดอะไรเกินเลยไปจากความจริงจึงไม่ติดใจ แม้เรื่องเขาพระวิหารและเรื่องทางทะเลจะเป็นคนละเรื่องกัน แต่ก็เจรจาไปพร้อม ๆ กันแต่แยกกันโดยประเด็นกลไกและมีคณะกรรมการคนละชุด แต่ตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ และขอดำเนินการทางการทูตอย่างเงียบ ๆ อีกแล้วนะครับ ท่านประธานครับ การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยยอมรับว่าการเจรจาเรื่องปราสาทพระวิหาร การเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนได้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และประการสำคัญก็คือว่าแต่เดิมจะมีการเจรจาในเรื่องปราสาทพระวิหารแยกออกจากกัน แต่รัฐมนตรีและทางการไทยนี้แหละครับที่ต้องการเอา ๒ เรื่องนี้ไปเจรจาควบคู่พร้อมกันไป และวันนี้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะรัฐมนตรีก็ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของปราสาทพระวิหารฝ่ายเดียวของกัมพูชา ซึ่งทำให้อำนาจต่อรองของเราสูญหายไป ในขณะที่เดียวกันก็มีกลุ่มคณะบุคคลซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองและนักธุรกิจต่างชาติกำลังแสวงประโยชน์เกิดขึ้นทั้งในเรื่องการพัฒนาเกาะกงและในเรื่องของแหล่งแก๊สธรรมชาติ ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร อันเป็นผลประโยชน์ของกัมพูชาและของไทย เหตุการณ์ดังกล่าว ดูประหนึ่งว่าเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาล พันตำรวจโท ดอกเตอร์ ทักษิณ ชินวัตร ที่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินโดยการอนุมัติของรัฐบาลและรัฐสภาไทย ในการให้เงินช่วยเหลือและเงินกู้ยืมผ่อนปรนกับกัมพูชาในการตัดถนนและเปิดถนน สายตราด-เกาะกง-สะแรมเปิดเกือบพันล้านบาท และเปิดไปเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม โดยการปรากฏตัวของท่านรองนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนพดล บัทมะ รัฐมนตรีของทั้ง ๒ ฝ่าย บุคคลที่เกี่ยวข้อง

# ๑๙๐

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จිරนุช ๘๖/๒

ได้ยอมรับว่าได้มีการเจรจาเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นผมเรียนกับท่านประธานว่า คำเล่าลือที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ ก็ดี ที่พนมเปญก็ดี ที่สิงคโปร์ หรือที่เกาะกงก็ดีนั้นเขาพูดกันมากครับ แต่วันนี้มันไม่ใช่คำเล่าลืออีกแล้วครับ สิ่งที่ผมมาเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้น เพียงแต่ต้องบอกว่าในข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านั้นมันมีมูลความจริงของความสัมพันธ์ในเรื่องของการวิ่งเต้น และคงเป็นเรื่องน่าเสียใจถ้าหากว่าการวิ่งเต็นดังกล่าวมันไม่ได้เกิดประโยชน์แก่คนไทยทั่วประเทศ แต่มันเกิดบางพวกบางกลุ่ม แต่สิ่งที่น่าเสียใจและขมขื่นที่สุดก็คือการแลกด้วยอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารของประเทศไทย ผมอยากให้ท่านประธานได้ทราบว่าพวกเราจะต้องระลึกถึงครับว่า ๕ ครั้ง ที่เราเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสซึ่งปกครองอินโดจีนฝรั่งเศสก็คือ กัมพูชา ลาว เขมรนั้น ประธานโทษ กัมพูชา ลาว เวียดนามนั้นได้ใช้ปืนจ่อหัวเราตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ แล้วเราต้องสูญเสียดินแดนอย่างต่อเนื่องถึง ๕ ครั้ง คิดเป็นพื้นที่รวมกันเกือบเท่าพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน ทหารหาญและคนไทยได้ต่อสู้สูญเสียเลือดเนื้อ แม้แต่สงครามครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส จนกระทั่งนำมาสู่การทำสนธิสัญญาฉบับที่ ๔ ในภายหลังนั้นก็เพราะเรารู้ดีว่าสิทธิของเราและอธิปไตยของเรานั้นที่ถูกปืนจ่อหัว แม้จะต้องสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตก็ต้องต่อสู้กลับคืนมา -----



วันนี้เราไม่ได้ถูกปั่นจ่อหัวและต้องสูญเสียอธิปไตยและดุลยภาพแห่งดินแดนเหมือนในอดีต  
วันนี้เรากำลังจะถูกปั่นที่เป็นผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางพวก โดยการบริหาร  
ที่เคื้อประโยชน์ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นกำลัง  
แลกผลประโยชน์เหล่านี้กับอธิปไตยซึ่งเป็นดินแดนของไทย ผมเรียนท่านประธานว่า  
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต่อการที่จะติดตามไปถึงเบื้องหลัง เพราะเบื้องหน้าเราอาจจะอ่าน  
ลายลักษณ์อักษรตามหนังสือ กฎหมาย เอกสารทั้งในและต่างประเทศได้ แต่ความเกี่ยวโยง  
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าบอกว่าเป็นการประจบประแจงไม่ได้ เพราะว่าได้มีการดำเนินการมา  
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และในที่สุดสิ่งที่โฆษกของท่านอดีตนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท  
ดอกเตอร์ทักษิณ ชินวัตร ออกมาปฏิเสธเสมอ นั่นก็คือท่านพงศ์เทพ เทพกาญจนา วันนี้  
มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านปฏิเสธได้อีกต่อไป และสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าแม้แต่นายกรัฐมนตรีของประเทศ  
เพื่อนบ้านเราก็ออกมายืนยันว่าการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในทะเลกับเรื่องของ  
ปราสาทพระวิหารนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ โดยรัฐมนตรีท่านนี้ โดยนายกรัฐมนตรีท่านนี้  
ได้นำไปรวมเกี่ยวข้องกันเพื่อแลกให้ใคร นั่นเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณา  
เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนท่านประธานว่าผมไม่สามารถให้ความไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี  
สมัคร สุนทรเวช และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนพดล บัณฑิต ให้ดำรงตำแหน่ง  
ต่อไป ขอขอบคุณมากครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : สรุปได้สวยมากครับ  
ถ้าสั้นกว่านี้จะสวยมาก ต่อไปท่านรองนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เชิญครับ

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงศึกษาธิการ) : ท่านประธานที่เคารพ ผม สมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผมใช้เวลานิดเดียวครับ เนื่องจากว่าถูกพาดพิง  
จากการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ อยากจะกราบเรียนว่าที่ผมได้ไปประเทศ  
กัมพูชาเพื่อไปร่วมเปิดถนนอย่างที่ท่านอภิปรายไปนั้นก็ความจริง เหตุที่ได้ไป  
เนื่องจากว่าทางรัฐบาลกัมพูชานั้นได้มีหนังสือเชิญท่านนายกรัฐมนตรีของไทย คือ  
ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช ให้ไปเยือนกัมพูชาแล้วก็ร่วมเปิดถนนสาย ๔๘ อย่างที่ปรากฏ

# ๑๙๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๘๗/๒

แต่เนื่องจากในวาระนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้มีภารกิจอยู่ทางประเทศไทยก็มอบหมายให้ผม ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติหน้าที่แทน มอบหมายเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร เรียบร้อย แล้วก็โดยให้ท่านนพดลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมเดินทางไปด้วย กระผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย แล้วก็ได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลกัมพูชาด้วยดี ทั้งนี้เนื่องจากว่าผมเป็นผู้แทนของท่านนายกรัฐมนตรี แล้วผมก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ ก็ได้กล่าวถึงชื่อของท่านนายกรัฐมนตรี กัมพูชาอย่างที่ท่านผู้อภิปรายได้บอกไป ซึ่งก็เป็นชื่อทางการของท่านนะครับ ซึ่งก็จำเป็นจะต้องกล่าวเช่นนั้น ผมก็ไปทำหน้าที่ตามปกติไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านมา โยงใยแต่อย่างไร แล้วผมก็ไม่ทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งสิ้น เสร็จจากการเปิดถนนก็เดินทางกลับ ก็อยากให้เข้าใจทั่วกันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกัน แล้วผมมานั่งฟังการอภิปรายในวันนี้ก็อยากจะ ฟังข้อมูลจากผู้อภิปรายว่ามีประเด็นอะไรบ้าง แล้วก็อยากจะรับทราบข้อมูล แต่ว่าบังเอิญ ก็ได้ของแถมอภิปรายไปด้วย แล้วก็ของแถมจากคนนอกด้วย ก็อยากทราบเรียนให้ที่ประชุม ได้รับทราบ ขอขอบคุณท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ เชิญฝ่ายค้านครับ

นายพิเชษฐ ธีรเมืองพาน (เชียงใหม่) : ท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : มีอะไรครับ ประท้วงหรือ ประท้วงหรือเปล่าครับ

นายพิเชษฐ ธีรเมืองพาน (เชียงใหม่) : ผม พิเชษฐ ธีรเมืองพาน ส.ส. พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ท่านประธานครับ ผมไม่ได้ประท้วง แต่ผมจะ ขออนุญาตท่านประธานว่า หลักฐานทุกชิ้นแล้วก็เอกสารที่ท่านอลงกรณ์ได้นำมาแสดง ในสภาแห่งนี้ ขอให้ท่านอลงกรณ์ได้ส่งท่านประธานไว้ตรวจสอบด้วย ขอขอบคุณครับ

# ๑๙๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

รัชนีพร ๘๘/๑

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณอลงกรณ์ คุณพิเชษฐู๋ เขาต้องการจะให้สภาตรวจสอบเอกสารที่ท่านอ้างอิงในการอภิปรายที่สภา เชิญครับ คุณอลงกรณ์

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ท่านประธานครับ กระผม อลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ยินดีครับ แล้วก็จะเป็นอันสงฆ์เลยท่านจะได้หูตาสว่าง เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ผมเรียนว่าจริง ๆ ก็ไม่ยาก ถ้าหากว่าเราทำงานหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ในฐานะ ส.ส. ของคนไทยจริง ๆ ผมคิดว่าไม่ยากครับ

(นายวงศ์ เดชกิจวิกรม ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : หมอประท้วงอะไรครับ

นายวงศ์ เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม นายแพทย์วงศ์ เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปัตย์ พิษณุโลก ผมขออนุญาตประท้วงประธาน ท่านประธานทำผิดข้อบังคับ ข้อ ๑๗๒ ซึ่งข้อบังคับ ข้อ ๑๗๒ การอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่นี้ไม่มีสิทธิที่จะขึ้นเพื่อจะขอร้องนี่ เพราะถือว่าผิดข้อบังคับ ขออนุญาตครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ก็ผมปฏิบัติไม่ผิดข้อบังคับ ข้อ ๑๗๑ ข้อ ๑๗๒ เลย เมื่อกี้หมายความว่าเขาจะให้เกียรติแก่ผู้อภิปราย ให้ผู้อภิปรายเอาเอกสารหลักฐานมาให้ทางประธาน ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความบริสุทธิ์ใจของผู้อภิปราย เป็นผลดีไม่มีเสียหายอะไรครับ

นายวงศ์ เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : ท่านประธานที่ครับ ผม นายแพทย์วงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ พิษณุโลก ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สมาชิกไม่มีสิทธิที่จะขึ้น ยกเว้นการประท้วงอย่างเดียวครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เขาไม่ได้อภิปราย เขาไม่ได้อภิปรายเลย เพียงแต่จะให้คุณอลงกรณ์ส่งเอกสาร ไม่ส่งก็แล้วไป ถ้าส่งก็ยินดีที่จะรับไปตรวจสอบเท่านั้นเองครับ เชิญต่ออย่าให้เสียเวลาครับ

(นายสุทิน คลังแสง ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณสุทินมีอะไรอีก เชิญครับ  
 นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : สั้น ๆ ครับ ท่านประธาน สั้น ๆ จะเป็น  
 ประโยชน์ต่อการอภิปรายต่อไป ผม สุทิน คลังแสง พลังประชาชน มหาสารคาม ก่อนที่จะ  
 มีการอภิปรายต่อไปนี้ผมกังวลอยู่ ๒ ประเด็น

ประเด็นแรก อยากจะให้ท่านประธานได้กำชับมาก ๆ ครับว่าเมื่อสักครู่  
 ผมไม่ได้ประท้วงท่าน ท่านพูดจบแล้วผมถึงอภิปราย การอภิปรายที่กล่าวถึงผู้นำ  
 ต่างประเทศ อยากให้ท่านประธานกำชับสมาชิกให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ จริงอยู่แม้จะใช้  
 สิทธิตามข้อบังคับ แต่ผลเสียซึ่งเกิดกับประเทศกับประชาชน วันนี้นักธุรกิจร้องมาเยอะ  
 แล้วครับ นั่นประเด็นที่ ๑

ประเด็นที่สอง การจะอภิปรายต่อไปนี้ผมห่วงเกรงว่าจะมีเรื่องอย่างนี้  
 ซึ่งจะต้องตีความไว้ล่วงหน้า จะมีสมาชิกเราได้หยิบยกเอากรณีคดีความของผู้ถูกอภิปราย  
 มาอภิปรายในสภา ซึ่งเรื่องอย่างนี้ต้องตีความว่าเอกสิทธิ์ของเราได้คุ้มครองไหมว่า  
 บรรดาคดีความซึ่งเข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้ว ขั้นตอนที่ศาลกำลังพิจารณาเราได้เอา  
 คดีความเหล่านั้นมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลบวก ผลลบ หรือผลจะเกิดกับคดี อันนี้  
 หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดอำนาจศาล ผมไม่อยากให้มีการละเมิดอำนาจศาลกลางสภา  
 จึงหรือไว้ล่วงหน้าว่าเอกสิทธิ์คุ้มครองแค่ไหนในการจะเอาคดีซึ่งอยู่ในศาลมาพูดที่นี้  
 อยากให้ท่านประธานให้ไว้เป็นบรรทัดฐานด้วยจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ก็ขอฝากผู้อภิปรายทุกท่าน  
 ได้ถือปฏิบัติด้วยจะเป็นเรื่องที่ดีมากของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ เชิญคุณอลงกรณ์  
 มีอะไร

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม อลงกรณ์  
 พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ คือที่สมาชิกได้  
 กล่าวเมื่อสักครู่ที่นั่นดูประเด็นว่ามีส่วนพาดพิงถึงกระผมในฐานะผู้อภิปรายและในทางที่  
 อาจเสียหายได้ว่า การอภิปรายอาจจะไปกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์หรือต่อ  
 ปัญหาเรื่องของการค้าธุรกิจชายแดน ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการดำเนินความสัมพันธ์

# ๑๙๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

รัชนีพร ๘๘/๓

ในคำอภิปรายของผมนั้นไม่ได้มีส่วนใดที่จะไปทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้นำหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคนในต่างประเทศ แล้วผมจึงระมัดระวังอย่างยิ่ง แต่ผมเรียนว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นถ้าหากว่าเราดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตแบบตรงไปตรงมาอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ซ่อนเร้นจนทำให้ประชาชน ๒ ฝ่ายเกิดความคลางแคลงใจนั้นมันไม่เกิดปัญหาหรอกครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ก็พอเข้าใจ สภาเข้าใจกันแล้วครับ  
ขอบคุณครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอตานประธานได้โปรดให้คำแนะนำสมาชิกที่ไม่เข้าใจด้วยครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ก็คงจะเข้าใจกันทุกท่าน  
เชิญต่อไปท่านไหนครับ เชิญครับที่มอบหมาย

นายพิเชษฐ ธีรเมืองพาน (เชียงใหม่) : ท่านประธานครับ ท่านประธานยังไม่ได้วินิจฉัยที่ผมได้ขอเอกสารไปครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ก็วินิจฉัยแล้วคุณอลงกรณ์ก็จะเอามาส่งแล้วครับ ที่ท่านขอ ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าท่านอภิปรายก็ผิดข้อบังคับอีก ฉะนั้นเมื่อก็ที่คุณอลงกรณ์จะส่งมอบ คุณอลงกรณ์ช่วยส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ด้วยครับ เพื่อให้เขาเห็นเป็นหลักฐานนะครับ เขาจะบันทึกไว้ เชิญครับท่านอาจารย์

นายธีระ สลักเพชร (ตราด) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 กระผม ธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด พรรคประชาธิปัตย์  
 ท่านประธานครับ ประเด็นของผมจะเป็นประเด็นที่ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและ  
 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเขาพระวิหาร  
 ผมจะพยายามพูดประเด็นที่ไม่ให้ซ้ำกับเพื่อนสมาชิกที่ได้พูดไปแล้วนะครับ เพื่อกระชับเวลา  
 ประหยัดเวลา ถ้าท่านประธานได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวข้องกับมรดกโลกที่ทางกัมพูชา  
 พยายามที่จะผลักดันขอขึ้นมรดกโลกและรัฐบาลไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ เรื่องนี้จะมี  
 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการมรดกโลกของ  
 ประเทศไทย ความจริงแล้วโดยตำแหน่ง ท่านเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติ  
 ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ท่านอดุล วิเชียรเจริญ ครับ เมื่อวานผมมีโอกาส  
 ได้ไปพบท่านเพื่อปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมด กรณีที่เพื่อนสมาชิกได้พูดมาก่อนหน้านั้นครับ  
 แล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านให้ได้เข้าพบที่บ้านท่านเป็นกรณีส่วนตัว บุคคลท่านนี้ผมเข้าใจว่า  
 ท่านประธานจะรู้จักดี อายุท่าน ๘๒ ปีแล้วครับ คุณวุฒิท่านทรงคุณค่ามาก ๆ นะครับ  
 จบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายจากต่างประเทศ จากสหรัฐอเมริกา นะครับ เป็นผู้ก่อตั้ง  
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคนบดี เคยรักษาการอธิการบดี  
 ของธรรมศาสตร์ เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วก็มีประสบการณ์รอบรู้  
 มากมายเลยครับทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของประเทศไทย ท่านอยู่เบื้องหลัง  
 ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นมาในประเทศไทย แล้วก็ตำแหน่งที่สำคัญ  
 มาก ๆ ท่านเคยเป็นอดีตรองกรรมการบริหารของยูเนสโก ๓ สมัย เคยเป็นคณะกรรมการมรดกโลก  
 ๒ สมัย และที่สำคัญคือเป็นประธานกรรมการมรดกโลกของประเทศไทยตั้งแต่ปีที่ก่อตั้ง  
 ปี ๒๕๓๓ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พูดง่าย ๆ ว่าอนุสัญญานี้ที่ประเทศไทยรับมานี้ มาก่อตั้ง  
 เพื่อให้สอดคล้องกับยูเนสโก ดอกเตอร์อดุล วิเชียรเจริญ นั่งในตำแหน่งประธานนี้ตลอดมา  
 จนถึงวันนี้ครับท่านประธาน มรดกโลกในประเทศไทย ทั้งสายวัฒนธรรม ทั้งสายธรรมชาติ  
 ที่ประเทศไทยได้รับมาจนถึงทุกวันนี้ ท่านอยู่เบื้องหลังการผลักดันเกือบทุกประเด็นนะครับ  
 แล้วก็ทุกแห่งที่เราได้รับการอนุมัติจากยูเนสโก ผมไปพบท่านเพราะว่าอยากปะติดปะต่อ

# ๑๙๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๘๙/๒

ข้อมูลช่วงที่ประชุมที่ไครสต์เชิร์ช เมื่อปีที่แล้วที่นิวซีแลนด์ เพราะว่าจากข้อมูลที่ผมได้ดู เหมือนว่าท่านไม่ได้ไปประชุมที่ไครสต์เชิร์ชเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๓๒ ของคณะกรรมการมรดกโลก แล้วครั้งนั้นเป็นที่มาของการผลักดันให้มีการเรียกร้องให้มีการขึ้นทะเบียนที่กำลังเป็นปัญหาที่เรา กำลังพูดคุยกันอยู่นี้ครับ -----

- ๙๐/๑

# ๑๙๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กุลนิษฐ์ ๙๐/๑

กัมพูชาได้ขอขึ้นทะเบียนเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ คือเสนอไปที่สำนักงานมรดกโลกที่ปารีส ที่ฝรั่งเศส แล้วก็หายไปพักหนึ่ง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีการประชุมมรดกโลกที่เมืองไครสต์เชิร์ช ที่นิวซีแลนด์ ซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้พูดแล้ว ข้อมูลที่ผมปะติดปะต่อว่าในครั้งนั้นดูเหมือนว่าท่านศาสตราจารย์ดอกเตอร์อดุล วิเชียรเจริญ ท่านไม่ได้ไป ท่านยอมรับว่าท่านไม่ได้ไปจริง ๆ ครับ ท่านมีการผ่าตัดเส้นประสาทที่ต้นคอของท่าน เส้นประสาทไขสันหลังมีปัญหา ท่านไปไม่ได้แน่ครับ แต่ปรากฏว่าในการไปครั้งนั้นมีท่านดอกเตอร์มนัสพาสน์ ชูโต ซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอนนั้น คือท่านนิตย พิบูลสงคราม เป็นหัวหน้าคณะที่ไปประชุมที่ไครสต์เชิร์ช หลังจากที่มติการประชุมกลับมาครั้งนั้น ผมเน้นตรงนี้เลยว่าเป็นการประชุมนอกรอบ ไม่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมที่มีวาระการประชุมชัดเจน แต่ว่าวันสุดท้ายของการประชุมมีการกำหนดออกมาว่า คณะกรรมการเห็นว่าปราสาทเขาพระวิหารเป็นโบราณสถานที่มีความโดดเด่นมาก ๆ สมควรให้จัดตั้งผลักดันให้ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ แต่ให้ประเทศไทยกับกัมพูชาไปหารือกัน สอดคล้องที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้นำเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับ หลังจากที่กลับมาดอกเตอร์มนัสพาสน์ ชูโต ที่ผมเอ่ยนามเมื่อสักครู่นะครับ โดยตำแหน่งท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ท่านนิตย พิบูลสงคราม ท่านก็ตั้งให้ดอกเตอร์มนัสพาสน์ เป็นประธานคณะทำงานชุดพิเศษ แล้วกระทรวงการต่างประเทศให้งบมา ๒ ล้าน ๕ แสนบาท ส่วนหนึ่ง ๑ ล้านบาท คือให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพราะพื้นที่ตรงเขาพระวิหารเป็นพื้นที่ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ๒ กรม คือกรมศิลปากรกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่ตรงนั้น งบ ๒ ล้านบาทนี้คือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ ๑ ล้านบาท กรมศิลปากรได้ ๑ ล้าน ๕ แสนบาท มีการประชุมเตรียมการศึกษากัน คณะกรรมการชุดนี้ได้ไปหารืออาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ หลายครั้ง ทุกคนได้ข้อสรุปเหมือนกันว่าเราจะขอขึ้นทะเบียนร่วมกับกัมพูชาในการประชุมมรดกโลกครั้งต่อไป ถ้าทำทันทีจะมีขึ้นที่แคนาดาในวันที่ ๒ กรกฎาคมนี้ แต่เป้าหมายคือเราจะขึ้นทะเบียนร่วมกัน เพราะว่าจะขึ้นทะเบียนเฉพาะปราสาทนี้ความสมบูรณ์ไม่มีครับ บริเวณโดยรอบของปราสาทที่ภาษาฮินดูเรียกว่า บาราย เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ



# ๑๙๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กุลนิษฐ์ ๙๐/๒

ที่จำเป็นต้องเสนอร่วมด้วย วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ข้าราชการกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ไปเลยครับ ๕-๖ คน เอาทีมไปถ่ายทำที่บ้านท่านอาจารย์อดุล เพราะท่านอาจารย์อดุล  
ยังไม่แข็งแรง ก็ยกทีมไปเลยครับ ไปถ่ายทำที่บ้านท่าน ขอความเห็นท่านในฐานะที่ท่าน  
เป็นประธานมรดกโลกแล้วมีประสบการณ์เรื่องนี้มายาวนานมาก ท่านลองคิดสิครับ  
เป็นประธานมรดกโลกของประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเกือบ ๒๐ ปีแล้ว  
แล้วท่านเคยเป็นกรรมการบริหารของมรดกโลกและยูเนสโกด้วย ทางกระทรวงการต่างประเทศ  
ให้เกียรติท่านมาก ผลการพูดคุยกันนะครับ ข้าราชการกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอาจารย์อดุล  
ได้ข้อสรุปเหมือนกันว่าต้องขึ้นทะเบียนร่วมกับกัมพูชา -----

- ๙๑/๑

ถึงแม้ว่ากัมพูชาเองไม่อยากจะร่วมกับเราก็คตาม แต่เราต้องพยายามพูดคุยให้ขึ้นทะเบียนร่วมกัน เพื่อที่จะทำให้การพัฒนาจรดกโลกที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง คือองค์ประกอบของจรดกนี้ต้องสมบูรณ์มีทั้งตัวปราสาทและสิ่งที่เป็นองค์ประกอบโบราณสถานที่อยู่โดยรอบ สระหรือบันได ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ รัฐบาลแถลงนโยบายทำงานประธานคงจำได้นะครับ หลังจากแถลงนโยบายท่านรัฐมนตรีนพดลได้ยุบคณะทำงานของดอกเตอร์มนัสพาสน์ ชูโต ได้ยุบคณะทำงานชุดนี้ออกจากภารกิจความรับผิดชอบที่ต้องทำ หลังจากที่ท่านนพดลเข้าไปบริหารกระทรวงการต่างประเทศต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ท่านได้บอกว่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้ไปขอพบท่านเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมไปหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ปรากฏว่ท่าทีของข้าราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปลี่ยนไปแล้ว ไปหารือท่านให้เปลี่ยนแนวคิดว่เราคงต้องให้เขมรเขาจดทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทไปก่อน เราจะไม่พูดถึงพื้นที่เขตแดนตรงนั้น และเราจะทำแผนบริหารจัดการสนับสนุนเขาไป ศาสตราจารย์ดอกเตอร์อดุล วิเชียรเจริญไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้พูดคุยกันใช้เวลานานมากครับ และในที่สุดข้าราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเห็นสอดคล้องกับท่านอาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ก็ยกทีมกลับไปท่านอาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ บอกว่ให้กลับไปบอกอธิบดีของท่าน ท่านวีรชัย พลาศรัย ว่านี้คือแนวคิดที่เรได้คุยกันแล้วว่ทางออกของปัญหาที่จะแก้เรื่องของจรดกโลกที่เขาพระวิหารต้องขอขึ้นทะเบียนร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาจรดกโลกที่ยั่งยืนที่สมบูรณ์ ปรากฏว่วันที่ ๖ พฤษภาคมหลังจากนั้นไม่กี่วัน ท่านอธิบดีวีรชัย พลาศรัย ถูกย้ายออกจากตำแหน่งอธิบดี แต่อาจารย์อดุลท่านบอกว่เป็นเพราะผมเองละครับ เป็นเพราะผมแท้ ๆ ที่ทำให้ท่านอธิบดีถูกย้ายจากตำแหน่ง ๑๔ พฤษภาคม ตามที่ท่านอลงกรณ์ท่านพูดแล้วนะครับเมื่อสักครู่ ท่านนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่การกระทรวงการต่างประเทศได้ไปเปิดถนนที่เกาะกง แล้ววันนั้นก็มีคำพูดของท่าน พลเอก เตีย บัน ออกมาจริง ๆ ที่ท่านอลงกรณ์พูดแล้วเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเกาะกงนะครับ ๒๒ พฤษภาคม ท่านนพดล ปัทมะ ได้ไปหารือกับนายสก อาน ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ยูเนสโกที่ปารีส

# ๒๐๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๙๑/๒

การไปหารือครั้งนั้น ท่านประธานครับ มีการพูดคุยกันชัดเจนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในวันนั้น ท่านนพดลได้หารือกับนายสก อาน ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่ของยูเนสโกที่กรุงปารีสโดยมีผู้แทนระดับสูงของยูเนสโกเข้าร่วมด้วย แล้วทั้ง ๒ ฝ่ายตกลงกันครับ ตกลงกันเหมือนที่ท่านนพดลได้เขียนไว้ในคำแถลงการณ์ร่วมในวันที่ ๑๘ มิถุนายนที่มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดแล้วนะครับ คือไทยจะสนับสนุนขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกซึ่งจะเสนอโดยกัมพูชา กัมพูชาจะขอขึ้นเฉพาะตัวปราสาทพระวิหาร โดยฝ่ายกัมพูชาจะจัดทำแผนที่ฉบับใหม่แสดงขอบเขตเขาพระวิหารเพื่อใช้แทนแผนที่ฉบับเดิมที่กัมพูชาใช้ประกอบคำขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกจะไม่มีผลกระทบต่อการสำรวจและการทำหลักเขตแดนของคณะกรรมการร่วมเขตแดน -----

- ๙๒/๑

และทั้ง ๒ ฝ่ายจะทำแผนจัดการพื้นที่ร่วมกันเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ คุณนพดลอยู่ที่ปารีส แต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม หลังจากนั้นวันหนึ่ง ความจริงก็เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันเลยครับ ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ พบสมเด็จจตุร เช่น ที่กรุงเทพมหานคร ท่านนพดลพบรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอยู่ที่ปารีส รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง ๒๓ พฤษภาคม ท่านทักษิณพบท่านสมเด็จจตุร เช่น ที่กรุงเทพมหานคร และที่ท่านอลงกรณ์ได้พูดแล้วที่ข่าวออกมาทางสำนักข่าวเอเอฟพี (AFP) เกี่ยวกับการลงทุนที่เกาะกงแล้วก็ธุรกิจของน้ำมันและแก๊สที่เขมร แก๊สและน้ำมันจะมีมากอยู่บริเวณจังหวัดเกาะกงหรือครับ ในน่านน้ำเกาะกงที่อยู่ไม่ไกลจากเกาะกูดจากชายแดนของจังหวัดตราด วันที่ ๑๗ มิถุนายน ครม. เห็นชอบแผนที่และร่างแถลงการณ์ร่วม ครม. เห็นชอบทั้งแผนที่แล้วก็ร่างแถลงการณ์ร่วมที่ท่านนพดลนำเสนอในที่ประชุม ครม. ๑๘ มิถุนายน ท่านนพดลได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม ซึ่งมีผู้อภิปรายหลายท่านแล้วนะครับ ประเด็นที่น่าสนใจคือหลังจากวันที่ ๑๘ มีกระแสคัดค้านออกมามากในประเทศไทย ปราบกฏว่าเย็นวันที่ ๒๒ ถ้าท่านประธานหรือเพื่อนสมาชิกได้ติดตามข่าว ท่านนพดลได้แถลงข่าวว่าไทยจะขอขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารด้วย แต่ขึ้นในส่วนของเราครับ ในส่วนของสระตราวในส่วนของบันไดคือโบราณสถานที่อยู่โดยรอบปราสาทพระวิหาร ตรงประเด็นนี้นะครับ ซึ่งหลายฝ่ายสื่อมวลชนหรือท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้พูดเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของการงดกระแสการต่อต้านมากกว่า คือวันนี้อาจจะสายเกินไปแล้วที่จะใช้เงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนร่วมกับเขา เพราะก่อนหน้านี้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ครับ ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งกรมเอเชียตะวันออก ทั้งกรมสนธิสัญญาและกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศ ท่านประธานคณะกรรมการมรดกโลกของประเทศไทย คณะทำงานของท่านมนัสพาสน์ ชูโต บุคคลเหล่านั้นพาแพ้นโยบายของท่านนพดลหมดแล้วครับ เพราะแนวทางที่เราจะขึ้นทะเบียนร่วมกันถูกขจัดออกไปหมดแล้วปล่อยให้กัมพูชาขึ้นได้ฝ่ายเดียวตามแถลงการณ์ร่วมที่ผมพูดในวันที่ ๑๘ วันนี้วันที่ ๒๔ มิถุนายน ท่านประธานครับ ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาร่วมประชุมสภากับเราวันนี้ครับ ท่านได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ปลดศาสตราจารย์ดอกเตอร์อดุล วิเชียรเจริญ ออกจากตำแหน่งแล้วครับ

# ๒๐๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรรณ ๙๒/๒

ก็คนแล้วครับสังเวยกักรณีนี้อันที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้พูดมาตั้งแต่ต้น และผมพูดเมื่อสักครู่นุคคลท่านนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเป็นบุคคลระดับโลกนะครับ มีข่าวบอกว่าท่านป่วย ยังแข็งแรงผมไปดูมาด้วยตัวเองครับ พูดคุยอยู่กับท่านเป็นชั่วโมง มีการบันทึก ดีวีดี (DVD) มาให้ท่านหัวหน้าดู ให้ทีมงานของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะอภิปรายเรื่องนี้ดูว่า อาจารย์อดุล ยังเข้มแข็ง ยังแข็งแรงมาก ๆ สมองยังดีเยี่ยม เราเสียดายมาก ๆ ครับ เสียดายบุคคลท่านนี้ที่สร้างสรรค์ประเทศไทยในหลาย ๆ เรื่อง-----

- ๙๓/๑

ประวัติที่ผมเอามาเพียงแค่นี้ก็พอแล้ว ถ้าเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมนี้ถ้าอาวุโสสักคนหนึ่ง ท่านที่เคยเรียนศิลปากร เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะรู้จักอาจารย์ท่านนี้ได้ ตัวผมเองยังรู้จักเลยครับ เมื่อปี ๒๕๓๕-๒๕๓๖ ด้วยความที่ท่านเป็นประธานมรดกโลกของประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยังไปช่วยวางแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดตราดให้ผม แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ประสานงานกัน แต่ว่าจากการที่ได้รู้จักกัน ชื่นชมว่าท่านเป็นคนดีมาก ๆ เป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมสูงมาก เป้าหมายคือเพื่อประเทศ เพื่อโลกทุกอย่างมีคุณค่าอย่างยิ่ง สิ่งที่ผมพูดมาตรงนี้อาจจะยากจะยากกับท่านประธานว่าอะไร เป็นสิ่งจูงใจเป็นแรงผลักดันให้ท่านนพดล รัฐบาลชุดนี้ซึ่งมีท่านสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้นำ ทำให้ถึงพยายามผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งเพื่อนสมาชิกก่อนหน้าผมได้พูดแล้วว่ามันแรงจูงใจ มันซ่อนเร้น มันปกปิด ข้าราชการที่เป็นคนดี บุคลากร องค์กรต่าง ๆ ที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเรื่องนี้ทุกคนทำเพื่อส่วนร่วมทำเพื่อประเทศ แต่ในที่สุดแล้วจุดจบเป็นอย่างนี้ครับ ท่านอลงกรณ์พูดถึง เกาะกง ผมขอลงรายละเอียดชนิดหนึ่งวันนี้เนื้อหอมมาก ๆ ท่านประธานครับ นักลงทุนไปเยอะมาก สื่อมวลชน สังคมสงสัยว่าพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่ปรากฏยอมเขมรทุกอย่าง มันมีอะไรเป็นแรงจูงใจ ทำเลที่ตั้งของเกาะกงดีมาก ๆ อยู่ติดกับประเทศไทยที่จังหวัดตราด แล้วก็ติดทะเล พื้นที่ประชาชนที่อยู่ที่นี่ก็เกาะกงพูดภาษาไทยได้ เดิมก็คือประเทศไทยของเรา คนไทยเกาะกง ที่เราพูดกันติดปาก โครงสร้างพื้นฐานพร้อมครับ เตรียมการไว้หมดแล้ว ถนนสาย ๔๘ ที่ท่านอลงกรณ์พูดถึงเมื่อสักครู่จะเชื่อมไปสู่พนมเปญ แล้วจากพนมเปญไปสู่ไฮจิมินห์ซีตี้ ใช้เวลาวิ่งจากตราดไปถึงไฮจิมินห์ซีตี้ในวันนี้ท่านประธานครับเพียงแค่วันเดียว รถไฟในสมัยรัฐบาลชวน ๒ ได้จัดงบประมาณ ๑๙ ล้านบาท ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ศึกษาทำแผนแม่บท ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างทางรถไฟจากมาบตาพุดให้ไปถึงหาดเล็ก ไปถึงชายแดนจุดผ่านแดนถาวรที่คลองใหญ่ที่หาดเล็ก นั่นคือโครงสร้างพื้นฐานที่เราเตรียมไว้ เชื่อมพลังน้ำ สมัยรัฐบาลชวน ๑ ผมยังจำได้ว่าดอกเตอร์ประเทศ สุตตะบุตร อดีตอธิบดี กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ท่านรัฐมนตรี นายแพทย์ปรีชา มุสิกกุล ตอนนั้นท่านเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผมในฐานะ

# ๒๐๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๙๓/๒

ที่เป็นนักการเมืองที่ตราด ตอนนั้นผมยังสอบไม่ได้เลยครับยังไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ยังเป็นผู้สมัครที่สอบตกอยู่ เราช่วมกับท่านผู้ว่าอมร อนันตชัย ผู้ว่าราชการต่อนั้น  
ชื่อผู้ว่าอมร อนันตชัย ผลักดันโครงการนี้ชื่อโครงการเขื่อนสตริงนัม ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่ง  
ที่เราเตรียมโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ไว้พร้อม เพื่อการท่องเที่ยวและเพื่ออุตสาหกรรม  
ที่จะเกิดขึ้นในเกาะกงวันข้างหน้า เตรียมการแม้กระทั่งพื้นที่ที่จะจัดทำนิคมอุตสาหกรรม  
ที่เกาะกง สนามบินบางกอก แอร์เวย์ ชื่อที่พร้อมที่จะสร้างสนามบินที่เกาะกงในวันข้างหน้า  
ไม่นานนี้ละครับ -----

- ๙๔/๑

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมชี้ให้ท่านเห็นว่าโครงสร้างพื้นที่ตรงนั้นพร้อมมาก ๆ และที่เป็นสิ่งที่ช่วยวอนนักลงทุนมาก ๆ คือแก๊สและน้ำมันที่อยู่หน้าน้ำของจังหวัดเกาะกงตรงนั้นละครับ ที่ผมนำเรียนท่านประธานมาทั้งหมดผมอยากจะทำตรงนี้ว่าผมเป็นรัฐมนตรีเงาของพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลกระทรวงวัฒนธรรม ตอนที่ผมข่าวเราโต้แย้งเรื่องเขาพระวิหาร ที่กรุงไครสต์เชิร์ชเมื่อปีที่แล้วนะครับ การประชุมเมื่อครั้งที่ ๓๒ ที่นิวซีแลนด์ ผมได้ติดตามเรื่องนี้ แล้วก็คิดว่าแนวคิดที่ดีถ้าคิดอย่างยั่งยืนแล้ว ถ้าเราคิดว่าจะพัฒนาความร่วมมือความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ผมว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราเข้ากับกัมพูชากลับมาได้ดีเหมือนกัน และเป้าหมายที่กระทรวงการต่างประเทศ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ดอกเตอร์มนัสพาสน์ ชูโต ที่ผมพูดถึงเป้าหมายคือการขึ้นทะเบียนร่วม ที่ผมมองตรงนี้เพราะอะไรครับ ปี ๒๕๐๕ เกิดวิกฤติแตกแยกระหว่างคนไทยกับชาวเขมร ต้นเหตุมาจากเขาพระวิหาร ผมก็คิดว่าถ้าหากเราปรับวิกฤติให้เป็นโอกาส เอากรณีของเขาพระวิหารจะขึ้นมรดกโลก ทางเราขอขึ้นร่วมกันบริหารจัดการร่วมกัน มันจะทำให้ชาวไทยและชาวกัมพูชา คน ๒ ประเทศมารวมใจกันอีกครั้งหนึ่ง ความแตกแยกที่ระหองระแหงกันมาตลอด ๔๖ ปีจะหายไป ถ้ามองมุมกลับประธานคิดกลับไปนะครับ ผมก็บอกว่ามันดีเหมือนกันที่การตัดสินของศาลโลกครั้งนั้นไม่ได้เอาเรื่องของเขตแดนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ว่าให้บ้านน้องได้เขาพระวิหาร บ้านพี่ได้บริเวณโดยรอบ นั่นหมายถึงว่าพี่กับน้อง ไทยกับกัมพูชาต้องอยู่คู่กัน ต้องอยู่ด้วยกันตราบนานเท่านาน เพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนร่วมกันและบริหารร่วมกันความสัมพันธ์ที่เคยแตกแยกหรือหมางเมินกันจะกลับมาดีเหมือนกัน ท่านเห็นไหมความระหองระแหงเมื่อไม่กี่ปี ๒-๓ ปีที่ผ่านมาที่สถานทูตเราถูกเผาที่กรุงพนมเปญนิดเดียวก็สะกิดแล้วครับ แล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกัน เหตุการณ์ที่รัฐบาล ที่ท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านนพดลตัดสินใจทำในกรณีเขาพระวิหาร จะสร้างความแตกแยกให้กับคนไทยกับคนเขมรอีกครั้งหนึ่ง ผมมองว่าถ้าหากว่าคิดมาทบทวนแล้วทำอย่างไรที่ท่านชายสุขุมพันธุ์ได้นำเสนอแล้ว ๓-๔ แนวทาง ทำอย่างไรให้เราเสนอร่วมกันจะสามารถรวมใจคนทั้ง ๒ ประเทศกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง และที่มีปัญหาไม่ว่าปัญหาเรื่องการปักปันเขตแดนและสามารถแก้ด้วยความสมานฉันท์



# ๒๐๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๙๔/๒

ท่านประธานครับ ถึงเวลานั้นถ้ามีความผูกพันแน่นแฟ้นเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจแก๊ส เขาก็ให้เราทำ เขาต้องให้นักธุรกิจไทยก่อนครับ เพราะเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน โดยเอามิติทางวัฒนธรรมนำ ไม่ใช่เอาผลประโยชน์ทางธุรกิจมาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ เหมือนเหตุการณ์ที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้ของเพื่อนสมาชิกหลายท่าน ที่เราสงสัยว่า เจื่อนไซหรือเจื่อนงำของการผลักดันการขอขึ้นทะเบียนของกัมพูชาที่เราร่วมมือกับเขา มาจนถึงวันนี้เพื่อให้เขาเข้าร่วมประชุมกันในวันที่ ๒ กรกฎาคม ที่แคนาดา มันมีเจื่อนงำ ของผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ท่านประธานครับ ผมย้ำตรงนี้ครับว่ายังไม่สายเกินไป แต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เพื่อนสมาชิกลำดับเหตุการณ์มาถึงผม แล้วจะมีเพื่อนสมาชิก อีกท่านหนึ่งพูดต่อจากผม ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีกลับไปทบทวน -----

- ๙๕/๑

แต่หลายท่านบอกว่าวันนี้ท่านคงไม่ทำอะไรนะครับ อยากจะเรียกร้องไปถึงพี่น้องประชาชน ถ้าเป็นหนทางสุดท้ายเราก็ต้องลุกขึ้นมาคัดค้านกันนะครับ ใครมีสิทธิ มีช่องทางตรงไหน จะทำอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่รัฐบาลเรารับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายนที่ผ่านมาไม่สามารถผ่านการประชุมของการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก ที่ประเทศแคนาดาได้ในช่วงวันที่ ๒ กรกฎาคมนี้ ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ครับ ผมไม่สามารถไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช และท่านนพดล ปัทมะ ในฐานะที่ดูแลกระทรวงการต่างประเทศ เพราะประเด็นที่เราพูดมาเป็นประเด็นความมั่นคงที่มีความสำคัญมาก ๆ ประเทศเราจะแตกแยกอีกครั้งหนึ่ง ๔๖ ปีที่ผ่านมาผมบอกท่านประธานเลยนะครับ ผมในฐานะที่เป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงชายแดน ผมไม่ต่างจากท่านประธานหรอกครับ จังหวัดท่านก็อยู่ติดชายแดน ท่านประธานครับ คนที่บ้านผม เกาะกูด เกาะหมาก หรือในตัวจังหวัดเยอะมากครับ เป็นคนไทยกัมพูชาที่อพยพเข้ามาหลายท่าน หลายตระกูลเป็นตระกูลที่ปู่ย่าตายายเขาเป็นขุนนางในรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ แล้วเขาอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทย คนพวกนั้นก็คือคนกัมพูชาเชื้อสายไทย เราอยากเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ ความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับ ท่านเห็นไหมครับ วัฒนธรรมเราไม่ได้ต่างกันเลย ปราสาทหินเมืองพิมาย พนมรุ้ง หรือกรณีที่เขาพระวิหาร ก็เช่นเดียวกัน วัฒนธรรมเราเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน ไม่ได้แตกต่างกัน เราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน แต่การบริหารบ้านเมืองของท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านนพดล ปัทมะ ที่ผ่านมานี้ในกรณีของเรื่องนี้จะสร้างความแตกแยกให้เราอีกครั้งหนึ่ง และที่ซ้ำร้ายมาก ๆ เราจะเสียดินแดน เสียอธิปไตยอีกครั้งหนึ่งถ้าหากเราไม่หาแนวทางที่ดี ผมจึงย้ำตรงนี้นะครับว่า จึงไม่สามารถไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีนพดล ปัทมะ ได้ ขอกราบขอบพระคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณท่านธีระ สลักเพชร จังหวัดตราด ได้รับฟังแล้วก็ปลื้มใจให้ตราดกับเกาะกงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดีมากครับ ขอขอบคุณครับ เชิญต่อไปครับ

# ๒๐๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรรา ๙๕/๒

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ  
ก่อนอื่นผมขออนุญาตให้ขำตั้งเพื่อแสดงเอกสารที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขออนุญาตใช้เฉพาะขำตั้ง  
อย่างเดียว ผมจะอนุญาตเฉพาะขำตั้ง อย่างอื่นไม่เอาใช่ไหมครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : แผ่นภาพด้วยนะครับ เกรงใจไม่กล้าเรียกว่า  
ขำขำครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ที่เคารพ กระผม นายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์  
กระผมได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการต่างประเทศคนพดล บัณฑิต ด้วยเหตุผลที่ว่าท่านบริหารราชการไม่ระมัดระวัง  
ไม่รอบคอบ ตั้งแต่ผลประโยชน์ของนายใหญ่ไม่คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศ ทำให้เกิด  
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่ออธิปไตยของประเทศไทย ท่านประธานที่เคารพครับ  
ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตใช้เวลาของสภาแห่งนี้ได้ลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด ที่มาที่ไปว่า  
ปัญหาของปราสาทพระวิหารมันอยู่ตรงไหน เพราะหลาย ๆ ท่านเกิดไม่ทันครับ  
ไม่ได้รับทราบความเจ็บปวดของพี่น้องชาวไทยในอดีตที่รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมาก  
เมื่อกรรมสิทธิ์ในปราสาทพระวิหารตกไปอยู่ในมือของประเทศกัมพูชา -----

# ๒๑๐

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๙๖/๑

ผมเองก็เกิดไม่ทันครบยอมรับจริง ๆ เหมือนกับท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แต่เกิดไม่ทันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เรื่องครับ ผมก็ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ จากหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับเก่า ๆ สอบถามจากผู้คนในอดีตซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ แล้วต้องยอมรับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง คนไทยทั้งประเทศโศกเศร้าครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ต้องถือว่าเป็นวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย จารึกไว้ในความทรงจำของคนไทยทั่วประเทศครับ เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องหลั่งน้ำตาแทบจะท่วมผืนแผ่นดินไทย ท่านประธานที่เคารพครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์นับตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ คงจะไม่เกิดขึ้นอีก คงไม่มีวันที่เราจะสูญเสียอธิปไตยของเราอีกต่อไป จะไม่มีวันที่คนไทยจะต้องหลั่งน้ำตาอีกครั้งหนึ่ง เพราะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยครับ ต้องปกป้องรักษาดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เหมือนที่บรรพบุรุษของเราได้เคยเสียเลือด เสียเนื้อเพื่อรักษาดินแดนนี้ให้กับลูกหลานเรา ทรายข้าวฟ่างดินสลาย ท่านประธานที่เคารพครับ หลาย ๆ ท่านไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมที่ปราสาทพระวิหาร ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปราสาทพระวิหารมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าหน้าตาและความยาวของปราสาทพระวิหารนั้นเป็นอย่างไร กระผมขออนุญาตนำเสนอ

ภาพแรกเป็นภาพปราสาทพระวิหาร เป็นศิลปะขอมแบบบาปวนครับ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๔๓๖ เป็นลักษณะของเทวาลัยถวายพระอิศวร

รูปต่อไป อันนี้คือองค์ประกอบหลักของปราสาทพระวิหาร จะมีทั้งหมด ๕ โโกปุระ นะครับ ต้องขออนุญาตใช้คำว่า โโกปุระ โโกปุระก็แปลว่าซุ้มประตู ท่านประธาน คงทราบดีเป็นภาษาเขมร โโกปุระ ๑ ถึงโกปุระ ๕ มีความยาว ๘๙๕.๕ เมตร เกือบ ๑ กิโลเมตร ยาวมากครับ ความกว้างยาวสุด ๑๕๐ เมตร ก็คือตรงโกปุระที่ ๓ ท่านประธานครับ นี่คือองค์ประกอบหลักของปราสาทพระวิหาร

รูปต่อไปครับ ส่วนองค์ประกอบรองของปราสาทพระวิหารก็จะประกอบไปด้วย บรรดาที่เราเรียกว่า บาราย หรือว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นี้เฉพาะแผ่นที่ ๓ จะเห็นว่าบ่อน้ำก็ล้าเข้าไปประเทศไทยแล้วนะครับ อันนี้ผมยังไม่อภิปรายถึง นี่คือองค์ประกอบรองของปราสาทพระวิหาร ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงสร้างต่าง ๆ อย่างนี้นะครับ

# ๒๑๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๙๖/๒

ปราสาทพระวิหารนี้อยู่ที่อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ แล้วก็ได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี ๒๕๖๘ ท่านประธานที่เคารพครับ ต่อมาประเทศไทยก็ได้ไปลงนามในสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส เมื่อปี ๒๕๔๗ สาระหลักของสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสก็คือ ไทยต้องร่นแนวเขตไปทิศเหนือจนถึงแนวตะวันออกของเทือกเขาพนมดงรัก และพนมผาด่าน พุดงาย ๆ ครับ สนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสกำหนดให้เขตสันปันน้ำเป็นจุดเขตแดน ท่านประธานที่เคารพ ผมขออนุญาตอธิบายคำว่า สันปันน้ำ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้เข้าใจ สันปันน้ำในที่นี้ก็คือจุดสูงสุดของเทือกเขา ซึ่งเวลาฝนตกลงมา จะทำให้น้ำฝนไหลไป ๒ ทิศทางครับ -----

- ๙๗/๑

## ๒๑๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๙๗/๑

ทิศทางที่ไหลไปทางใต้จะไหลไปทางฝั่งแผ่นดินของกัมพูชา ส่วนทิศเหนือคือประเทศไทย ท่านประธานสังเกตในรูปภาพนี้ครับ เขตสีแดง ๆ นี้คือสันปันน้ำ ต่อมาครับ ประเทศไทยยังไม่มีบุคลากร ไม่มีเครื่องมือเครื่องมือในการทำแผนที่ก็เลยได้ไปขอร้องประเทศฝรั่งเศสให้ช่วยทำแผนที่ให้กับประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการปักปันเขตแดนของฝรั่งเศสก็ได้จัดทำแผนที่ที่เราเรียกว่า แผนที่เบอร์นาร์ต ออกมา ๑๑ ระวัง และระวังที่เป็นปัญหาก็คือ ระวังดงรัก ระวังดงรักเป็นปัญหาเพราะว่ามันกำหนดให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตกัมพูชา ท่านประธานดูรูปนี้สิครับ นี้คือระวังดงรักซึ่งเป็นแผนที่ที่แนบในคำฟ้องของกัมพูชาต่อศาลโลก ท่านประธานจะเห็นว่าเดิมเราใช้แนวเขตตามสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสก็คือเป็นลูกศรสีแดงเป็นแนวเขตเดิมที่ใช้สันปันน้ำ แต่พอคณะกรรมการปักปันเขตแดนของฝรั่งเศสไปปักปันเขตแดนก็ไปปักปันเขตแดนที่มันร่นลงไปทางทิศเหนือตามลูกศรสีเหลือง ไม่ได้ตรงกับสันปันน้ำ และที่แย้ไปกว่านั้นครับสัญลักษณ์ของปราสาทพระวิหารถูกกำหนดอยู่ในเขตแดนกัมพูชา เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า เปรี๊ยะฮิวีเอียร์ (Preah Vihear) แปลว่า ปราสาทพระวิหาร ท่านประธานที่เคารพครับ ต่อมาก็มีสนธิสัญญาโตเกียวซึ่งลงนามในปี ๒๔๘๔ สนธิสัญญาโตเกียวเป็นสนธิสัญญาที่ดีครับ เพราะคืนบรรดาเมืองต่าง ๆ ให้กับประเทศไทยรวมถึงปราสาทพระวิหาร แต่อย่างไรก็ตามสนธิสัญญาโตเกียวถูกยกเลิกไปโดยความตกลงระงับกรณีระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ฉบับที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ แต่ถึงกระนั้นก็ตามครับ แม้ว่าความตกลงระงับกรณีระหว่างไทย-ฝรั่งเศสจะคืนปราสาทพระวิหารให้ตกไปอยู่ในอาณัติของกัมพูชา แต่ประเทศไทยก็ได้ถอนกำลังออกจากการดูแลปราสาทพระวิหาร แม้ว่าประเทศฝรั่งเศสจะประท้วงหลายหนครับ แต่ประเทศไทยก็ไม่มีคำตอบกลับนิ่งเฉย ท่านประธานที่เคารพครับ กัมพูชาประกาศเอกราชเมื่อปี ๒๔๙๖ และเมื่อกัมพูชาประกาศเอกราชเสร็จก็ได้ส่งกองกำลังมาตรวจบริเวณปราสาทพระวิหาร แต่ก็หลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับกองทัพไทย แต่เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เมื่อกษัตริย์สีหนุได้นำเรื่องนี้ฟ้องร้องต่อศาลโลก โดยกัมพูชาฟ้องต่อศาลโลกดังนี้ครับ บอกว่าปราสาทพระวิหารและบริเวณต้องอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา ในขณะที่ประเทศไทย

## ๒๑๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๙๗/๒

ก็ได้แย้งว่าในขณะนั้นศาลโลกเก่าถูกยุบไปและถ่ายโอนอำนาจมาสู่ศาลใหม่ ศาลใหม่  
ไม่น่าจะมีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับ ศาลใหม่ยืนยันว่า  
มีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ครับ เมื่อมีอำนาจในการพิจารณากัมพูชาก็ได้จัดเอา  
หลักฐานเหตุที่ปราสาทพระวิหารต้องอยู่ในเขตกัมพูชา เพราะแผนที่ปักปันของฝรั่งเศส  
กำหนดว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตกัมพูชา -----

- ๙๘/๑

## ๒๑๔

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จිරุษ ๙๘/๑

แต่อย่างไรก็ดีประเทศไทยก็ได้โต้แย้งบอกว่าจริง ๆ แล้วต้องยึดตามสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส นั่นก็คือว่ายึดตามสันปันน้ำ ถ้ายึดตามสันปันน้ำก็หมายความว่าปราสาทพระวิหารต้องอยู่ในประเทศไทย ท่านประธานที่เคารพครับ ศาลโลกได้พิจารณาหลักฐานทั้ง ๒ ฝ่าย สุดท้ายก็พิพากษาให้ไทยแพ้คดี โดยศาลอ้างเหตุผล ๓ ประการครับ

ประการที่ ๑ ไทยเป็นคนร้องให้ทางฝรั่งเศสจัดทำแผนที่ และเมื่อจัดทำแผนที่มาแล้วไทยก็ต้องยอมรับในแผนที่นั้น แถมก็ยังขอแผนที่นั้นเพิ่มเติมเพื่อเอาไปใช้ในงานราชการของประเทศไทย

ประการที่ ๒ ศาลโลกอ้างกฎหมายปิดปากหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า เอสทอปเพลดครับ โดยศาลโลกอ้างเหตุการณ์ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ก็คือมีข้าราชการระดับสูงของประเทศไทยได้ไปเยี่ยมปราสาทพระวิหาร ได้เห็นธงชาติฝรั่งเศสปักเหนือปราสาทพระวิหาร มีข้าหลวงของฝรั่งเศสมาต้อนรับ แต่ข้าราชการไทยผู้นั้นไม่ได้ทักท้วง ไม่ได้คัดค้าน เท่ากับเป็นการยอมรับอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารของประเทศกัมพูชา ประการที่ ๒ ครับ นอกจากไทยจะไม่คัดค้านในการทำแผนที่ของประเทศฝรั่งเศสแล้วทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผิด ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๘ ประเทศไทยยังได้มีการสำรวจแผนที่ใหม่ครับ และได้จัดพิมพ์แผนที่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่น่าเสียใจคือในแผนที่ที่ไทยทำเองนั้นปรากฏว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตกัมพูชา เพราะฉะนั้นศาลก็เลยยึดหลักว่าในเมื่อประเทศไทยนิ่งเฉยไม่คัดค้านเท่ากับเป็นการยอมรับว่าแผนที่ปักปันของฝรั่งเศสนั้นถูกต้อง

ท่านประธานที่เคารพครับ ประการที่ ๓ ที่ศาลโลกตัดสินให้ประเทศไทยแพ้ ก็คือว่า ศาลยึดหลักการตีความสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งศาลได้หยิบยกเรื่องวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายขึ้นมาช่วยในการตีความ โดยวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสคือ เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคงแน่นอนและเป็นที่ยุติของเขตแดนระหว่างกัน

ท่านประธานที่เคารพครับ ศาลโลกพิพากษาไทยว่าแพ้คดี โดยศาลโลกนั้นเห็นว่าเส้นเขตแดนบนแผนที่ฝรั่งเศสมีความสำคัญ มีคุณค่าทางกฎหมายเหนือถ้อยคำใน



# ๒๑๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จึรณฐ ๙๙/๒

สนธิสัญญา และเส้นเขตแดนในแผนที่ฝรั่งเศสก็ระบุว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในเขต  
กัมพูชา ศาลมีคำพิพากษาออกมา ๓ ข้อครับ

ข้อที่ ๑ โดยคะแนนเสียง ๙ ต่อ ๓ ว่าเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ใน  
อาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา

ข้อที่ ๒ โดยคะแนนเสียง ๙ ต่อ ๓ ว่าประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง  
ถอนกำลังทหารหรือตำรวจผู้เฝ้ารักษาหรือผู้ดูแลซึ่งประเทศไทยส่งไปประจำอยู่ที่  
ปราสาทพระวิหาร หรือในบริเวณใกล้เคียงบนอาณาเขตของกัมพูชา

และข้อสุดท้าย โดยคะแนน ๗ ต่อ ๕ ว่าประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องคืน  
ให้แก่กัมพูชา บรรดาวัตถุชนิด

(นายไตรรงค์ ทิธรรม ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายไตรรงค์ ทิธรรม (หนองคาย) : ท่านประธานครับ ประท้วงครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญครับ

นายไตรรงค์ ทิธรรม (หนองคาย) : ข้อ ๖๑ ครับท่าน กราบเรียนท่านประธาน  
ท่านอนุญาตนะครับ ผม ไตรรงค์ ทิธรรม พลังประชาชนจากจังหวัดหนองคาย ผมฟังมา  
ตั้งแต่เข้านะครับ ตั้งแต่บ่ายสองโมง ๗ ชั่วโมงกว่าแล้วครับ พูดแต่เรื่องเขาพระวิหาร  
อย่างเดียว มันซ้ำซากวกไปวนมา ขอประทานโทษผู้อภิปรายหลายท่านนะครับ ผมก็ได้  
อ่านหนังสือพิมพ์เจอเหมือนกัน หลายเรื่องที่คุณพูดอยู่ตรงนี้ หลายคนเขาก็พูดให้ฟัง

## ๒๑๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๙๙/๑

ข้อที่ ๒ ขอประท้วงในข้อ ๖๒ เนื่องจากเรามีรัฐมนตรีอีกหลายท่านที่ฝ่ายค้านต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฉะนั้นผมเห็นว่า ๗-๘ ชั่วโมงพอสมควรแล้วในเรื่องของ เขาพระวิหาร เดี่ยวจะกลายเป็นเขาพระวิหาร เพราะอยู่บนท้องถนนก็พูดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียว ผมก็ดูทีวีทุกวัน ฉะนั้นจึงขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วย ขอขอบคุณมากครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ขอขอบคุณครับ ประเด็นที่ประท้วง ๒ ประเด็น ประเด็นแรก พูดอภิปรายซ้ำซ้อนในเรื่อง เขาพระวิหาร ผมก็ฟังอยู่นะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องเขาพระวิหารแต่เนื้อหาถือว่ายังไม่ซ้ำซ้อน ก็วินิจฉัยว่าไม่ซ้ำซ้อน ส่วนประเด็น ข้อ ๖๒ ให้ผมใช้อำนาจเห็นว่าอภิปรายพอสมควรแล้ว ให้หยุดการอภิปรายได้ ผมดูอยู่ครับ แล้วถ้าถึงตรงนั้นจริง ๆ เป็นเรื่องของผมที่จะใช้อำนาจเอง เพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรที่ผิดข้อบังคับ ท่านศิริโชคเชิญต่อครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ท่านประธานครับ กระผมเป็นคนอภิปราย คนสุดท้ายของเรื่องคดีพระวิหาร ก็มีความจำเป็นที่จะต้องลำดับเหตุการณ์เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอย่างไร

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญเลยครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ข้อที่ ๓ โดยคะแนนเสียง ๗ ต่อ ๕ ว่าประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องคืนให้แก่กัมพูชา บรรดาวัตถุชนิดที่ได้ระบุไว้ในคำแถลงสรุปข้อหาของ ฝ่ายกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยอาจจะได้โยกย้ายออกไปจากปราสาทหรือบริเวณพระวิหาร นับตั้งแต่วันที่ประเทศไทยได้เข้าครอบครองปราสาทพระวิหารเมื่อปี ๒๕๙๗ ท่านประธานที่เคารพครับ เหตุที่ผมจะต้องเอาคำพิพากษามาอ่านให้ท่านประธานได้รับทราบ เพราะว่าศาลโลกระบุชัดเจนว่าไม่ได้มีอำนาจในการชี้เขตแดน ศาลโลกชี้เฉพาะตัวปราสาทพระวิหาร ท่านประธานที่เคารพครับ ดูภาพต่อไปครับ

ในภาพนี้เป็นคำพิพากษา ซึ่งในคำพิพากษาศาลโลกตัดสินเฉพาะตัวปราสาท ซึ่งใช้คำว่า เหมเพิล ส่วน เหมเพิล แอเรีย เป็นเฉพาะคืนวัตถุโบราณ เพราะฉะนั้น

# ๒๑๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๙๙/๒

ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานเพื่อยืนยันต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่า ศาลโลกพิพากษาให้คืนกรรมสิทธิ์ปราสาทพระวิหารเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้น ไม่รวมพื้นที่รองรับปราสาท ท่านประธานที่เคารพครับ พอศาลโลกมีคำตัดสินดังกล่าวทางคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ปี ๒๕๐๕ ก็มีมติให้กั้นแนวเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไทยได้ปฏิบัติงาน ท่านประธานสังเกตนะครับ เป็นเขตสีเขียว ๆ ตรงนี้ เป็นสีเขียวมึนผ้าที่เขียนว่าแนวตามมติ ครม. ปี ๒๕๐๕ อันนี้ผมขอแย้งว่าไม่ใช่เป็นเส้นเขตแดน แต่เป็นแนวรั้วที่รัฐบาลไทยในขณะนั้นกั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน เนื้อที่ในบริเวณนี้ประมาณ ๑๕๐ ไร่ มิได้หมายความว่า ๑๕๐ ไร่นี้ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชา เรายกเฉพาะปราสาท ไม่รวมพื้นที่รองรับปราสาท ตรงนี้ผมอยากให้คุณประธานเข้าใจและให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังดูการอภิปรายอยู่ให้เข้าใจครับ เพราะนี่เป็นจุดที่สำคัญมาก อันนี้คือแผนที่เป็นรูปภาพที่ถ่ายมา ภาพต่อไปครับ เพื่อให้มีความชัดเจนกว่านั้นเป็นภาพดาวเทียม ท่านประธานจะเห็นชัดเจนว่าสีม่วงเป็นแนวเขตแดนตามฝ่ายกัมพูชายึดถือ นั่นก็คือตามแผนที่ปักปันของฝรั่งเศส ส่วนแนวเขตแดนของไทยที่ยึดถือก็คือสีเขียว -----

# ๒๑๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๐๐/๑

ท่านประธานจะเห็นว่าตรงที่เป็นพื้นที่สีน้ำเงินที่เป็นวง ๆ อันนี้คือแนวเขตปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทย ไม่ใช่เป็นเขตแดนที่ไทยให้กับกัมพูชา เนื้อที่ตรงนี้ที่ผมบอกมัน ๑๕๐ ไร่ และ ๑๕๐ ไร่ไม่ได้ยกเป็นกรรมสิทธิ์ของกัมพูชาครับ เฉพาะปราสาทตรงนี้ที่ยกเป็นกรรมสิทธิ์ท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อมาถึงตรงนี้ผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องกราบเรียนท่านประธานว่าหลังจากที่ศาลมีคำตัดสินแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นก็คือท่านถนัด คอมันตร์ ก็ได้ทำหนังสือไปถึงสหประชาชาติเพื่อขอสงวนสิทธิแล้วก็ขอโต้แย้งแล้วก็บอกว่าในอนาคตถ้ามีเหตุอันควรเราก็จะไปทวงสิทธิเอาปราสาทพระวิหารเราคืนมาแล้วก็เป็นการสงวนสิทธิของท่านถนัด คอมันตร์ แต่สิ่งที่สะท้อนใจผมยิ่งไปกว่านั้นเพิ่งเกิดเมื่อ ๒-๓ วันที่ผ่านมาครับ นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ได้โกหกทั้งในสภาและทั้งนอกสภา ๒-๓ หนครับ กล่าวหาว่าหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็นทนายความในคดีนี้ครับ ทำให้คดีของไทยต้องแพ้ เพราะเหตุผลที่ว่าทนายความไปรับว่าแผนที่ปักปันของฝรั่งเศสนั้นถูกต้อง ซึ่งข้อเท็จจริงตรงนี้ไม่ใช่เลยครับ และเป็นเรื่องที่สะท้อนใจของลูกหลานของคนที่อยู่ในคดีนี้ครับ ผมกราบเรียนท่านประธานว่ามันสะท้อนใจอย่างไรครับ เมื่อวานนี้มีป่าแก่ ๆ คนหนึ่งครับ อายุ ๘๓ ปีหอบเอาสังขารมาที่พรรคประชาธิปัตย์ น้ำตาคลอเข้าครับ เขาบอกกับผมว่าเขาเป็นภรรยาของข้าราชการคนหนึ่งที่ไปต่อสู้อดี้อย่างสุดความสามารถครับ เขาบอกว่าเขาได้ยื่นสิ่งที่คุณสมัคร สุนทรเวช พูดยุติ เขาทำใจไม่ได้ครับ เขาอนอนไม่หลับอยู่หลายคืน สุดท้ายตัดสินใจว่าต้องมาที่พรรคประชาธิปัตย์แล้วนำเอาหนังสือฉบับนี้มาให้ผมครับ ท่านประธานที่เคารพครับ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถือหนังสือของหัวหน้าทนายความหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

(นายประชา ประสพดี ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : ท่านประธานครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ของผมนี่ถือหนังสือของ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

มีผู้ประท้วงครับ เชิญครับ

# ๒๑๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๐๐/๒

นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม ประชา ประสพดี สมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ต้องขออนุญาตท่านประธาน ประท้วงอีก ต้องขอโทษท่านผู้ทรงเกียรติด้วย เนื่องจากว่าท่านผู้อภิปรายไปหมิ่นประมาท แล้วก็ไปใส่ร้ายตามข้อ ๖๑ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีสมัครไปโกหกทั้งในสภาและนอกสภา อันนี้ต้องถอนคำพูดนะครับ ก็ต้องขอใช้สิทธิตามข้อบังคับ ข้อ ๖๑ ครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ท่านประธานครับ ผมอภิปรายไม่ไว้ใจ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ขออนุญาตวินิจฉัยนะครับ ที่จริงท่านครับ ฝ่ายค้านยื่นญัตติไม่ไว้ใจรัฐบาล แล้วตอนนี้ หน้าทีของฝ่ายค้านคือต้องกล่าวหา เป็นหน้าที่ของเขาต้องกล่าวหาอยู่แล้ว เพียงแต่ผมจะ ดูถ้ามีการกล่าวหาที่เลือนลอยจะเข้าข่ายใส่ร้าย ผมก็จะทักท้วงนะครับ

นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : กล่าวหายังไม่ถึงว่าโกหกใช่ไหม ครับท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : แต่ที่นี้ประเด็นคือฝ่ายค้านเป็นสิทธิของเขาที่จะกล่าวหา แล้วเดี๋ยวรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรี หรือท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเขาจะชี้แจงเองครับ

นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : ก็ต้องบอกท่านประธานอีกนิดหนึ่ง แต่ประเด็นการอภิปรายนั้นก็ไปซ้ำกับผู้อื่น ก็ต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับว่า

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ผมฟังอยู่ท่านครับ ขอขอบคุณครับ

นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญต่อเลยครับ

นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : ถือว่าไม่โกหกนะครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : รออีกนิดหนึ่งสิครับ เดี่ยวจะเห็นเอกสาร

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญต่อเลยครับท่านครับ

# ๒๒๐

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๐๐/๓

นายศิริโชค โสภาก (สงขลา) : ท่านประธานครับ ที่ถืออยู่ในมือผมนี้ก็คือ คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคดีปราสาทพระวิหาร ฉบับของสำนักทำเนียบ นายกรัฐมนตรีในปี ๒๕๐๕ นี้คือตราของทำเนียบ แล้วก็มีลายเซ็นของคุณจาพิกรณ์ เศรษฐบุตร ผมได้อ่านหนังสือฉบับนี้เพื่อดูข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวหาหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นั้นเป็นความจริงหรือไม่ ปรากฏว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีสมัครพูดนี้โกหกครับ -----

- ๑๐๑/๑

## ๒๒๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๑๐๑/๑

ท่านประธานดูเอกสารนี้ครับเอกสารเป็นเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ ด่วนมาก  
ที่ สร ๐๖๐๑๒๑๙๘๔/๒๕๐๕ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ครับ  
เรื่อง นำส่งบันทึกความเห็นของศาสตราจารย์เจมส์ เนวิน ไฮส์ นายความของฝ่ายไทย  
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีครับ ในนั้นบอกว่าแนวทางการต่อสู้ของฝ่ายไทยไม่ยอมรับ  
ในแผนที่ของฝรั่งเศสครับ ผมย้ำอีกครั้งครับว่าแนวทางการต่อสู้ของฝ่ายไทย  
ไม่ยอมรับในแผนที่ของฝรั่งเศส อย่างนี้ถือว่าการโกหกใหม่ครับ ที่นายกรัฐมนตรีสมควร  
บอกว่าเราแพ้เพราะคุณเสนีย์ ปราโมช ไปรับว่าแผนที่ของฝรั่งเศสถูกต้อง อันนี้ชัดเจนครับ  
เป็นเอกสารแท้มาดูได้เมื่อไรก็ได้ครับ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมขออ่านนะครับ  
แนวทางการต่อสู้ของฝ่ายไทยไม่ยอมรับในแผนที่ของฝรั่งเศสและยังพิสูจน์ให้เห็นว่า  
แนวเส้นในแผนที่มิได้แสดงสันปันน้ำ ท่านประธานที่เคารพครับ เห็นได้ชัดว่าทีมความ  
ของประเทศไทยในขณะนั้นต่อสู้คดีนี้อย่างเต็มที่ครับ ใช้ความสามารถในการพยายามยก  
หลักฐานต่าง ๆ นานา แต่ต้องยอมรับครับว่าในขณะนั้นฝรั่งเศสมีอิทธิพลเป็นผู้ที่ล่าอาณานิคมครับ  
เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่เป็นไปได้สูงที่เราจะต้องพ่ายแพ้จากปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้  
เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยในขณะนั้นไม่ค่อยรอบคอบ ไม่ค่อยระมัดระวังครับ  
เราไปยอมรับในแผนที่ทั้ง ๆ ที่มันไม่ถูกต้องอย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้ว  
เพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนของประเทศไทย ท่านประธานที่เคารพครับ ปัญหาหลัก ๆ  
ของประเทศไทยกับกัมพูชา แล้วก็เป็นผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเราถือแผนที่กัน  
คนละอันครับ กัมพูชาถือแผนที่ของฝรั่งเศสตามรูปภาพนี้ครับ ท่านประธานจะเห็นว่า  
เส้นรอยประนีครับ เหมือนไขปลาสีแดง ๆ นี้ เป็นวงกลมนะครับ รอบ ๆ อันนี้คือแนวเขต  
ที่กัมพูชาบอกว่าแผ่นดินของไทยครับ ขณะที่ไทยบอกว่าลงมาทางนี้เป็นของไทย  
นั่นก็คือเลยเขาพระวิหารมา นี่ก็คือความแตกต่างของแผนที่ของฝรั่งเศสและแผนที่ของ  
ประเทศไทยครับ ท่านประธานที่เคารพครับ แต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริง ๆ ก็คือเมื่อประเทศ  
กัมพูชาพยายามที่จะเสนอปราสาทพระวิหารให้เป็นมรดกโลกแล้วก็ได้นำเสนอให้กับ  
คณะกรรมการมรดกโลกนะครับ ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่โครสต์เซิร์ช  
ประเทศนิวซีแลนด์ ถามว่าประเทศไทยในขณะนั้นคัดค้านหรือเปล่าครับ ประเทศไทยนี้ก็ตั้ง

## ๒๒๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๑๐๑/๒

คณะกรรมการกำหนดท่าที่ขึ้นมาชุดหนึ่งครับ แล้วก็มีท่าที่ที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการที่ฝ่ายกัมพูชาจะมาจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว ท่านประธานพอจะเข้าใจไหมครับว่าการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกมันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ผมอยากจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับ เหมือนกับเรามีคลับเฮาส์ (Clubhouse) หรือสโมสร กัมพูชามีสิทธิในสระน้ำประเทศไทยมีสิทธิในทางเดิน มีสิทธิในอุปกรณ์ห้องน้ำ ห้องอาหารต่าง ๆ แต่เรากำลังจะบอกว่าจะให้กัมพูชาจดทะเบียนเฉพาะสระน้ำ แต่เวลามาใช้สระน้ำมันต้องใช้ผ่านพื้นที่ของไทยครับ เพราะฉะนั้นนักวิชาการต่าง ๆ จึงพยายามเสนอมาโดยตลอดว่าต้องจดทะเบียนร่วมกันแล้วก็เป็นแนวทางของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาโดยตลอด -----



## ๒๒๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๑๐๒/๑

ท่านนาคดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่าจริง ๆ แล้วทางฝ่ายกัมพูชาสามารถที่จะไปจดทะเบียนฝ่ายเดียวได้ ถ้าวันนี้ไทยไม่ไปยินยอมกับกัมพูชา กัมพูชาก็สามารถทำได้เอง ซึ่งประเด็นตรงนี้ไม่จริงครับ แล้วท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชี้แจงไปเมื่อตอนบ่ายแล้วว่าการที่จะจดทะเบียนแต่เพียงฝ่ายเดียวได้นี้จะต้องได้เสียงของคณะกรรมการมรดกโลกอย่างน้อยก็เสียงครบท่านรัฐมนตรี ๑๔ เสียงถึงจะจดทะเบียนได้ ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความสามารถในการที่จะล็อบบี้ (Lobby) ในการที่จะขอให้ประเทศที่เป็นกรรมการมรดกโลกมาอยู่ฝ่ายไทยได้อย่างน้อย ผมว่า ๘ ประเทศนี้มันไม่ยาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่นายนาคดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้บอกกับวุฒิสภาหรือได้ให้สัมภาษณ์โดยทั่วไป ผมคิดว่าเป็นการบอกความจริงแค่เพียงครั้งเดียว ถ้าหากว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นเคยคัดค้านไหมครับ เคยครับ ท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อตอนบ่ายท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ลุกขึ้นมาอภิปรายแล้วก็พูดถึงจดหมาย ๒ ฉบับครับ วันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานนำจดหมายนี้มาแสดงต่อสาธารณชนเพื่อให้เห็นครับ ท่านประธานครับ ที่ผมกำลังถืออยู่นี้ก็คือจดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศไปถึงประเทศกัมพูชา อันนี้เป็นคำแปลอย่างไม่เป็นทางการนะครับ พุดง่าย ๆ ครับ ไม่ต้องอ่านทั้งหมด รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือคัดค้านไม่ให้กัมพูชาเสนอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร โดยอ้างพื้นที่ทับซ้อนบางส่วนอยู่ในแผ่นดินไทยทำไปวันที่เท่าไรครับท่านประธาน ทำไปเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่นานมานี้เองครับ จุดยืนของไทยก็ยังคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกท่านประธานครับ ในวันต่อมากัมพูชาก็ตอบจดหมายกลับมาทันทีครับ ท่านประธานสังเกตครับว่านี่คือหัวจดหมายแสดงสัญลักษณ์ของกัมพูชา คิงดอม ออฟ แคมโบเดีย (Kingdom of Cambodia) จากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง ออฟ ฟอเรน แอฟแฟร์ส (Ministry of Foreign Affairs) ดั่งนั้นครับ ภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยสรุปง่าย ๆ เมื่อท่านรัฐมนตรีจะลี้ม รัฐบาลกัมพูชายืนยันว่านายสมัครเห็นด้วยเกิดขึ้นครับ กระทรวงการต่างประเทศประท้วงบอกว่าไม่เห็นด้วย แต่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่า นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีเห็นด้วย แต่ที่แย้ไปกว่านั้นบรรดาคสุดท้าย รัฐบาลกัมพูชายืนยันไม่มีพื้นที่ทับซ้อนเพราะเป็น

## ๒๒๔

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๑๐๒/๒

ของกัมพูชาทั้งหมด ใ้โฮ ท่านประธาน ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีสมัครจะพูดอย่างนี้ครับ  
ขนาดกัมพูชาทำจดหมายตอบกลับมาที่กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าไม่มีพื้นที่ทับซ้อน  
เป็นของเขาทั้งหมด แต่เราทำอะไรครับ เรากลับไปยินยอมตามเขา ไปสนับสนุนให้กัมพูชา  
จดทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว ท่านประธานครับ  
พอหลังจากเดือนเมษายนมาทางกัมพูชาก็ส่งแผนที่มาให้รัฐบาลไทย แล้วก็บอกว่า  
จะขึ้นทะเบียนเฉพาะปราสาทพระวิหารและพื้นที่รองรับปราสาทโดยรอบประมาณ  
๓๐ เมตร ทางรัฐบาลไทยก็ให้กรมแผนที่ทหารเข้าไปตรวจในพื้นที่ช่วงระหว่างวันที่ ๙-๑๑  
มิถุนายน ท่านประธานที่เคารพครับ ผลตรวจสอบ ผลสำรวจของกรมแผนที่ทหารตรวจสอบ  
พื้นที่เขาพระวิหารนี้อยู่ในมือผมแล้วครับ -----

- ๑๐๓/๑

# ๒๒๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๑๐๓/๑

ผมกราบเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี ไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กัมพูชาทำจดหมายตอบกลับประเทศไทยว่า กรรมสิทธิ์ตรงนั้นเป็นของเขาไม่มีพื้นที่ทับซ้อน เขาส่งแผนที่มาให้เรา เราให้กรมแผนที่ทหารไปตรวจแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มาแถลงว่าทหารเห็นด้วย ผบ.ทบ. เห็นด้วย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นด้วยจริงหรือเปล่าครับ ผมว่าไม่จริงนะครับ ในมือผมนี้เป็นเอกสารคำชี้แจงกรณีชุดสำรวจแผนที่ทหารตรวจสอบพื้นที่เขาพระวิหาร ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่านประธานครับ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นี่คือจดหมายนะครับ ผมขยายเพื่อเตือนความทรงจำให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นว่าการที่ทหารเขามีการทักท้วง เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบว่าการที่ทหารเขามีการทักท้วง แต่ทหารเขาทักท้วงไปที่ใครครับ เขาทักท้วงไปที่พลโท สุรพล เผื่อนอัฎฐกา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชื่อนี้คุ้นใหม่ครับ ท่านรัฐมนตรีตอบผมได้ใหม่ครับว่าชื่อนี้คุ้นใหม่ครับ คุ้นครับเพราะเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณไชใหม่ครับ ผมกำลังจะบอกว่าการที่รัฐบาลนี้ต้องการที่จะให้เขมรนี้หรือกัมพูชานี้จดทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเดิมกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านครับ ท่านก็ย้ายอธิบดีกรมสนธิสัญญาไปอยู่ตำแหน่งอื่นเพื่อที่จะไม่ขัดขวางท่าน หลังจากนั้นท่านก็ย้ายเอาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่เข้ามา ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อการนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าครับ แต่ผมมีสิทธิที่จะสงสัยเพราะว่าทหารเขามีข้อห่วงใยครับ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนี้ได้ชี้แจงต่อพลโท สุรพล เผื่อนอัฎฐกา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีข้อห่วงใยของ กกล.สุรนารีดังนี้ครับ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีแสดงความห่วงใยว่ารัฐบาลกำลังกระทำในสิ่งที่มันเกินขอบเขตของคำตัดสินของศาลโลกครับ จากคำตัดสินของศาลโลกที่กำหนดให้อธิปไตยเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่แผนที่ฉบับใหม่ที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอได้กำหนดให้ปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบปราสาทประมาณ ๓๐ เมตรเป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นการกำหนดเพิ่มเติมจากคำตัดสินของศาลโลกถึงแม้ว่ายังไม่เกินขอบเขตที่มติ ครม. ปี ๒๕๐๕ กำหนดเว้นบริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

## ๒๒๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๑๐๓/๒

ของตัวปราสาท (ช่องบันไดหัก) ซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนจำนวน ๓๘.๒๑๕ ตารางวา หรือ ๑๕๒.๘๖ ตารางเมตรนั้นจะถือว่าการยอมรับและกำหนดเส้นเขตแดนที่เกินกว่า คำตัดสินของศาลโลกหรือไม่ อ้าว ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ เวลาบอกกับพี่น้อง ประชาชนชาวไทยบอกว่าทหารเขาเห็นด้วย แล้วนี่มันอะไรกันล่ะครับ ผู้บัญชาการ กองกำลังสุรนารีแสดงความห่วงใยกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ทราบว่ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้บอกกับนายพล พลโท ปัทมะ หรือเปล่าครับ แล้วถ้าบอกแล้วทำไมท่านยังนิ่งเฉยครับ แล้วที่แะไปกว่านั้นครับในข้อที่ ๒ ผู้บัญชาการ กองกำลังสุรนารีแสดงความห่วงใยครับบอกว่าฝ่ายกัมพูชายังคงยึดถือเส้นเขตแดน ตามแผนที่ปักปันมาตราส่วน ๑:๒๐๐๐๐๐ ที่ไทยเคยทำไว้กับฝรั่งเศสและไม่เคยยอมรับ เส้นเขตแดนตามแผนที่ของฝ่ายไทยมาโดยตลอด สำหรับฝ่ายไทยได้ยึดถือแผนที่ ตามมาตราส่วน ๑:๕๐๐๐๐ ตามมติ ครม. ปี ๒๕๐๕ และไม่ยอมรับแผนที่ปักปัน เช่นเดียวกัน ซึ่งหากในครั้งนี้อย่างไทยยอมรับตามแผนที่ที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอ ฝ่ายกัมพูชา อาจจะถือว่าการยอมรับในส่วนของแผนที่ปักปันมาตราส่วน ๑:๒๐๐๐๐๐ ที่ไทย เคยทำไว้กับฝรั่งเศสหรือไม่ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการปักปันเขตแดนในอนาคต ----

## ๒๒๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๑๐๔/๑

ท่านประธานที่เคารพเป็นอย่างไคร้ครับ ไหนบอกว่าจะไม่มีใครเตือนละคร้ครับ ไหนบอกว่าจะไม่มีใครท้วงติงละคร้ครับ นี่ทหารเขาท้วงติงมาแล้ว ๒ เรื่องเลยคร้ครับ เรื่องที่ ๑ ท่านกำหนดพื้นที่เกินคำตัดสินของศาลโลก เรื่องที่ ๒ อาจจะเป็นปัญหาต่อการปักปันชายแดนซึ่งหมายถึงพื้นที่อีกประมาณ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ผมเห็นเอกสารนี้แล้วผมตกใจคร้ครับ เพราะนายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกมาให้สัมภาษณ์อย่างไม่อายเลยคร้ครับบอกว่าผมนี่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ ผมนี่ต้องได้ดอกกุหลาบไม่ใช่ก้อนหินคร้ครับ ผมก็สงสัยว่านายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปกป้องอธิปไตยอย่างไรในเมื่อทหารเขาท้วงติงมาแล้ว กระทรวงการต่างประเทศก็ท้วงติงมาแล้ว ผมก็เลยต้องไปดูแผนที่ที่ทางฝ่ายกัมพูชาส่งมาให้กับรัฐบาลไทย ท่านประธานที่เคารพคร้ครับ ขออนุญาตท่านประธานดูภาพนี้คร้ครับ นายกรัฐมนตรีสมัครจะดูในจอทีวีก็ได้ละคร้ครับ ท่านประธานคร้ครับ แผนที่ก่อนกระทรวงการต่างประเทศทักท้วงปรากฏว่ามีพื้นที่ที่ล้ำมาอยู่ในพื้นที่ที่นายนพดลบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนเท่ากับ ๓๘.๒๑ ตารางวา ปกป้องอธิปไตยไป ๓๘ ตารางวา ควรจะได้กุหลาบไม่ใช่หินคร้ครับ ๓๘ ตารางวานี้เท่ากับทาวน์เฮาส์ (Town house) ๑ หลัง ผมนี่คนไทยต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ท่านเสียไปดูแผนที่ทางขวามือคร้ครับ แผนที่หลังกระทรวงการต่างประเทศทักท้วงท่านก็ตัดตรงนี่ไปละคร้ครับ ตัดออกไป ๓๘ ตารางวา แต่ที่ท่านเสียไปก็คือบริเวณที่เราเรียกว่าพื้นที่รองรับปราสาท พื้นที่รองรับปราสาทนี้ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชาคร้ครับ ผมอธิบายแล้วคร้ครับว่าศาลโลกให้เฉพาะตัวปราสาทคร้ครับ พื้นที่ที่ท่านอ้างว่าเป็นของประเทศกัมพูชานั้นไม่ใช่คร้ครับ ๑๕๐ ไร่ นี่ยังเป็นของเราอยู่ เพียงแต่ปราสาทเป็นของเขา วันนี้ท่านยอมให้เขาจดทะเบียนบริเวณพื้นที่รองรับปราสาทประมาณ ๓๐ เมตรรอบที่กองกำลังสุรนารีทหารเขาท้วงติงท่านมา ผมคำนวณพื้นที่คร้ครับท่านประธาน ปรากฏว่าพื้นที่ที่เราให้เขาไปเท่าไรท่านทราบไหมคร้ครับ ๓๔ ไร่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปกป้องอธิปไตยได้พื้นที่เท่ากับทาวน์เฮาส์คั้นมา ๑ หลัง แต่เสียให้เขาไปอีก ๓๔ ไร่ ท่านประธานที่เคารพคร้ครับ เป็นเรื่องที่น่าอดสู่มาก ผมนี่แทบจะต้องคลุมหัวเดินคร้ครับ เพราะอะไรคร้ครับ เพราะผมนี่เป็นสิทธิเก่าประเทศอังกฤษเหมือนกับท่านนพดล ปัทมะ เคยเจอกันตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนอยู่

# ๒๒๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรรณ ๑๐๔/๒

ต่างประเทศครับ แล้วผมนี้ก็หลงผิดครับ ไปยกมือเลือกท่านให้เป็นนายกสมาคม ก.พ. ครับ  
วันนี้ถ้าทำได้นะครับอยากจะขอเสียงนั้นคืนมา ผมไม่แน่ใจครับว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการต่างประเทศ นายนพดล ปัทมะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครับ -----

- ๑๐๕/๑

# ๒๒๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๑๐๕/๑

ท่านประธานที่เคารพครับ นายพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
คุณักคุณหนาครับว่าเป็นคนที่ฉลาด เป็นคนที่เรียนเก่ง ได้ทุนอานันท์มหิดลไปศึกษา  
ที่ประเทศอังกฤษ ท่านต้องมาขอใช้บุญคุณให้กับแผ่นดิน แต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ท่านจะกล้า  
อ้างทุนอานันท์มหิดลอีกต่อไปหรือไม่ครับ ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านเป็นทุนพมเปญหรือเปล่าครับ  
ท่านประธานที่เคารพครับ ทั้งหมดที่ผมพูดไปมันเป็นเรื่องที่ผมลำบากใจมาก ที่ลำบากใจเพราะว่า  
ท่านผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีความจริงใจกับประเทศไทยเลย ท่านประธานลองดู

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

ท่านศิริโชคครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : อะไรครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

ขอความกรุณาระมัดระวังคำพูดนิดหนึ่งนะครับ ผมเกรงว่าจะไปกระทบกับสัมพันธภาพ  
ระหว่างประเทศนะครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ท่านประธานครับ ผมจะพยายามระมัดระวัง  
อย่างเป็นพิเศษ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

ผมเพียงเตือนเฉย ๆ นะครับ ช่วยระมัดระวังนิดหนึ่งครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ท่านประธานครับ นี่เป็นเอกสารของกองกำลัง  
สุรนารีตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมฝ่ายกัมพูชาครับ ผมขออนุญาตอ่านนะครับ เป็นเอกสาร  
ทางราชการของรัฐบาลไทยครับ ข้อสังเกตของพฤติกรรมฝ่ายกัมพูชา

ข้อ ๑ หลังจากฝ่ายกัมพูชาได้เสนอแผนที่ต่อฝ่ายไทย และฝ่ายไทยขอ  
แผนที่ไปตรวจสอบค่าพิกัดในพื้นที่จริง ในห้วง ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ฝ่ายกัมพูชา  
ยินยอมให้ฝ่ายไทยดำเนินการ แต่เมื่อผู้ปฏิบัติของฝ่ายไทยเดินเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่  
๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ปราบกฏว่าได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบบริเวณปราสาทพระวิหาร  
ของฝ่ายกัมพูชาว่ายังมีคำสั่งการใด ๆ จากหน่วยเหนือ จนในที่สุดฝ่ายไทย  
ต้องดำเนินการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศของประเทศกัมพูชา เพื่อให้แจ้ง

## ๒๓๐

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๑๐๕/๒

ไปยังผู้ปฏิบัติงานบริเวณปราสาทพระวิหารให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเดินเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่จริงซึ่งทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด

นอกจากนั้นแล้วในข้อที่ ๒ เป็นข้อที่หนักล้นมากครับ ฝ่ายกัมพูชายังมิได้มีการแก้ไขแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาตามผนวก ค แต่อย่างใด ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการแก้ปัญหา ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ กัมพูชาได้ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อปกป้องปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณครับ และแผนที่ที่ใช้ในการแนบท้ายในพระราชกฤษฎีกาอยู่ตรงนี้แล้วครับ

(นายพิเชษฐ ธีรเมืองพาน ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายพิเชษฐ ธีรเมืองพาน (เชียงราย) : ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : มีผู้ประท้วงครับ เชิญครับ

นายพิเชษฐ ธีรเมืองพาน (เชียงราย) : ท่านประธานครับ ผม พิเชษฐ ธีรเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ขอประท้วงผู้อภิปรายในข้อ ๖๑ ประเด็นที่ ๑ การที่ท่านเอาเรื่องของทุนอานันท์มาพูดในสภาแล้วก็ในทำนองเสียดสี ผมอยากให้ท่านถอนคำพูดในเรื่องที่ท่านพูดถึงทุนอานันท์มาพูด ท่านได้โปรดกรุณาอย่าเอาเรื่องนี้มาพูดตรงนี้เลย เรื่องอื่นมีเยอะแยะนะครับ

ประเด็นที่ ๒ เรื่องเอกสารที่ท่านนำมาเสนอในห้องประชุมไม่มีตราครุฑแล้วท่านก็อ้างว่าเป็นเอกสารทางราชการ อย่างไรก็ตามเอกสารทุกชิ้นผมขอให้ท่านส่งให้ท่านประธานด้วย เมื่อสักครู่ท่านลงกรณก็ใช้เอกสารเหมือนกัน แต่ผมดูแล้วท่านลงกรณก็ส่งไม่ครบ ขอให้ท่านส่งให้ครบด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ขออนุญาตวินิจฉัยด้วยนะครับ ประเด็นที่ ๒ ผมขอเอกสารทั้งหมดด้วยนะครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ใต้ครับ



## ๒๓๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๑๐๕/๓

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ส่วนประเด็นแรกคงยังไม่เข้าข่ายจะให้ถอน เพียงแต่อยากจะตักเตือนนะครับ ที่ผ่านมา  
ไม่มีใครประท้วงผมก็เลยไม่ได้ว่าอะไร เพราะช่วงหลัง ๆ จะไปซ้่ากับคนอื่น ซึ่งผมก็ปล่อย  
อยากให้ท่านช่วยบริหารเวลาเพราะเวลามีจำกัดนะครับ โดยเฉพาะท่านประธานได้กำชับว่า  
จะไม่มีกรหยุดประชุมยาวไปถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ -----

- ๑๐๖/๑

## ๒๓๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๑๐๖/๑

ผมจะต้องขึ้นมาทำหน้าที่อีกรอบหนึ่งหลังจากที่ลงเที่ยวนี้ ๕ ทุ่มครึ่ง ตี ๓ ครึ่งผมก็ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้อีกแล้ว ผมไม่มั่นใจว่าผมจะไหวหรือเปล่าครับ เพราะผมก็แก่แล้ว เพราะฉะนั้นช่วยบริหารเวลาสักนิดครับ

(นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านบุญยอดประท้วงหรือครับ เชิญครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาตหรือท่านประธานครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ตามความเข้าใจที่เราได้ประชุมกันเมื่อตั้งแต่ตอนบ่าย ท่านประธานวิปฝ่ายค้าน คุณสาทิพย์ วงศ์หนองเตย นั้นท่านก็ได้ปรึกษาหารือกับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านครับ ท่านศิริโชคอภิปรายอยู่ ถ้าท่านไม่ได้ประท้วงขอความกรุณานั่งลงก่อนครับ ไปหารือกันเองฝ่ายค้านกับรัฐบาล วิป ๒ ฝ่ายครับ คุณกันเองได้ผลอย่างไรก็แจ้งบอกเชิญท่านศิริโชคครับ ท่านครับ ท่านไม่ได้ประท้วงครับ ผมไม่อนุญาต

(นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านประท้วงใช่ไหมครับ เชิญครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ผมประท้วงท่านประธานเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าเราจะต้องประชุมกันจนถึงวันพรุ่งนี้

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผมไม่ได้ทำผิดข้อบังคับอะไรครับ ท่านนั่งเถอะครับ ให้วิป ๒ ฝ่ายหารือกันได้ผลอย่างไรก็แจ้งบอกนะครับ เชิญท่านศิริโชคครับ เชิญครับ

นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ท่านประธานที่เคารพครับ แผนที่ผมถืออยู่ในขณะนี้ เป็นแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาของกัมพูชา ปี ๒๕๔๙ ซึ่งระบุชัดเจนครับว่า

## ๒๓๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๑๐๖/๒

เขาพระวิหารเป็นของกัมพูชา ผมคิดว่าถ้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะมีความจริงใจก็ควรที่จะให้ทางรัฐบาลกัมพูชาไปแก้ไขแผนที่นี้ด้วย เพราะต้องถือว่า มันยังมีการโต้แย้งกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ที่มันนอกสันปันน้ำครับ ผมกราบเรียน ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับว่า วันนี้ถ้าหากไทยยอมรับในแผนที่ของเขมร หากไทยยอมรับที่จะให้เขาจดทะเบียนปราสาท พระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว เรามีความสูญเสียอย่างมากครับ ที่เรากำลังจะทำ ผิดพลาดเป็นครั้งที่ ๒ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ท่านประธานครับ แม้ว่าท่านรัฐมนตรีจะ พยายามอ้างข้อบังคับของยูเนสโกที่บอกว่า จริง ๆ แล้วการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกไม่ได้ กระทบต่อสิทธิในการที่จะอ้างในเรื่องของดินแดนก็ตาม แต่ท่านประธานครับ เมื่อเรา ย้อนอดีตไปหลายสิบปีที่ผ่านมาเราเคยประสบกับปัญหาอย่างนี้มาก่อนแล้วครับ ท่านประธานจำได้ไหมครับว่า ช่วงนั้นรัฐบาลไทยขอรับรองให้ฝรั่งเศสจัดพิมพ์แผนที่ขึ้นมา แล้วฝรั่งเศสก็ส่งแผนที่ให้ไทย เขตแดนในฝรั่งเศสนั้นมันผิดครับ แต่ว่าไทยก็ไม่ได้โต้แย้ง อะไร เพราะไทยคิดว่ามันไม่มีผลผูกพัน แล้วเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธาน ต่อมาทางฝ่าย กัมพูชาก็อ้างหลักฐานตรงนี้ครับเพื่อที่จะเป็นเหตุผลในการที่จะอ้างกับศาลโลกว่า เราต้องยึดตามแผนที่ซึ่งเราเองก็ไม่ได้ยอมรับตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านต้อง มีความรอบคอบมากกว่านี้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลาย ๆ ประเด็นในวันนี้ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเอง ท่านรัฐมนตรีเองพยายามที่จะตอบในสภาผู้แทนราษฎรก็ดี หรือ ตอบในวุฒิสภาก็ดีครับ ผมคิดว่ามันต้องให้มีความสม่ำเสมอ ผมยกตัวอย่างนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมักจะออกมาพูดเสมอว่าเราเสียสิทธิไปแล้ว เพราะมันครบ ๑๐ ปี ท่านย้ายอยู่อย่างนี้ครับ ออกทีวีช่องไหนก็ย้ายอยู่อย่างนี้ครับ ว่าเราเสียสิทธิไปแล้ว เราเสียสิทธิไปแล้ว เราเสียสิทธิไปแล้ว แต่ในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรี ลูกขึ้นออกมาพูดกลางสภาครับว่าเรายังสงวนสิทธิอยู่ ตกลงจะให้ผมเชื่อใครครับ จะให้ ผมเชื่อนายกรัฐมนตรีครับว่าเรายังสงวนสิทธิอยู่ หรือจะให้ผมเชื่อท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศว่าเราเสียสิทธิไปแล้วครับ ตรงนี้ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรี กับท่านรัฐมนตรีต้องไปตกลงกันก่อนว่าจะเอาอย่างไรกันแน่ นอกจากนี้ครับผมกราบเรียน

# ๒๓๔

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๑๐๖/๓

ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อสักครู่ท่านไม่อยู่ครับ ผมได้  
กราบเรียนประเด็นของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ไปแล้ว แล้วผมก็แปลกใจครับ  
เพราะท่านพูดมาตลอดว่าที่แพ้คือเพราะคนไทยยอมรับในแผนที่ แต่มาวันนี้ในสภาครับ  
ท่านกลับบอกอีกอย่างหนึ่งอีกแล้ว ท่านบอกว่าที่แพ้เป็นเพราะกฎหมายปิดปาก -----

- ๑๐๗/๑

# ๒๓๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรรา ๑๐๗/๑

ผมไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าท่านแก่จนจำไม่ได้หรือเป็นเพราะว่าผมเด็กจนไม่เข้าใจคำพูดของท่านครับ เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานว่า วันนี้ผมมีความรู้สึกที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปตกลงเกินขอบเขตที่ท่านสามารถทำได้ แล้วท่านกำลังจะผูกพันประเทศไทยให้ต้องเสียดินแดนในอนาคต เพราะฉะนั้นจากการบริหารงานของท่านที่ไม่ระมัดระวัง ไม่รอบคอบ แล้วก็ถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของชาติ ผมจึงมีอาจไว้วางใจทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ประท้วงหรือครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : คือผมขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง  
ในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชาชน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
พาดพิงประเด็นไหนท่านอดุลย์

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : คือผมอยากเรียนว่าผมได้นั่งฟังมา  
โดยตลอด และมีผู้อภิปรายหลายท่านได้กล่าวหาแล้วก็ยึดข้อหาว่าหัวหน้าพรรคพลังประชาชน  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสังกัดพรรคพลังประชาชนได้ทำให้เสีย  
อธิปไตยของชาติ การอภิปรายพูดไปในทำนองว่าประเพณีผิดต่อหน้าตัวอย่างร้ายแรง  
ทำให้ประเทศชาติสูญเสียประโยชน์ ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านอดุลย์ครับ ผมขออนุญาตวินิจฉัยเลยนะครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ท่านประธานครับ ผมขอ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผมฟังท่านแล้วครับ ผมขออนุญาตวินิจฉัยเลยครับ ท่านนั่งก่อนครับ ท่านใช้สิทธิพาดพิง  
กล่าวหาว่าทางฝ่ายค้านพาดพิงทำให้เกิดความเสียหาย แต่จริง ๆ ฝ่ายค้านเขาไม่ได้

# ๒๓๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๑๐๗/๒

พาดพิง เขากล่าวหาเลยครับ ตามสิทธิของเขา เดี่ยวท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านจะชี้แจงเอง ท่านนั่งเถอะครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ท่านประธานครับ ขอนิดเดียวครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
คงไม่ได้ครับ ท่านนั่งเถอะครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ท่านประธานครับ ขอ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านนั่งเถอะครับ ท่านอดุลย์นั่งเถอะครับ ไม่เป็นไรครับ เขาพูดเขาก็รับผิดชอบอยู่แล้ว  
ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ

นายสมักร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) :  
ท่านประธานที่เคารพ ถ้าหากว่าผมไม่ถูกพาดพิงก็จะพูดตอนสุดท้ายตอนจะเลิกกัน  
แต่ว่าเวลาผู้อภิปรายพาดพิงถึงผมนั้นจะพูดให้ผมเสียหาย ผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยว่า  
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช จะไปถือกฎหมายต่าง ๆ ผมไม่ออกชื่ออย่างนั้นหรือครับ  
ส่วนมากก็พูดกันธรรมดาว่าเราแพ้เพราะว่าไปรับแผนที่ แต่ก่อนก็พูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นละครับ  
เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เคยพูดว่ากฎหมายปิดปาก กฎหมายปิดปากก็อภิปรายกันในนี้พูดกฎหมาย  
ปิดปาก มีแปลภาษาฝรั่งด้วย ท่านประธานที่เคารพ ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่า พรรคประชาธิปัตย์  
เอาเอกสารอะไรต่าง ๆ มาอ้างกันมากมายก่ายกอง โดยสรุปแล้วพูดกันมาตั้งแต่ป้าย  
จนกระทั่งป้ายนี้ ต้องขอบคุณท่านผู้อภิปรายคนสุดท้ายนี่อภิปรายก็ซ้ำกับท่านหัวหน้าพูด  
แต่ว่าได้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับ เล่าให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองได้ฟังหมดว่าเรื่องราว  
ทั้งหมดมันเป็นอะไรมาอย่างไรกัน สุดท้ายก็บอกชัดเจนเลยครับว่าถ้าไปร่วมกันยื่น  
ก็ไม่เสียอธิปไตยไม่เสียดินแดนอะไรเลย ก็เหตุที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เพราะเขาจะขอยื่น  
เมื่อเขาจะขอยื่นเราก็บอกว่าเราจะขอยื่นร่วมด้วย เพราะเหตุว่าสิ่งที่เขายื่นไปนั้นมันมีพื้นที่  
ทับซ้อนอยู่ ก็พูดจากัน แล้วเมื่อพูดจากันชัดเจนเขาว่าเขาจะขอยื่นเฉพาะตัวปราสาท  
เราก็บอกถ้าเพื่อเขายื่นเฉพาะตัวปราสาทเราก็คงไม่ขัดข้อง ก็เฉพาะตัวปราสาท เขาครอบครอง  
ตัวปราสาทอยู่ เขาบอกเขายื่นตัวปราสาท ก็ยื่นตัวปราสาทก็ไม่ขัดข้อง -----

## ๒๓๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๑๐๘/๑

แล้วนั้นละครับเป็นเหตุที่เขาก็ต้องไปเจรจาความกันว่าแล้วยืนตัวปราสาทมันอยู่ตรงไหน เขาถึงไปทำแผนที่รอบปราสาทกันมาแล้วก็มาดู เวลาอภิปรายพูดจากันนี่ละครับ อ้างอิงว่า ฝ่ายทหารไม่เห็นด้วย อ้างทหารไม่เห็นด้วยวันไหนละครับ วันที่ ๙ มิถุนายน ต่าง ๆ แล้วทหารที่เขามาเห็นด้วยหลังจากนั้นว่าอย่างไร ระวังไปตรวจสอบเขาก็ทักท้วงมา เข้าไปก็ไม่ได้ต้องไปติดต่อทางโน้นทางนี้ ก็มันอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่สุดท้ายเขาเห็นด้วย ทั้งหมด ผู้บัญชาการทหารบกเขาก็เห็นด้วย ตัวเจ้ากรมแผนที่ทหารก็เห็นด้วย อธิบดี กรมสนธิสัญญาก็เห็นด้วย ปลัดกระทรวงก็เห็นด้วย พวกนั้นไม่ได้เกี่ยวกับพรรคพลังประชาชนเลย รัฐมนตรีก็ดำเนินการกันอยู่ ปัญหาว่าเรื่องอย่างนี้มันฟังแล้ว แล้วเรื่องดอกเตอร์อดุล วิเชียรเจริญ มันไม่น่าเป็นไปได้เลยละครับ ไม่ใช่พรรคพลังประชาชนเป็นคนจัดการด้วย คนพรรคอื่นเขาดำเนินการ เขามีกรรมการ ๑๑ ชุด มันหมดวาระเขาปรับปรุงใหม่ก็ส่งเข้ามา ๑๑ ชุด เขาบอกว่าเขาขอเปลี่ยนแปลง ๒ ชุด ก็เปลี่ยนแปลงไปให้ ก็ไปถามดูละครับ ฟุ้งนี้กรรมการคงแกล้งกันเอง มันไม่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องพรรค อธิบดีคนที่ถูกปลดออกไป ที่ตอนแรกว่ากันอย่างไรละครับ ว่าเรื่องซีทีเอ็กซ์ไป ๆ มา ๆ ถูกปลดเพราะเขาพระวิหารไปแล้ว หรือละครับ แล้วลองไปถามอธิบดีคนที่ถูกปลดสิละครับว่าเขาเห็นด้วยกับที่รัฐมนตรีเห็นไหม เขาเห็นด้วยละครับ เขาเห็นด้วยเลยละครับเลยที่ดำเนินการกันทั้งหมดนี้ ผมจะเรียนให้ทราบละครับ ว่าเวลาที่ยกตัวอย่างทหารก็ไม่เห็นด้วย ก็เขากำลังไปตรวจสอบนั่นแหละละครับทหารไม่เห็นด้วย ทหารไม่เห็นด้วยผมก็ประชุมกับทหารอยู่ละครับ เวลาที่ไปตรวจสอบเขาก็สั่ง ที่มาอ่าน กฎหมายนี้วันที่ ๑๐ เมษายน ๑๐ เมษายนรัฐบาลไหนละครับ รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช แล้วใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศละครับ ชื่อ นพดล ปัทมะ แล้วจดหมาย ที่ออกไปรัฐมนตรีเขาไม่ได้สั่งให้ออกหรือละครับ ที่เขาออกไปเขาต้องการให้ทักท้วงว่า เราไม่เห็นด้วยถ้าเขาจะยื่น ต้องมีพื้นที่ทับซ้อนไม่ได้ นั่นแหละละครับเป็นเหตุที่เขาจะต้องตอบกลับมาว่าถ้าเขาจะยื่นคนเดียวเขาต้องเอาตัวปราสาทไปยื่นเฉย ๆ มันมีอะไรผิดละครับ กระผมก็เป็นนายกรัฐมนตรีวันที่ ๑๐ เมษายน รัฐมนตรีก็ชื่อ นพดล ปัทมะ แล้วกระทรวง ก็ส่งไป ส่งไปเพื่อให้เขาตอบมาว่าเขาต้องการจะขึ้นของเขาเองเอาเฉพาะตัวปราสาท นี้ขึ้นได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยละครับวันที่ ๒ แต่ว่าในประเทศไทยนั้นตีโพยตีพายเล่นกันเสีย

# ๒๓๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๑๐๘/๒

จนกระทั่งสัมพันธไมตรีระหว่าง ๔๕ ปีเป็นอย่างไครับ จุดชนวนนัดเดียวจุดติดเผาสถานทูต  
กันไป แต่ว่าเทียบตลอดเวลาดีด้วยกันไหมครับ เพราะถ้าโกรธกันแล้วทำไมบอก  
อดีตนายกรัฐมนตรียุโรปเที่ยวทำมาหากินอะไรกัน เวลาอภิปรายไปพูดไปผมไม่อยากขึ้นมา  
สอดแทรก แต่ก็ขอบคุณละครับ ที่พาดพิงถึงผม ก็ขออภิปรายอีกสักหนอธิบายให้ฟัง  
คือข้อสำคัญที่สุดคำว่า พื้นที่ทับซ้อน เราต่างเลยครับ รัฐบาลไทยทั้ง รัฐบาลนายสมัคร  
เป็นนายกรัฐมนตรียุโรปครับ รัฐมนตรีในพล บัณฑิต ท่วงเพื่อที่เขาตอบกลับมาว่าเขาจะขึ้น  
โดยไม่ต้องมีพื้นที่ทับซ้อน นั้นละครับก็ได้คำตอบคำถามกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วพื้นที่  
ทับซ้อนเราเป็นคนแกลงเองว่าตกลงทั้งหมดพื้นที่ทับซ้อนจะไม่มีวันดำเนินการ เพราะจะทำ  
ร่วมกัน ไปลงหนังสือพิมพ์ต่างกันที่ผมฟ้องหนังสือพิมพ์นะครับ พื้นที่ทับซ้อนบริเวณ  
๔ ตารางเมตรกว่าก็ยังไม่พิจารณา ที่ปักปันเขตแดนพื้นที่ทับซ้อนก็ไม่พิจารณา รวมทั้ง  
พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในอ่าวที่กำลังพูดจากันก็ไม่พิจารณา ถ้าจะพิจารณาจะพิจารณาพร้อมกัน  
คือพิจารณาทับซ้อนเชิงเขาพระวิหารจะพูดจากัน เชิงเขาพระวิหารจะตกลงกันคือจะเอา  
ที่มันเข้ามาออกไปเท่านั้นครับ ที่เหลือตรงนั้น ๔ ตารางเมตรกว่าก็เป็นโน แมน'ส แลนด์  
ตอนจบต้องเป็นอย่างนั้น ช่าง ๆ ที่พูดกัน ๒ ปี คือขอบเขตใกล้ ๆ จะทำอย่างไร ตกลงพื้นที่  
ทับซ้อนคือจะไม่ให้มีใครไปอยู่ตรงนั้น แล้วจะต้องเอา ๑๐๐ กว่าครอบครัวออกนั่นแหละครับ  
พื้นที่ทับซ้อนซึ่งยังไม่เจรจา แล้วพื้นที่ทับซ้อนคือมีปัญหาพร้อมกันยังไม่เจรจา ชายแดน  
ตรงไหน ๆ ยังไม่ปักเป็นเขตแดนก็ถือเป็นพื้นที่ทับซ้อน และในทะเลที่ลากไปแล้วเกาะกูด  
เกาะกงลากไปแล้วจะมีที่มาเท่าไร จะตัวเลขเท่าไรก็สืบเท่าไรก็แล้วแต่ไม่เจรจา แล้วมัน  
จะพูดได้อย่างไร แล้วมันจะไปแลกเปลี่ยนได้อย่างไรครับ -----



# ๒๓๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๑๐๙/๑

ทำไมแค่ไปขึ้นปราสาทพระวิหารมันแลกเปลี่ยนได้มึ่มาขนาดนั้นเชียวหรือครับ  
ไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนเลยเขาก็ขึ้นครับ ไม่ต้องแลกเปลี่ยนอะไรกันเลยเขาก็ขึ้น แล้วทำไม  
กับค่าไปขึ้นแค่นั้นมันแลกเปลี่ยนกันมึ่มาว่าไปพัฒนาเกาะกง จะไปทำอะไรชูดอะไรต่าง ๆ  
ผมอธิบายให้ฟังที่อนุเคราะห์ตรงนั้นไม่ใช่อนุเคราะห์แต่กัมพูชานะครับ สปป. ลาวก็อนุเคราะห์  
พม่าก็อนุเคราะห์ ก็มันอยู่ในภูมิภาคที่เราอธิบายให้ฟัง เราก็อนุเคราะห์หมดไปแล้ว  
๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ก็ตกลงช่วยประเทศที่เขายังไม่พัฒนา แต่ว่าเราช่วยเขา เขาช่วยเรา  
เราช่วยลาว ลาวช่วยเราเยอะเลยครับ น้ำเทิน ๑ น้ำเทิน ๒ น้ำเทิน ๓ แบบไฮโดรสร้าง  
ในประเทศไม่ได้แต่สร้างในลาวได้ ผมกลับมาผมก็เล่าให้ฟัง เขามีแร่เหล็กเขาให้เราไปขุด  
แร่เหล็ก ทำอะลูมิเนียม (Aluminum) เขาให้เราขุด ออสเตรเลียก็ขุดทองแดง แต่ทั้งหมดแล้ว  
จะต้องเอามาถลุงในประเทศไทย นี่มันเพื่อนบ้านนี่ครับ ไปปลูกในกัมพูชาปลูกเท่าไรครับ  
ผมไม่ต้องการจะพูดถึง แต่ว่าเพื่อนบ้านมีไมตรีกันครับ ล้านล้านเฮกตาร์ เฮกตาร์ก็คือ  
ร้อยคูณร้อย คนนั้นปลูกข้าวโพด คนนี้ปลูกอ้อย คนนี้ปลูกพลัม ก็ไปทำในแผ่นดินของเขาครับ  
ไม่มีไมตรีกันทำได้หรือครับ แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้นั้นมันได้ประโยชน์กับใครที่ไหนละครับ  
ผลิตผลออกมาไม่ได้กับประเทศไทยหรือครับ เกาะกูด เกาะกงอะไรไปว่ากันนะครับ  
อดีตนายกรัฐมนตรียะไปทำมันจะเรื่องอย่างไรก็สุดแท้แต่ แต่ข้อสำคัญที่สุดเราอนุเคราะห์  
เขาเพื่อประโยชน์ของเรา ช่วยลาวก็ลาวช่วยไทย ช่วยกัมพูชาก็กัมพูชาช่วยไทย  
นักทองเทียวแลกเปลี่ยนกัน มันมีเท่านั้นนี่ครับ แต่ผมอยากจะถามอย่างเดียวว่าจุดเดียว  
เท่านั้นที่เอามาแล้วก็มาถล่มกันตั้งครึ่งวันค่อนคืนกันแล้วจะเอากันให้เป็นให้ตายตรงนี้  
ผมยืนยันว่ามันไม่เป็นไม่ตายครับ แล้วยังไม่มีใครเสียหายอะไร ก็พูดเองเออเองบอกเมื่อนี้ว่า  
ถ้าทำร่วมกันก็ไม่มีอะไรเสียหายก็เขาขอไปทำเดี่ยว ๆ ทำไมถึงจะเสียหายขนาดนั้นละครับ  
๓๘ ตารางวานี้ก็ท้วง คนที่ท้วงนี่คือคนพดลไปท้วง อย่งไรก็ยอมไม่ได้ ก็เอา ๓๘ ตารางวา  
คืนมา ก็พูดอยู่หยก ๆ นี่ครับ ไปคิดว่า ๓๔ ไร่อะไรตอนไหน แล้วก็บอกว่าออกไปข้าง ๆ  
๓๐ เมตรแต่ยังไม่เกินที่ตกลงไว้

พ.ศ. ๒๕๐๕ พุดเองเออเองทั้งนั้น นั่งฟังอยู่ใครก็เข้าใจครับ แล้วมันเสียหายร้ายกาจ ขนาดไหนล่ะครับ ขอบเขตที่เอามานั้นออกมา ๒๐ เมตร ออกมา ๓๐ เมตร รอบปราสาท ๓๐ เมตร พื้นที่รอบปราสาท ก็ตกลงกันอย่างนั้นล่ะครับตัวปราสาท แล้วก็พุดมาเอง อธิบายเองว่ายังไม่เกินที่ตกลงไว้ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไม่เกินแล้วมันเสียหายตรงไหน พุดจา อย่างกับบ้านเมืองนี้มันจะตาย ไม่มีใครตายหรือครับผมจะบอกให้ฟัง อภิปรายกัน แทบเป็นแทบตายให้คนทั้งบ้านเมืองเข้าใจผิด ปลุกระดมให้คนไทยรักชาติกันโดยไม่ลืมหูลืมตา นี่แน่นอนครับ พุดกันไปพุดกันมาอย่างจะตายอยู่แล้ว บ้านเมืองมันเสียเอกราช มันเสียตรงไหนครับผมอยากจะรู้ พุดคำว่าแผ่นดินของเขา แล้วทำไมไม่เอาธงเขาลงล่ะครับ ถ้าเรามีอธิปไตยบนนั้น ทำไมไม่ชักธงเขาลงล่ะครับ อยู่กันมาได้ ๔๕ ปี พอจะอภิปราย ไส้รัฐบาลนี้หรือครับ เอาเรื่องนี้มาจะเป็นจะตาย ดูสิครับ อภิปรายนี้ก็นั่งรอกันอยู่ ๗ คน ยังไม่ได้พุดสักคำ จะล่อเรื่องเขาพระวิหารเอากับนายกรัฐมนตรีตรงนี้ นี่เคราะห์ดีนายกรัฐมนตรี ไม่ได้เปิดถนนด้วย เขาเชิญมาครับ เขาให้นายกรัฐมนตรีก็นายกรัฐมนตรีไปเปิด แต่ผม บอกว่าผมถือ ผมมีธุระอื่นด้วย บอกคุณสมชายไปที่เถอะเปิดถนนผมไม่ชอบ ผมถือก็แล้วกัน คุณสมชายบอกว่าผมไม่ถือ ผมไปให้ ผมก็สั่งบันทึกให้ไป ไม่เคยคิดเลยนะครับ กลายเป็น ถูกโยงโยไป กลายเป็นคนนี้เป็นทนาย คนนั้นเป็นทนาย ไอ้โฮ มันไปกันใหญ่ ทำไม มันขนาดนี้ล่ะครับ เออละครับเขาจะไปทำมาหากินอะไรอย่างนั้นให้เขาไปเถอะครับ แต่ถามว่ามันแลกกับเขาพระวิหารนี้หรือครับ เอาส่วนไหนของร่างกายตรองหน่อยสิครับว่า มันอย่างโรมันได้เกียรติยศขนาดไหนครับ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ ประเทศไทย เต็มไปหมดครับ สุขุทัยก็มี พระนครศรีอยุธยาก็มี กำแพงเพชรก็มี ที่ไหนก็ติดป้ายมรดกโลก ไปหลวงพระบางก็มรดกโลก แล้วมันไ้หฺรหฺรหาขนาดไหนครับ ผมอยากจะรู้ จับเอา เรื่องขี้ปะติ๋วนี้จะทำลายไมตรีจิตระหว่างประเทศ แผลมันแห้งแล้วครับ เอามาอ่านกัน เมื่อเข้าปลุกระดมกันเมื่อเช้า -----

# ๒๔๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จึรณษ ๑๑๐/๑

ขอประทานโทษท่านที่พูดคนที่ ๒ พูด ไอ้โฮ ปลุกระดมอีกแล้วให้คนไทย ให้ ๒ ชาติจะล่อ  
กันอีกแล้วครับ พรรคประชาธิปัตย์นี่ละครับปลุกระดมให้คนไทยเกลียดแค้นชิงชัง  
ชาวักมพูชา ทำทำไมครับ ทำทำไมครับ ท่านเป็นฝ่ายค้านท่านไม่รับผิดชอบ แต่ผมเป็นหัวหน้า  
รัฐบาลผมรับผิดชอบ ได้อย่างไรครับ คิดบ้างสิครับว่าที่ทำไมนี้มันใหญ่โตขนาดไหน มันน่ากลัว  
ขนาดไหน ผมไม่กลัวหรอกครับ ผมไม่ได้ทำอะไรให้บ้านเมืองเสียหาย จะเอาอย่างไรกันก็ได้  
ไอ้โฮ ทำกันละเอียดถี่ถ้วนอย่างโน้นอย่างนี้ชักกันไปชักกันมา ก็นี่เห็นใหม่ละครับ  
ว่าทหารไม่เห็นด้วย ย้ำว่า ทหารไม่เห็นด้วย ก็วันที่ ๙ ไม่เห็นด้วย แล้ววันที่ ๒๐ เขาเห็นด้วย  
ว่าอย่างไรละครับ ระดับท้องถิ่นไม่เห็นด้วยแต่เจ้านายเขาเห็นด้วย แล้วตกลงว่าอย่างไร  
เราไม่ได้ทำคนเดียวอย่างงูบงิบ ผมจะบอกให้ฟัง พูดก็จะพูดกันเสียให้มันละครับ เขาจะไป  
ขึ้นทะเบียนวันที่ ๒ ก็ไปขึ้นทะเบียนวันที่ ๒ ก็ไปขึ้นสิครับ ได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้เลยครับ แล้วมัน  
เสียตรงไหนจะเอาถ้อยคำ จะตีถ้อยคำ จะเอากันให้ได้มาตรา ๑๙๐ นั้น ผมจะบอกให้ฟัง  
ใครจะคิด ผมไม่ได้คิดหรอกครับ มาตรา ๑๙๐ ผมไม่เคยคิดจะแก้เลย แต่ว่ามีคนเขาบอก  
ว่าในการบริหารบ้านเมืองนั้นถ้าหากว่าโดนอย่างมาตรา ๑๙๐ นี้จะทำอะไรต้องมาสภา  
จะทำอะไรต้องมาสภาที่ต่างห่างที่เขาคิดจะแก้ไข เขาบอกต้องมาสภากันเรื่อย ก็นี่เห็นใหม่  
ละครับว่าไปออกคำแถลงการณ์ คำว่า จอยท์ คอมมูนิตี ไอ้โฮ ก็เขาใช้กันอย่างนี้  
ภาษาสากลมันใช้คำอย่างนี้ก็ไปแถลงการณ์มา ตีความกัน โอ๊ย เปิดตำรากันเพื่อจะพิสูจน์  
คำเดียวว่านี่จะไปเซ็นสัญญาแล้ว ผมถาม เขาละถ้ามันเป็นอย่างนี้ แล้วมันอย่างไรแค่ไหนครับ  
ในอนาคตอาจจะ ๗ พูด ๒ คำก็อาจจะ จะรออีกก็สิบปีครับ หรือจะรออีกก็ร้อยปี ๔๕ ปี  
ไม่มีใครมา แหมเมื่อเข้าท่านผู้อภิปรายคนที่ ๒ ไอ้โฮ ทำทำอะไรจะพลิกพื้นลองดูสิครับ  
ลองพลิกพื้นดูจะเกิดอะไรขึ้น ลองสิครับ ไปเอาคืนมาสิครับ จะเกิดอะไรขึ้นระหว่าง  
๒ ประเทศนี้ เขาตัดสินแล้วก็แสดงว่าเป็นสมาชิกสหประชาชาติยอมรับคำตัดสินศาลโลก  
ก็ลองไม่ยอมเสียตั้งแต่แรกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปสิครับ เขาเลย พรรคอย่างนี้มันเรื่องนิตเดียว  
น้ำผึ้งหยดเดียว นี่ไม่มีอะไรแคะกันจนได้ จะแคะกันให้ได้ แคะกลางสภานี้ถ่ายทอดไปนะครับ  
เขาฟังอยู่ที่กัมพูชาเขาก็ฟังครับ ผมไม่ได้เบียดออกข่าวอะไรด้วยหรอกครับ แต่ผมเป็นนายกรัฐมนตรี  
ผมต้องมีไมตรีกับเพื่อนบ้าน ไปทำกันมาเสร็จ เสร็จแล้วฝ่ายค้านบอกจะไล่นายกรัฐมนตรีออก

## ๒๔๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรณัฐ ๑๑๐/๒

ก็เอาเรื่องนี้มาถล่ม เรื่องร้อยแปดพันเก้าเอาสิครับ แต่นี่เอาเรื่องระหว่างประเทศ พูดจาให้  
เขาเสียหายนะครับ เหมือนกับนายกรัฐมนตรียกมือมาหาภักดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีย  
ของเรา อ่างคนโน้นอ่างคนนี่ อ่างชื้อคนโน้นอ่างคนนี่มันไก่หุหราขนาดไหนครับ เอาเอกสาร  
มาอ่าง เอาอะไรมาอ่านที่บ้านเมืองเสียหายนะครับ ที่ทำกันนี้ผมไม่ได้กลัวเกรงอะไรเลยครับ  
อย่างไรก็ไม่ตาย ไม่มีใครติดตะรางด้วย แต่ปลุกกระดมให้คนไทยชิงชังเพื่อนบ้านนี้  
พรรคประชาธิปัตย์ถนัดหรืออย่างไรครับ โอ๊ย ต้องขอประทานโทษจริง ๆ ผมไม่อยากพูดมาก  
หรอกครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานครับ

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านสาทิตย์ครับ

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ท่านประธานครับ ผม สาทิตย์  
วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ผมต้องขออนุญาต  
ท่านประธานใช้สิทธิพาดพิงครับ ท่านนายกรัฐมนตรียกมือมาที่จะจงใจใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์  
ถึง ๒ ครั้ง ท่านพูดว่า พรรคประชาธิปัตย์ปลุกกระดมให้เกิดความเสียหาย นั้นประการที่ ๑  
ประการที่ ๒ ท่านพูดว่า พรรคประชาธิปัตย์ปลุกกระดมให้ทั้ง ๒ ชาติเกิดความบาดหมางกัน  
ผมเรียนท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านสาทิตย์ครับ ขอสั้น ๆ คลุมประเด็นตรงที่ท่านพูดถึงเมื่อก็เท่านั้นนะครับ ในส่วนที่ทำให้  
เกิดความเสียหายเท่านั้นนะครับ เชิญครับ

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : แน่นอนครับ ผมเป็นสมาชิก  
พรรคประชาธิปัตย์และพวกเราที่อภิปรายวันนี้ด้วยก็ได้รับความเสียหาย ถ้าไม่ชี้แจงก็จะเกิด  
ความเข้าใจผิดกัน ผมเรียนท่านประธานเบื้องต้นว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายเรื่องนี้  
เนื่องจากเรามีความสำนึกในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทย และทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่  
สะเทือนใจคนไทยทั้งแผ่นดิน การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการนำเอาข้อเท็จจริงมา

# ๒๔๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรณัฐ ๑๑๐/๓

อภิปรายกันในสภาด้วยเหตุด้วยผล ถ้าหากท่านมีข้อเท็จจริงใด ๆ ที่จะหักล้างหรือเป็นข้อเท็จจริงที่พวกเราได้พลาดไป หรือมีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง ท่านก็ชี้แจงได้ครับ แต่วิธีการก็คือนอกจากท่านไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและไม่สามารถจะหักล้างข้อเท็จจริงทั้งหลายที่พวกเราอภิปรายไปได้แล้ว ท่านก็ใช้วิธีกล่าวหา -----

- ๑๑๑/๑

# ๒๔๔

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๑๑๑/๑

พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยปลุกระดมให้เกิดความเสียหาย นอกจากหยิบยกเอาความทุกข์  
ของคนไทยทั้งแผ่นดินมาประกาศ ณ สมานี้ว่ารัฐบาลทำไม่ถูกต้อง นายกรัฐมนตรีกับ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำลังให้คนไทยมีความรู้สึกกว่าประเทศไทย  
กำลังเสียอธิปไตยเหนือดินแดน ในฐานะผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย  
จะยินยอมอยู่ได้อย่างไรครับ ถ้อยคำพวกเรากลับไปทั้งหมดเราก็รับผิดชอบ สักคำหนึ่ง  
ก็ไม่เคยกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่คำพูดท่านต่างหากที่กำลังกระตุ้น  
แล้วก็บิดเบือนเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศ ตามใจคนไทยทั้งแผ่นดินว่า  
วันนี้เขาคิดอะไร ผมยืนยันกับท่านประธานว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็น  
พรรคการเมืองของประเทศไทย และในฐานะเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยปกป้อง รัก  
หวงแหนแผ่นดินเกิดของเรา ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านไม่ประท้วง ผมไม่อนุญาต ไม่ได้ประท้วงนะครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ ผมขอใช้  
สิทธิขาดฟังครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ถ้าเป็นประเด็นเดียวกันถือว่าจบแล้ว ได้ชี้แจงแล้วครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : มิได้ครับ ท่านประธาน  
ที่เคารพครับ ผม พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ขออนุญาตท่านประธาน เมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรี  
ได้บอกว่าท่านผู้อภิปรายคนที่ ๒ ซึ่งผมเข้าใจว่าท่านหมายถึงที่ ๒ ถัดจากคนที่ ๑ นับจาก  
ท่านหัวหน้าพรรคก็คือท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็หมายถึงผมครับ แล้วสิ่งที่  
ท่านพูดบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ปลุกระดมประชาชนให้เกลียดชังเพื่อนบ้าน โดยท่าน  
อ้างอิงผู้อภิปรายคนที่ ๒ ถึง ๒-๓ ครั้ง ผมเข้าใจว่าท่านหมายถึงผม ผมจึงขออนุญาต  
ท่านประธานใช้สิทธิขาดฟัง

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญครับ เฉพาะประเด็นนี้เท่านั้นนะครับ

# ๒๔๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๑๑๑/๒

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับว่า ความจริงท่านนายกรัฐมนตรีมีโชคดียิ่งกว่าพวกผม ท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ในสถานการณ์วันนั้น ท่านเองได้พูดว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตอนที่เกิดเหตุการณ์ยังไม่เกิดเลย ท่านน่าจะสัมผัสถึงความรู้สึกของคนไทยในวันนั้นได้ดีกว่าพวกเรา สิ่งที่เรากระทำวันนี้ทำหน้าที่ เพราะท่านไม่ทราบหรือว่าขณะนี้เสียงข้างนอกเขากำลังพูดถึงท่านและคณะรัฐมนตรีของท่านว่าอย่างไร เราเป็นผู้แทนราษฎรครับ

(นายสุทิน คลังแสง ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ท่านประธานครับ ขออนุญาตประท้วงครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : มีผู้ประท้วงครับ เชิญท่านสุทิน

นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ผม สุทิน คลังแสง พรรคพลังประชาชน มหาสารคาม ผมเข้าใจว่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงคนที่ ๒ จากท่านหัวหน้าพรรคไม่ใช่ท่านนี้ เพราะฉะนั้นใช้สิทธิพาดพิงผิดคน ผมคิดว่าเป็นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ น่าจะผิดคนครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับถามท่านนายกรัฐมนตรีได้ไหม ท่านหมายถึงผมหรือเปล่า ท่านหมายถึงผมใช่ไหมครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : อย่างนี้

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านนั่งอยู่ทำไมครับ ผมอายุน้อยกว่าท่านครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านครับ อย่าใช้อารมณ์ครับ ขออย่างนี้ท่านพีระพันธุ์ เฉพาะที่ท่านเอ่ยถึงว่าโดนพาดพิง กระชับ ๆ ตรงนั้น อย่าไปขยายความให้เกิดกระทบกันอีก ชี้แจงเฉพาะในสิ่งที่ท่านถูกพาดพิงแล้วเสียหายเท่านั้น เชิญครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผมไม่ได้มีอารมณ์ ท่านประธานกับผมรู้จักกันมานาน ท่านคงรู้ว่าผม

# ๒๔๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๑๑๑/๓

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญเถอะครับ เชิญต่อท่านเถอะครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : แต่ผมคิดว่าคนที่มีความ  
ไม่ใช่ผมแต่เป็นท่านนายกรัฐมนตรี

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านต่อของท่านเถอะครับ เชิญครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมอยากจะกราบเรียนครับว่า  
ถ้าท่านหมายถึงผมซึ่งผมถาม แต่ท่านไม่กล้าลุกขึ้นมายืนยันว่าท่านหมายถึงผม  
ผมจะเรียนว่าที่ผมได้ลุกขึ้นมาพูดผมยังเด็กมากปี ๒๕๐๕ ผมบอกได้ว่าผมเองก็ผิด

(นายสุชาติ ไลยน้ำเงิน ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสุชาติ ไลยน้ำเงิน (ลพบุรี) : ท่านประธานครับ ผมประท้วงครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมเป็นผู้ที่ผิดครับ  
เพราะผมบอกว่าคุณพ่อผมอยู่ในเหตุการณ์พยายามเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟัง

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
มีผู้ประท้วงครับ

นายสุชาติ ไลยน้ำเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
กระผม สุชาติ ไลยน้ำเงิน ลพบุรี พรรคพลังประชาชน เขต ๑ ผมประท้วงผู้อภิปราย วันนี้  
ต้องพูดกับท่านประธานไม่ใช่ไปพูดกับคนอื่นว่านั่งอยู่เฉย ๆ ผมถือว่ามีพาดพิงบุคคลอื่น  
ท่านประธานต้องวินิจฉัยตรงนั้นก่อน เมื่อกี้ผมออกไปข้างนอก ท่านประธานครับ ผมดู  
เอเอสทีวี (ASTV)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านสุชาติขอเถอะครับ นั่งเถอะ เชิญท่านพีระพันธุ์ต่อเถอะครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมอยากจะกราบเรียน  
ท่านประธานว่าผมไม่ได้มาปลุกกระดมใคร ผมบอกความรู้สึกของผมครับท่านประธาน



# ๒๔๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

รัชนีพร ๑๑๒/๑

(นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ท่านประธานครับ ผมขอประท้วง

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

มีผู้ประท้วงอีกแล้วครับ ข้างหลังผมมองไม่ถนัด เชิญครับ

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ท่านประธานครับ อยากจะให้  
ท่านประธานวินิจฉัยขณะครับ ซึ่งผมนั่งฟังอยู่ตั้งแต่เช้า คนที่ ๒ คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  
บริพัตร คงไม่ใช่ท่านที่ ๓ ท่านนี้

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ไม่เป็นไรครับ เชิญท่านพีระพันธุ์ต่อเถอะครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) ผมกราบเรียนแล้วครับว่า  
ผมนำเรียนท่านประธานในขณะนั้นว่าผมรู้สึกผิด คุณพ่อผมอยู่ในเหตุการณ์ ผมเข้าใจว่า  
ท่านอายุมากกว่าท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ท่านต้องการให้พวกผมจดจำเหตุการณ์  
วันนั้น แต่พวกผมเองต่างหากครับที่ไม่เคยรู้สึกเพราะเด็ก โตขึ้นมาคุณพ่อก็พยายาม  
พรางอกแต่เราไม่ได้สนใจ เราลืมมันไปครับว่าภารกิจส่วนหนึ่งของพวกเราคืออะไร ผมยัง  
ขอบคุณครับว่ารัฐบาลได้ทำให้พวกเรานึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมา เราไม่ได้มีเจตนาไปปลุกระดม  
ใครครับ แต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ควรลืม ผมรักเพื่อนบ้านครับ ไม่มีใคร  
ไม่รักเพื่อนบ้านครับ แต่ถ้าหากเพื่อนบ้านเขาทำอะไรผิดเราไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือครับ  
หรือว่าเราต้องยอมตามเขาตลอดเวลา ผมทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีรักชาติ รักแผ่นดิน  
แต่วิธีที่แสดงออกวันนี้อาจจะไม่เหมือนกัน ไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นความคิด ความเชื่อ  
ของแต่ละบุคคล แต่ท่านไม่มีสิทธินะครับ ถึงท่านจะเป็นผู้อาวุโสกว่าผมเยอะ ท่านไม่มี  
สิทธิที่จะมาห้ามไม่ให้พวกกระผมแสดงความรักชาติ แต่วิธีการแสดงออกมันต่างกัน  
ท่านก็เลยเหมาว่าเป็นการปลุกระดม ผมไม่เคยโจมตีท่านเลยครับ ตรงกันข้ามในอดีต  
สมัยเด็ก ๆ บ้านผมสนับสนุนท่านด้วยแต่วันนี้ไม่แล้วครับแต่ผมก็ไม่เคยโจมตีอะไร  
ท่านเลย วันนี้ผมมาแสดงความรู้สึกผมบอกตั้งแต่ต้นว่าผมผิดครับ แล้วผมเชื่อมั่นครับว่า  
นอกจากตัวผมหลายคนแม้แต่ในที่นี้หรือข้างนอกรู้สึกเหมือนผม วันนี้ท่านประธานครับ

# ๒๔๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๑๒/๒

(ร้อยโท กุเทพ ไส้กระจ่าง ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

ร้อยโท กุเทพ ไส้กระจ่าง (ศรีสะเกษ) : ขออนุญาตท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
มีผู้ประท้วงครับ ที่จริงท่านพีระพันธุ์ครับ สิ่งที่เขาพูดฟังท่านได้ชี้แจงไปพอสมควร  
น่าจะพอได้แล้วครับ เชิญท่านกุเทพครับ

ร้อยโท กุเทพ ไส้กระจ่าง (ศรีสะเกษ) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม  
กุเทพ ไส้กระจ่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ผมต้อง  
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับ ตามข้อบังคับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราก็อภิปราย  
อยู่แล้วว่าฝ่ายอภิปรายก็ได้ชี้แจงเหตุผลกล่าวหาฝ่ายรัฐบาลมาตลอดวัน คราวนี้จะเป็น  
การชี้แจงของฝ่ายรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีก็น่าจะชี้แจง ชี้แจงไม่ถูกใจ ไม่พอใจ ก็เป็นเรื่อง  
ที่ท่านจะสามารถใช้โอกาสหลังในการชี้แจงเพิ่มเติมได้ แต่รัฐมนตรีที่รอชี้แจงอยู่นี้ท่านยัง  
ไม่ได้ชี้แจงแม้แต่คำเดียว รอชี้แจงมาเป็นวัน ถ้าท่านประธานปล่อยให้มีการใช้สิทธิพาดพิง  
ในประเด็นเดียวกัน ซึ่งผมฟังดูแล้วนี่ผมเข้าใจเหมือนเพื่อนสมาชิกว่าท่านนายกรัฐมนตรีย  
หมายถึงคนที่ ๒ ซึ่งเราฟังพอรู้เรื่อง ส่วนคนที่ ๓ เราฟังไม่รู้เรื่องจริง ๆ ว่าท่านพูดอะไร  
เพราะฉะนั้นก็น่าจะหมายถึงคนที่ ๓ เพราะฉะนั้นกระผมกราบเรียนท่านประธานว่า  
ขอความกรุณาว่าถ้าใช้สิทธิพาดพิงแบบนี้ก็เท่ากับว่ามาอภิปรายรอบ ๒ มันก็ไม่จบ  
หรอกครับ ขอให้รัฐมนตรีชี้แจงก่อน ถ้าท่านไม่พอใจหลังฟังคำอภิปรายของท่านรัฐมนตรี  
แล้วท่านก็ยังใช้เวลาได้อีกนะครับ ขออนุญาตท่านประธานดำเนินการโดยให้ท่านรัฐมนตรี  
ชี้แจงได้แล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอบคุณท่านกุเทพครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ  
ผมใกล้จบแล้วครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านพีระพันธุ์ครับ

# ๒๔๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๑๒/๓

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมก็เห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกครับ ผมมีประเด็น

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านครับ เมื่อก่อนจะอนุญาตให้ประท้วง ผมได้เรียนกับท่านที่หนึ่งแล้วนะครับ สิ่งที่คุณพาดพิงท่านได้ชี้แจงจบหมดแล้วครับ เพราะฉะนั้นสมควรแล้วครับ ท่านนั่งสีครับ คงไม่อนุญาตแล้วครับ ท่านครับ เป็นอำนาจของผมตามข้อ ๖๒ ท่านนั่งเถอะครับ

(หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : คุณชายครับ ประเด็นเดิมหรือเปล่าครับ

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ ผมเป็นคนอภิปรายคนที่ ๒ หลังจากท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับ ดังนั้นเมื่อมีการพูดถึงผู้อภิปรายคนที่ ๒ ผมเชื่อว่าเกิดความเสียหายหรือความสับสนขึ้น ผมจำเป็นต้องใช้สิทธิพาดพิงครับ -----

# ๒๕๐

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๑๑๓/๑

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
คุณชายครับ ที่จริงประเด็นเดียวกันนี้ได้มีการชี้แจง ๒ ท่านแล้วนะครับ

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ  
ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เอาอย่างนี้คุณชายครับ ผมเห็นแก่คุณชายจริง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นผมใช้เวลาไม่เกิน  
๑ นาที ประเด็นเดียวกันนี้แหละครับ ถือเป็นการอนุโลมสุด ๆ แล้วนะครับ

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ  
ผมไม่อยากจะให้เกิดความสับสนครับ ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ผมพูด  
แต่สิ่งที่ผมเป็นกังวลที่สุดคือว่าเหมือนกับว่าผมปลุกกระดมให้เกิดความรักชาติ อาจจะมี  
ผลกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา จริง ๆ แล้วผมได้พูด  
ตั้งแต่แรกแล้ว สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาครับ  
และผมพยายามพูดอธิบายในทางที่ไม่กระทบกระเทือนครับ แต่ผมดีใจที่ท่านนายกรัฐมนตรี  
ตอบเช่นนี้ครับ เพราะท่านไม่ได้ตอบอะไรเลย เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดในญัตติ ข้อ ๙  
ถูกต้องครับ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ไว้วุฒิภาวะครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ เชิญครับ

นายสมัคร สุขุทรวุฒ (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) :  
ลองให้คำจำกัดความหน่อยสิครับว่าคนไว้วุฒิภาวะนั้นเป็นอย่างไร กรุณาหน่อยครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
คุณชายครับ ท่านนั่งก่อนครับ เมื่อกี้ผมฟังไม่ถนัดว่าท่านใช้คำพูดคำนี้ นะครับ เพราะฉะนั้น  
ขออนุญาตเตือนนะครับ คำพูดที่กล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีวุฒิภาวะ ต้องขออนุญาต  
เตือนเลยนะครับ คงพอแล้วครับ ผมไม่อนุญาตแล้วครับ เชิญท่านรัฐมนตรีครับ

# ๒๕๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๑๑๓/๒

นายนพดล ปัทมะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) : ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผม นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระผมได้นั่งฟังสมาชิกพรรคฝ่ายค้านอภิปราย ๖-๗ คน เป็นเวลาประมาณ ๗-๘ ชั่วโมง แล้วก็อภิปรายตัวท่านนายกรัฐมนตรีและตัวกระผมเป็นหลักในวันนี้ ผมได้นั่งจดประเด็นตั้งแต่เข้าหน้าครับ แล้วก็ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยและข้อซักถามที่เพื่อนสมาชิกได้ซักถาม ท่านประธานที่เคารพครับ ผมยินดีครับที่สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร แล้วก็ยินดีที่ในวันนี้เราได้นำเรื่องปราสาทพระวิหารมาพูดคุยกันในสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าจะนำไปอภิปรายบนท้องถนน ก่อนที่กระผมจะกราบเรียนตอบข้อห่วงใยของท่านสมาชิก ผมจะใช้เวลาสั้น ๆ นิดเดียวครับ เพราะผมมีความไม่สบายใจที่สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้เปรียบทูนที่กระผมได้รับพระราชทานมาเป็นทุนสมเด็จฯ จริง ๆ ชื่อทุนคือทุนมูลนิธิอานันทมหิดลครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสูงและไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดเล่น ๆ ในสภาผู้แทนราษฎร เพราะว่าข้อโต้แย้งของท่านขาดน้ำหนักจึงจำเป็นต้องมาเสียดสีผม และขณะเดียวกันถ้าท่านจะดูแลตนเองนี้ ก็ควรดูแลตนเองไม่ควรมาดูแลตัวกระผมเองครับ สิ่งดังกล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมไม่สบายใจ เพราะมันไม่ได้เป็นการยกระดับการให้ข้อเท็จจริงและการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ท่านประธานที่เคารพครับ คำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกหลายส่วนเป็นข้อเท็จจริง แต่หลายส่วนเป็นความเข้าใจผิด หลายส่วนเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และหลายส่วนพยายามปลุกเร้าอารมณ์เพื่อที่จะปลุกให้น้ำหนักของคำอภิปราย ผมอยากจะกราบเรียนครับ ตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่วันที่ ๖ หรือวันที่ ๗ ตั้งแต่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผมได้ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผมได้ทำงานอย่างโปร่งใส และผมได้ทำงานอย่างขยันขันแข็ง ----



# ๒๕๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กุลนิษฐ์ ๑๑๔/๒

ยุติการทำหน้าที่นั้นไปโดยสิ้นเชิง ผมมีหน้าที่อย่างเดียวยุติ คือปกป้องผลประโยชน์ของ  
ประเทศชาติจนสุดความสามารถที่ผมสามารถกระทำได้ เพราะผมสำนึกอยู่ตลอดครับว่า  
ผมมีวันนี้เพราะการศึกษา ผมมีวันนี้เพราะผมได้รับพระราชทานทุนอนันตมหิดล และผมมี  
วันนี้เพราะประเทศไทย เพราะฉะนั้นผมจะทำทุกอย่างที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  
เพราะฉะนั้นอย่ากังวลใจว่าผมจะมีประโยชน์ทับซ้อนเพราะผมไม่มี แล้วถ้ามีท่านคงมี  
หลักฐานมาเสนอต่อสภาแห่งนี้แล้ว ท่านประธานที่เคารพครับ ผมใคร่ขออนุญาต  
เนื่องจากท่านใช้เวลา ๗-๘ ชั่วโมง กลับไปเมื่อปี ๒๕๐๕ ผมอยากจะกราบเรียนว่าวันที่  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ เป็นวันที่นำมาซึ่งความโศกเศร้าของคนไทยทั้งปวง ผมอายุ ๑ ขวบ  
คงไม่ค่อยทราบเรื่องราวประเทศไทยได้สูญเสียบ้าง วันนั้นศาลโลกได้ตัดสินให้  
อาณาเขตที่ตัวปราสาทตั้งอยู่นั้นเป็นของกัมพูชาหรือมีความเห็นว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่  
ในเขตแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา เราไม่ต้องมาอภิปรายกันหรือครับว่าเราแพ้  
เพราะอะไร เพราะคดีเทมเพิล เคส (Temple case) หรือคดีนี้เป็นบรรทัดฐานของกฎหมาย  
ระหว่างประเทศในเรื่องขอเอสทอปเพลหรือกฎหมายปิดปาก ผมเรียนกฎหมายระหว่างประเทศ  
แผนกคดีเมืองกับอาจารย์บราวลีย์ ที่ออกซ์ฟอร์ด เราเรียนมาเยอะครับ แต่ผมเข้าใจว่า  
วันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเลคเชอร์ (Lecture) เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ผมจะแสดงให้เห็นท่าน  
ได้เห็นครับว่าสิ่งที่เราทำถูกต้อง ชอบธรรม โปร่งใส ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน แล้วสามารถ  
รักษาอธิปไตยของชาติได้อย่างสมบูรณ์ ผมอยากจะกราบเรียนครับ เมื่อมีคำวินิจฉัย  
ของศาลโลกให้ไทยแพ้คดีนี้ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในขณะนั้นเอกสารขึ้นเดียวกับ  
ท่านสมาชิก ท่านพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ขอประทานโทษที่เอ่ยนาม นำมาอ่านครับ ผมก็  
ยังมีความรู้สึกที่ดีกับท่าน และทุกครั้งที่ผ่านมาสัพพานควายก็จะเห็นนามสกุลของท่านอยู่  
ถนนแถว ๆ นั้น -----

# ๒๕๔

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๑๑๕/๑

ผมอยากขออนุญาตท่านประธานอ่านเอกสารนัดหนึ่งนะครับ จอมพล สฤษดิ์ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เราสูญเสียปราสาทพระวิหารได้พูดว่า สำหรับกรณีปราสาทพระวิหารซึ่งศาลโลกได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วนั้น แต่เราก็ตระหนักดีว่าคำพิพากษาของศาลเป็นอันเสร็จเด็ดขาดมีทางจะอุทธรณ์ได้ เมื่อเป็นดังนี้แม้ว่ารัฐบาลและประชาชนชาวไทยจะได้มีความรู้สึกสลดใจและขมขื่นเพียงใดในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติก็ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในกฎบัตรสหประชาชาติ แล้วความต่อไปครับพี่น้องชาวไทยที่รัก จอมพล สฤษดิ์ ได้พูดนะครับ ข้าพเจ้าเองก็เป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับพี่น้องทั้งหลาย และถ้าพูดถึงความรักชาติบ้านเมืองข้าพเจ้าก็เชื่อเหลือเกินว่าข้าพเจ้าก็มีความรักชาติไม่น้อยกว่าพี่น้องคนไทยทั้งหลายแต่ที่รัฐบาลจำต้องโอนอ่อนปฏิบัติตามพันธกรณีในกฎบัตรสหประชาชาติก็โดยคำนึงถึงเกียรติภูมิของประเทศไทยที่เราได้สร้างสมไว้เป็นเวลานานนับร้อย ๆ ปี ยิ่งกว่าปราสาทพระวิหารทั้งนี้มิใช่เกิดจากความกลัวหรือความซื่อซลาดแต่ประการใดเลย แต่พี่น้องไทยทั้งหลายจะต้องมองการณ์ไกล เวลานี้เราอยู่ในสังคมของโลก สมัยนี้ไม่มีชาติใดที่จะอยู่โดดเดี่ยวยุติได้ ประเทศไทยของเราได้รับความนิยมนับถือจากสังคมนานาชาติเพียงใดพี่น้องทั้งหลายคงจะทราบกันดีอยู่แล้ว ถ้าชาติของเราต้องเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิไปเนื่องจากซากปราสาทพระวิหารคราวนี้แล้วอีกก็สิบก็ร้อยปีเราจึงจะสามารถสร้างเกียรติภูมิที่สูญเสียไป อันนี้เป็นความรู้สึกของท่านนายกรัฐมนตรีทันทีหลังเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องสูญเสียปราสาทพระวิหาร ท่านประธานครับ ผมอายุ ๔๐ กว่าปี ๔๗ ปีในปีนั้น ในปีนั้นผมอายุ ๑ ขวบ ผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนไทยครับ สมาชิกพรรครัฐบาล คณะรัฐมนตรีก็รู้สึกเจ็บปวด แล้วเราก็ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลโลก แต่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลโลก เพราะอะไรครับ เพราะเราเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติแล้วเพราะเราจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ท่านประธานที่เคารพครับ ผมคงไม่ต้องกล่าววนะครับว่าท่านที่เป็นทนายความคนหนึ่งก็คือ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช แล้วต่อมาในภายหลังท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วประจวบเหมาะครับในขณะนั้นท่านที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็คือ พันเอก ถนัด คอมันตร์ ต่อมาภายหลัง



# ๒๕๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๑๑๕/๒

ท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง ๒ ท่าน ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้จะไปเสียดสีหรืออะไร ทั้งสิ้น แต่มันเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ถ้าหากถ้าท่านทั้งสองคิดว่าเราสามารถเรียกร้องเอาตัวปราสาทคืนได้ เมื่อสมัยที่ท่าน หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ในปี ๒๕๑๙ ท่านก็คงจะดำเนินการไปแล้ว แล้วในปีนั้นท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรี แต่เขาเถอะครับผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปรื้อฟื้นเรื่องในอดีต แต่สิ่งที่ผมอยากจะทำ กราบเรียนก็คือว่า คำวินิจฉัยของศาลตัดสินว่าอย่างไร ผมขอเริ่มในประเด็นแรกครับ

ศาลโลกได้ตัดสินโดยคะแนนเสียง ๙ ต่อ ๓ ว่าศาลมีความเห็นว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในเขตแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา อันนี้ตรงกันนะครับ คงไม่มีใครปฏิเสธ ทีนี้เมื่อมีคำตัดสินแล้วทางการไทยก็มาพิจารณากันครับว่าจะดำเนินการอย่างไร อันนี้สำคัญครับ เพราะมีการหารือในกระทรวงการต่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมายในขณะนั้นว่าเราจะดำเนินการอย่างไร แต่ท้ายที่สุดเอาสรุปสั้น ๆ ครับ และเอกสารทุกฉบับที่ผมนำมาผมจะเสนอต่อท่านประธานว่าเป็นเอกสารแท้จริงทุกฉบับ แล้วผมพร้อมรับผิดชอบทุกกรณี กล่าวโดยสรุปก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นคือจอมพล ประภาส จารุเสถียร ได้มีหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี เข้าใจว่าเป็นวันที่ ๖ เป็นภาษาไทย กรรกฎาคม หนังสือที่ลับ ด่วนมาก ที่ ๑๑๔๖๗/๒๕๐๕ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหาร -----

# ๒๕๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๑๑๖/๑

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี อ้างถึงไม่ต้องพูดนะครับ สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่กำหนดบริเวณ  
ปราสาทพระวิหาร บางคนฟังอาจจะบอกว่ากำหนดบริเวณ ผมอยากจะกราบเรียนครับ  
กล่าวโดยสรุปก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยต้องการขอให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาประเด็นว่า  
จะกำหนดขอบเขตปราสาทอย่างไร สรุปอย่างนี้ครับว่าที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่  
การที่จะกำหนดบริเวณปราสาทพระวิหารเพื่อที่กัมพูชาจักได้มีอำนาจอธิปไตยโดยตาม  
คำพิพากษาของศาลโลกนั้นอาจทำได้ ๒ วิธี ผมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ประชุมได้  
พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่จะกำหนดบริเวณปราสาทพระวิหารเพื่อที่กัมพูชาจักได้มีอำนาจอ  
ธิปไตยตามคำพิพากษาของศาลโลกนั้นอาจทำได้ ๒ วิธี คณะรัฐมนตรีเลือกวิธีที่ ๒ ครับ  
วิธีที่ ๒ อ่านว่าอย่างไรผมต้องขออนุญาตอ่านนะครับ ท่านประธานครับ กรณีที่จะคั้น  
ตัวปราสาทจะทำอย่างไร กำหนดเป็นรูปพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าครอบปราสาทพระวิหาร  
มีแนวเขตจากปีกขาของตัวปราสาทพระวิหารตั้งแต่ช่องบันไดหักลากเส้นตรงผ่านขีด  
บันไดนาครตรงไปจนถึงปราสาทพระวิหาร แล้วลากเส้นตรงขนานกับตัวปราสาทพระวิหาร  
ไปสู่ที่หน้าผาชั้นด้านหลังปราสาทพระวิหารจะเป็นเนื้อที่บริเวณปราสาทพระวิหาร  
ประมาณ ๑ ส่วน ๔ ตารางกิโลเมตร คณะรัฐมนตรีหลังจากที่ได้รับจดหมายฉบับนี้ก็ไม่มีมติครับ  
ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตใช้ภาพประกอบ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  
๒๕๐๕ เห็นชอบการกำหนดเขตปราสาทพระวิหารตามแนวที่ ๒ ที่กระผมกราบเรียนไป  
เมื่อสักครู่นี้ เวลาฟังคำพูดอาจจะงงครับ แต่สิ่งซึ่งกระผมจะขอกราบเรียนท่านประธานก็คือว่า  
แบ่งเป็นแบบนี้ครับ อันนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะเอาจากเอกสารต้นฉบับแล้วก็ไม่ได้มี  
การไปทำกราฟิก (Graphic) ขึ้นมา ก็ลากเส้นตรงนี้ครับ นี่ก็คือเส้นที่คณะรัฐมนตรี นี่นะครับเส้น  
แล้วก็ยังเป็นแผนที่ในการปฏิบัติงาน ประเด็นครับท่านประธาน สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้  
อภิปรายหลายคนว่าสิ่งซึ่งจะต้องให้กัมพูชาเป็นเฉพาะซากปราสาทไม่รวมถึงที่ดินด้วย อันนี้  
เป็นประเด็นสำคัญทางข้อกฎหมายครับว่ารวมด้วยหรือไม่ ผมอยากจะกราบเรียนครับว่า  
ในการคั้นตัวปราสาทหรือการกำหนดลากเส้นนั้นพื้นที่ทั้งหมดในส่วนนี้ในบริเวณนี้ทั้งหมด  
ในการดำเนินการของรัฐบาลไทย ๔๖ ปีที่ผ่านมา เราลากเส้น ๆ เส้นนี้เป็นเส้นแนวเขตแดน  
เพราะฉะนั้นในความเข้าใจของเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานของรัฐจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

# ๒๕๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๑๑๖/๒

เข้าใจว่าในส่วนนี้เรายกให้กัมพูชาไปแล้ว อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ ท่านประธานครับ เพราะมีการถกเถียงว่ากัมพูชาได้เฉพาะซากปราสาทไม่ได้ที่ดินใต้ปราสาทนั้น อันนี้ก็คือความเห็นที่แตกต่างระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับความเห็นของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และของกระทรวงการต่างประเทศ และของหน่วยงานของรัฐนะครับ ที่นี้ประเด็นต่อก็คงชัดเจนแล้วครับว่าคำพิพากษาของศาลโลกถึงที่สุด อันนี้คงไม่ต้องเถียงกันนะครับ มาถึงประเด็นที่จดหมาย ทันทที่เรามีมติเช่นนั้นทางท่าน พันเอก ถนัด คอมันตร์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น อันนี้เอกสารคงตรงกันนะครับ เพราะเป็นเอกสารมหาชน ก็ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นายอู ถัน ซึ่งเป็นชาวพม่า เป็นเลขาธิการในขณะนั้นครับ ประเด็นอื่น ๆ ไม่มีอะไรหลังจากบอกว่าจะแสดงความคัดค้านไม่เห็นด้วย แต่ท่านได้พูดไปครับว่า รัฐบาลไทยสงวนสิทธิที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือมีอยู่ในอนาคตที่จะเรียกตัวปราสาทคืน อันนี้ตรงกันครับ ประเด็นก็คือว่า รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรารถนาที่จะตั้งข้อสงวนอันชัดแจ้งเกี่ยวกับสิทธิใด ๆ ที่ประเทศไทยมีหรืออาจมีในอนาคตเพื่อเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่หรือที่พึงจะนำมาใช้ได้ภายหลัง อันนี้คงตรงกันนะครับ -----

## ๒๕๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๑๑๗/๑

ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับ คำพิพากษาของศาลโลกนี่นะครับจะถึงที่สุด แต่สามารถที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาได้ภายใน ๑๐ ปี ซึ่งเวลาที่ผ่านไป ๔๖ ปีนี้พื้นเวลามาแล้ว แต่ผมเข้าใจครับว่ามีนักกฎหมายบางท่านได้แสดงความเห็นในทำนองที่ว่า สิทธิที่เราสงวนไว้เป็นสิทธิที่แท้จริงหรือขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษที่ว่า อินเฮอเรนท์ ไรท์ส (Inherent rights) เป็นสิทธิที่แท้จริง อันนี้เป็นข้อโต้แย้งทางนักวิชาการกฎหมาย ผมอยากจะกราบเรียนครับว่าการที่ประเทศไทยไปลงนามหรือไปตกลงในคำแถลงการณ์ร่วมมิได้มีข้อความตอนใดที่เป็นการสละสิทธิอันนี้ครับ อันนี้เราขอยืนยันครับ ไม่มีข้อความตอนใดที่สละสิทธิอันนี้ ถ้าหากมีนะครับ ถ้าสิทธินี้ยังมีอยู่ ประเด็นอย่างนี้ครับ ท่านประธานครับ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมายผมกล่าวโดยสรุปก็คือว่า การที่รัฐบาลไทยไปเซ็นเอกสารคำแถลงการณ์ร่วมไม่มีถ้อยคำตอนใดที่เป็นการสละสิทธิที่ระบุไว้ในเจตนาหมายของท่าน พันเอก ถนัด คอมันตร์ ที่ส่งถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นอกจากนั้นคำแถลงการณ์ร่วมยังมีข้อความที่ระบุไว้ชัดเจนครับ ในข้อ ๕ ซึ่งบังเอิญสมาชิกพรรคฝ่ายค้านอภิปรายเฉียดฉิวแต่ไม่เคยที่จะแตะประเด็นนี้ ข้อ ๕ ในแถลงการณ์ร่วมเขียนว่า การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนของคณะกรรมการธิการเขตแดนร่วมเจบีซี (JBC) ของทั้ง ๒ ประเทศ นี่คือการสำคัญส่วนหนึ่งที่เรายังสงวนหรือปกป้องสิทธิของประเทศไทยไว้อยู่ นอกจากนั้นสมมุติว่ามีการขึ้นทะเบียนตัวปราสาทได้ในต้นเดือนกรกฎาคม ถามว่าประเทศไทยนอกจาก ๑. ไม่มีการสละสิทธิแล้ว ๒. มีถ้อยคำข้อ ๕ ที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครู่นี้คุ้มครองไว้อีกชั้นหนึ่ง ยังมีชั้นที่ ๓ อีกครับ ท่านประธานครับ อนุสัญญา มรดกโลก ข้อ ๑๑ วรรคสาม บอกว่า การขึ้นทะเบียนมรดกโลกของสถานที่ที่มีรัฐมากกว่า ๑ รัฐอ้างสิทธิเหนือดินแดนอธิปไตยหรือเขตอำนาจรัฐจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของรัฐที่เป็นผู้พิพาท อันนี้เป็นการปกป้องชั้นที่ ๓ ที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะกราบเรียนสรุปครับว่า คำพิพากษา ๑. ถึงที่สุด ๒. รื้อฟื้นไม่ได้ เว้นแต่ทำภายใน ๑๐ ปี ๓. หนังสือของท่านถนัดที่เขียนไปสงวนสิทธิ เราไม่ได้ไปสละสิทธินั้นถ้าหากมี สมมุติครับ ท่านประธานครับ

# ๒๕๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๑๑๗/๒

ถ้าในอนาคตมีกฎหมายหรือมีสิ่งใดที่ให้ประเทศไทยมีสิทธิเหนือปราสาทพระวิหาร เราแม้ไม่สงวนสิทธิไว้ก็ตามเราก็มีสิทธินั้นอยู่แล้ว สิทธิที่จะสงวนท่านจะต้องมีในเวลาที่ท่านสงวนเสียก่อนครับ เพราะฉะนั้นสิทธิที่จะเกิดในอนาคตท่านก็สามารถมีสิทธินั้นได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า ประเทศไทยไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ซึ่งผมก็รู้สึกเศร้าใจที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลโลกนะครับ คณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ได้คืนตัวปราสาทไปแล้ว หลังจากนั้นเราก็มีแผนที่ที่ใช้ทำงาน เขาเรียกว่าแผนที่แอล ๗๐๑๗ ครับ ท่านประธานที่เคารพครับ อันนี้ผมขออนุญาตครับ แผนที่นี้เราลากเส้นเขตแดนของเราตามสันปันน้ำมาตลอดนะครับ แต่หลังจากนั้นที่เราแพ้คดีปราสาทพระวิหาร (Temple of Preah Vihear) นี้ะครับ เราก็จึงลากเส้นใหม่ขึ้นมา ตรงใช้ใหม่ครับ แล้วลากขึ้นมาครับ แล้วก็ตัดเข้าตรงนี้ตามแผนที่ที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครู่นี้ เพราะฉะนั้นแผนที่แอล ๗๐๑๗ เป็นแผนที่ที่หน่วยงานของรัฐ ทหาร ฝ่ายปกครอง ทุกหน่วยงานของรัฐใช้แผนที่นี้เป็นบรรทัดฐานในการปกป้องอธิปไตยของชาติครับ แผนที่นี้ไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศทำแต่เป็นแผนที่ที่เป็นทางการที่จัดทำในมาตราส่วน ๑:๕๐๐๐๐๐ ผลิตโดยกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ แต่อันนี้ผมนำมาเฉพาะบริเวณปราสาทพระวิหาร -----

ซึ่งแผนที่นี้จะกำหนดแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหารสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ นี่คือนโยบายที่ทหารรับรองไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศครับ เพราะฉะนั้นถ้าตอบว่าประเทศไทยเราได้ยกปราสาทพระวิหารไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ท่านประธานที่เคารพครับ เราได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลโลกโดยยกปราสาทและพื้นที่ ถ้าจะดูง่าย ๆ ขออนุญาตที่เป็นกราฟิกนี่คือพื้นที่สีม่วงให้กับทางกัมพูชาไปเส้นนี้คือเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างตามคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยาม-ฝรั่งเศสเอาง่าย ๆ กัมพูชาถือเส้นเขตแดนนี้ ประเทศไทยถือเส้นเขตแดนตามสันปันน้ำมาโดยตลอดครับ จนกระทั่งเราแพ้คดีปราสาทพระวิหาร เราจึงลากเส้นแนวเขตแดนขึ้นมาแล้วก็ให้สีม่วงให้กับกัมพูชาไป ท่านประธานที่เคารพครับ ผมไม่ได้มีความสุขนักหรอกครับ แล้วก็ไม่ได้มีความสุขเลยที่จะต้องมาชี้แจงดูประหนึ่งว่าผมไปปกป้องกัมพูชา แต่ท่านครับในการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือเป็นรัฐบาลเราจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่ เราจะต้องดำเนินการกับเพื่อนข้าราชการที่เขาทำหน้าที่อยู่ เราต้องปรึกษาหารือกับเขา ผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ๔ เดือน ผมไม่ได้มีความเก่งกาจสามารถอะไรมากหรอกครับ แต่ผมก็ต้องหารือกับกรมแผนที่ทหารในเรื่องแผนที่ ผมต้องหารือกับเพื่อนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศในส่วนเกี่ยวข้องกับกาขึ้นทะเบียนมันก็มีเพียงแค่นี้ละครับเอกสารทุกอย่างเป็นเอกสารที่แท้จริง ก็อยากจะกล่าวสรุปในประเด็นว่าปราสาทเป็นของใคร ปราสาทพระวิหารนั้นศาลโลกได้ตัดสินให้เป็นของกัมพูชาแล้วเราก็ยกปราสาทให้ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเกิดขึ้นหลังผมเกิดปีหนึ่งครับเมื่อ ๔๕-๔๖ ปีที่แล้ว ท่านประธานที่เคารพครับ ตลอดระยะเวลา ๔๖ ปีที่ผ่านมาถามว่าเราเคยที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาไหมประเทศไทยไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา ซึ่งท่านหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชเมื่อก่อนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้เคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา ผมไม่ได้โทษท่านนะครับ แต่เรารู้ นักกฎหมายหลายคนรู้ว่าเราเสียใจที่เราแพ้คดี แต่เราต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลโลกนะครับ ประเด็นที่ ๒ ว่าไทยเสียดินแดนหรือไม่ ประเด็นแรกก็คือใครเป็นเจ้าของปราสาท ผมชี้แจงครบถ้วนแล้ว

# ๒๖๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๑๑๘/๒

ประเด็นที่ ๒ ก็คือว่าทำไมเราถึงคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารของกัมพูชา ประเด็นมันมีอยู่อย่างนี้ครับ เมื่อปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ทางกัมพูชาประสงค์ที่จะขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารโดยเสนอแผนที่ ผมนขออนุญาตแสดง ซึ่งเขาใช้ภาษาฝรั่งเศสเฉมอมา เดอเรคเตอร์ ปูเลอ ซอนาซ เดอ พระวิเฮียร์ ก็คือภาษาฝรั่งเศสเขาเขียนว่าเป็นแผนที่ตัวปราสาทพระวิหาร ปัญหาของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารของกัมพูชาเมื่อปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ คืออะไรครับ นอกจากจะขึ้นตัวปราสาทแล้วสีดำ ๆ นี้ครับ แผนที่ของเขากรวยสีเขียว ๆ ยังรุกล้ำพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือพื้นที่นี้ หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าพื้นที่ทับซ้อน ๔.๖ ตารางกิโลเมตร เห็นไหมครับ กัมพูชายื่นไม่มีเส้นสีแดงครับ ท่านประธาน แต่นี่ผมจำลองเส้นสีแดงโดยอาศัยความรู้ความสามารถของกรมแผนที่ทหารมาจำลอง เส้นสีแดงซึ่งเป็นเส้นเขตแดนของเรา สังเกตมันล้ำเข้ามาเยอะไซ้ไหมครับ กล่าวโดยสรุปก็คือท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกหลายท่านก็อภิปรายไปแล้วว่าคำขอของกัมพูชาครั้งแรกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนชัดเจนนะครับ ประเทศไทยทำอย่างไรครับ ประเทศไทยจึงคัดค้านการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องอย่างแข็งขัน จึงเกิดเหตุการณ์ที่ท่านเล่า หลายคนเล่าแล้วซ้ำอีกที่โครสต์เซิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ว่าคณะกรรมการมรดกโลกจึงเลื่อนการพิจารณาไปที่ควิเบกซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ เพราะท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศชัดเจนครับว่าคุณขึ้นได้เฉพาะบ้านของคุณก็คือปราสาทอย่ามารุกล้ำสนามหญ้าบ้านผมก็คือพื้นที่ทับซ้อน อันนี้ชัดเจน เอาที่ท่านห้ามขึ้นพวงใหญ่ ต้องขึ้นพวงเล็ก ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับ พวงเล็กก็คือขึ้นเฉพาะตัวปราสาทพระวิหาร ซึ่งเราได้ยกให้เขาไปแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี ห้ามขึ้นพื้นที่ทับซ้อน -----

# ๒๖๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๑๑๙/๑

นี่คือท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องครับ เจริญกันอย่างมากจนท้ายที่สุดก่อนที่ผมจะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่าทีของกระทรวงก็คือว่าเรายินดีสนับสนุน ท่าทีที่เกิดขึ้นก่อนผมนะครับ เกิดตั้งแต่สมัยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ว่าประเทศไทยยินดีสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารแต่ต้องมาพูดคุยเรื่องบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อน นี่คือท่าทีที่เกิดขึ้นก่อนไม่ใช่ท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีสมัคร หรือไม่ใช่ท่าทีที่ผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนกำหนดขึ้นแต่เป็นท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนแล้ว ทีนี้ทำอย่างไรที่เราจะรักษาอธิปไตยของเราบนพื้นที่ทับซ้อนได้ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้เขาจำกัดการขึ้นทะเบียนตัวปราสาทที่อยู่ในพื้นที่ของเขาเท่านั้น กล่าวโดยสรุปก็คือ คุณต้องขึ้นทะเบียนเฉพาะบ้านของคุณห้ามมาอยู่สนามหญ้าบ้านผม นี่คือท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศทำงานเหนื่อยยาก ไปเจรจากันที่กรุงปารีส จนกระทั่งเขายอมครับที่จะขึ้นเฉพาะตัวปราสาทแล้วก็ไม่รุกร้าเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนบ้านเรา การเจรจาสำเร็จเขาก็ให้ไปทำแผนที่หรือจริง ๆ แล้วเป็นแผนผังมากกว่าจะเป็นแผนที่ แม้ว่าใครจะเรียกว่า แมพ ก็แล้วแต่ เขาได้ส่งแผนที่นี้มาใหม่ครับท่านประธาน ตกลงกันที่ฝรั่งเศสบอกว่า กัมพูชา ๑. จะต้องไปจำกัดการขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท ๒. ไม่มีการนำพื้นที่ทับซ้อนที่เราอ้างสิทธิทับซ้อนมาขึ้นทะเบียนด้วย แล้วประเด็นที่ ๓ เขาต้องไปทำแผนที่ขึ้นมาใหม่ หรือแผนผังขึ้นมาใหม่เพื่อไปแทนแผนผังทั้งหมดที่เขาเคยยื่นไว้ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับท่านประธาน บางคนบอกว่าการยื่นแบบเห็นอย่างลูกลี้ลูกกลมมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้วันนั้นเห็นวันนี้ ผมอยากจะกราบเรียนกรอบเวลาที่ทางกัมพูชาจะขึ้นทะเบียนตัวปราสาทคือต้นเดือนกรกฎาคมที่ควิเบก เวลาถึงผ่านพ้นไปแต่ละวันประเทศไทยยิ่งเสียเปรียบเพราะว่าแผนที่ที่เขายื่นไว้คือแผนที่ตัวนี้ครับ เฉลอมมาเดอเรคเตอร์ ปูเลอ ซอนาซ เดอ พระวิเฮียร์ แผนที่ฉบับนี้ละครับที่เขายื่นค้างไว้ ถ้าเกิดทางยูเนสโกหรือคณะกรรมการมรดกโลกไม่สนใจคำทักท้วงของไทย แล้วมีแนวโน้มด้วยที่เขาจะเดินหน้าที่จะอนุมัติเพราะว่าเขาเลื่อนมาปีหนึ่งแล้ว เราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อที่จะจำกัดว่าการขึ้นทะเบียนนี้จะต้องจำกัดเฉพาะตัวปราสาท เราต้องบอกว่าคุณต้องไปทำแผนที่มาใหม่เพื่อไปแทนแผนที่ฉบับที่เราจับไม่ได้ขึ้นนี้ เขาก็ทำมาแผนที่นี้ครับ



# ๒๖๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรรา ๑๑๙/๒

ท่านประธาน เป็นแผนผัง เป็นแผนผังครับ แผนผังตัวปราสาทแล้วก็มีบันได นี่คือแผนผังที่แนบกับคำแถลงการณ์ร่วม แผนผังตัวนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นเส้นเขตแดน ไม่ได้บอกเส้นเขตแดนเลยครับ เป็นแผนผังเฉพาะตัวปราสาทที่อยู่ในอาณาเขตของกัมพูชา ที่นี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ แล้วผมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งซึ่งกัมพูชายื่นมาใหม่นั้นแผนผังนี้ไม่ได้รูล้ำเข้ามาในประเทศไทย ท่านประธานที่เคารพครับ ผมไม่มีความสามารถที่จะไปบอกวาทปราสาทที่มีพิภัก แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนดูก็คือเจ้าหน้าที่กรมแผนที่ทหาร เราได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กรมแผนที่ทหารไปดูในพื้นที่ ท่านประธานทราบไหมครับ เจ้าหน้าที่กรมแผนที่ทหารใช้เวลา ๓ วันในการไปตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือทันสมัยที่สุด อันนี้คือสีม่วงที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน กัมพูชาตัดสินใจขึ้นเฉพาะหมายเลข ๑ ไม่ขึ้นหมายเลข ๒ ตอนแรกกัมพูชาขึ้น ผมจะให้ดูอันแรกนะครับ แผนที่นี้คือแผนที่ที่เราจับไม่ได้ กัมพูชาขึ้น ๑ บวก ๒ ก็คือปราสาทด้วย พื้นที่ของเขาบวกพื้นที่ทับซ้อนด้วย กัมพูชาเลยไปทำมาใหม่ครับ ขึ้นเฉพาะตัวปราสาท ไม่ขึ้นหมายเลข ๒ ด้วย เอาเฉพาะ ๑ ไม่เอา ๒ ตอนแรกขึ้น ๑ บวก ๒ อันนี้ชัดเจนตรงกันนะครับ ตอนแรกขึ้น ๑ บวก ๒ พวงเล็กด้วยพวงใหญ่ ตอนหลังขึ้นเฉพาะ ๑ ไม่เอา ๒ เป็นพวงเล็ก -----

# ๒๖๔

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๑๒๐/๑

ท่านประธานที่เคารพครับ แล้วผมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาเสนอนั้นมันไม่รูกล้ำเส้นเขตแดนของเรา เจ้าหน้าที่กรมแผนที่ทหารได้ใช้เวลา ๓ วันในการไปตรวจครับ ไม่มีส่วนใดล้ำเข้ามาในแผนที่เราแม้แต่ตารางเซ็นเดียวครับตามเส้นเขตแดน ตามแผนที่แอล ๗๐๑๗ สิ่งซึ่งสมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้อภิปรายมา ๓-๔ คน ว่ามีข้อห้วงใยของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสนามถึงพลโทอะไรสักอย่างหนึ่ง ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับ ผมขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับพอดีเอกสารเยอะ เจ้ากรมแผนที่ทหารได้มีหนังสือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ รับรองว่าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวปราสาทที่ทางกัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนล้ำเข้ามาในประเทศไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียว ผมขออ่าน ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กรมแผนที่ทหารมีหนังสือยืนยันผลการตรวจสอบแผนที่ของฝ่ายกัมพูชาบริเวณปราสาทพระวิหารตามที่ได้รายงานผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ และต่อที่ประชุม ครม. ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ กรมแผนที่ทหารขอเรียนว่าได้ทำการสำรวจข้อมูลภูมิประเทศฝ่ายเดียว บริเวณปราสาทพระวิหาร โดยละเอียดระหว่าง ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ จากนั้นได้ดำเนินการตรวจสอบแนวขอบเขตรอบตัวปราสาทพระวิหารที่ปรากฏบนแผนที่ฉบับที่กัมพูชาเสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณา เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ท่อนี้สำคัญครับ ปรากฏว่าไม่มีขอบเขตส่วนใดล้ำเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยที่ยึดถือตามหลักฐานการกำหนดแนวเส้นเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหาร ปรากฏว่าไม่มีขอบเขตส่วนใดล้ำเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยที่ยึดถือตามหลักฐานการกำหนดแนวเส้นเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหารชัดเจนครับว่ากรมแผนที่ทหารยืนยันชัดเจนว่าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวปราสาทล้ำเข้ามาในประเทศไทย ลงชื่อ พลโท แดน มีชูอรรถ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ท่านประธานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นยืนยันได้ครับว่าแผนที่ทางกัมพูชาทำขึ้นมาใหม่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดล้ำเข้ามาในพื้นที่ดินของประเทศไทย เจ้ากรมแผนที่ทหารได้ยืนยันชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะฉะนั้นเอกสารที่เพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านนำมาอภิปรายในลักษณะที่บอกว่ามีการล้ำเข้ามา จึงเป็นเอกสารที่ไม่จริงแล้วก็จะใช้ว่าเป็นเท็จก็พอได้นะครับ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะกราบเรียนต่อว่าเมื่อเรามั่นใจว่ากรมแผนที่ทหารได้ตรวจสอบแล้ว

# ๒๖๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๑๒๐/๒

ผมจึงกล้าที่จะนำเรื่องเหล่านี้เข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ แล้วสภาความมั่นคงแห่งชาติประกอบไปด้วยใครครับ ผบ. เหล่าทัพ ผบ.ทบ. ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมายไปชี้แจงนะครับ ท่าน ผบ. สูงสุด ท่านปลัดกระทรวงกลาโหม บุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองดูแลรักษาอธิปไตยแม้แต่ชีวิตก็สละชีพได้ บุคคลเหล่านี้กล้าพอที่จะไม่ทักท้วงไหมครับ ถ้าการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารกล้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้พิจารณาแล้วก็พอใจครับ ท่านประธาน แล้วก็อนุมัติตามคำเสนอแผนผังของกระทรวงการต่างประเทศที่เสนอไปเท่านั้นยังไม่พอครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องให้ฝ่ายบริหารสูงสุดของประเทศรับรองก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ผมก็ได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ ๑๗ วันถัดมา ไม่มีอะไรที่ลุกลี้ลุกลอน ไม่มีอะไรที่ดำเนินการโดยพลการ ไม่มีอะไรที่ดำเนินการโดยไม่โปร่งใสเลยครับ ทุกขั้นตอนที่ควรจะทำผมได้ปฏิบัติสอดคล้องทุกประการ -----

- ๑๒๑/๑

เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าประเทศไทยไม่เสียดินแดน เพราะการดำเนินการของทั้งกระทรวงการต่างประเทศและของทหารของกองทัพไทยที่ได้ไปขอให้ทางกัมพูชาได้ไปเปลี่ยนแปลงการขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้น ไม่มีส่วนใด ๆ ที่รุกล้ำเข้ามาในประเทศไทย เพราะฉะนั้นเมื่อดำเนินการเช่นนี้จึงทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาอธิปไตยและดินแดนของเราได้อย่างสมบูรณ์ครับท่านประธาน

ประเด็นต่อไปที่มีการสอบถามกันมากก็คือแถลงการณ์ร่วมมีสถานะเป็นสนธิสัญญาหรือไม่ ท่านประธานครับ วันนี้ผมก็ตั้งใจครับที่สมาชิกหลายคนไปค้นเวียนนาคอนเวนชัน (Vienna Convention : อนุสัญญากรุงเวียนนา) แม้กำลังจะบอกว่าเราไม่เป็นภาคีก็ตาม ผมทราบครับกฎหมายหลายฉบับ แม้ประเทศไทยไม่ได้เซ็นแต่กฎหมายฉบับนั้นมีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่ต้องมีผลผูกพัน เช่นกฎหมายทะเล เป็นต้น ผมทราบครับ ประเด็นนั้นไม่สำคัญและผมก็ทราบด้วยว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มีสาระสำคัญของการเป็นสนธิสัญญา อันนี้ก็ตรงกันครับ แต่ประเด็นก็คือว่าแถลงการณ์ร่วมไม่เป็นหนังสือสนธิสัญญาหรือไม่เป็นสนธิสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ท่านประธานครับ ขออนุญาตนิดหนึ่ง หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออก พ.ร.บ. เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาหรือมีผลกระทบต่อหลาย ๆ เรื่องนะครับ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันหลังจากที่ได้รับเรื่องดังกล่าว ผมอยากจะกราบเรียนครับ เรื่องนี้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านเห็นว่าเป็นหนังสือสนธิสัญญา ผมเข้าใจครับว่าท่านมีความเห็นเช่นนั้นทั้ง ๕-๖ ท่าน แต่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะดำเนินการให้ความเห็นซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญแน่ ชื่อท่านก็กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เราฝากผีฝากไข้เรื่องของการให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องสนธิสัญญาได้มีความเห็นชัดเจนครับ หนังสือนี้ไม่เป็นสนธิสัญญา และนอกจากนั้น

# ๒๖๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๑๒๑/๒

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นครับท่านประธานข้อความในแถลงการณ์ร่วมไม่มีข้อความตอนใดที่เป็น การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ อธิปไตยครับ เพราะข้อความในแถลงการณ์ร่วมนั้นไม่มีข้อความตอนใดเลยครับที่เรา ไปยกดินแดนให้กัมพูชา และไม่มีข้อความตอนใดที่เราไปยอมรับเส้นเขตแดนของกัมพูชา เอกสารทั้งหมดสมาชิกพรรคฝ่ายค้านก็มีเพราะผมแจกผู้สื่อข่าวแล้วดูในเว็บไซต์กระทรวง ก็มีครับ ไม่มีข้อความตอนใดครับที่เราไปยอมรับเส้นเขตแดน มีแค่บอกว่าท่านต้องไป ขึ้นทะเบียนตัวปราสาท จำกัดเฉพาะตัวปราสาทอย่ามาอยู่กับบ้านเรา แล้วก็แถมยังระบุ เอาไว้อีกด้วยว่าการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ ของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ของคณะกรรมการเขตแดนร่วม ท่านประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะกราบเรียนว่า แถลงการณ์ร่วมไม่ได้เป็นสนธิสัญญาและไม่มีข้อความใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลง อาณาเขตหรืออธิปไตยของประเทศไทย นอกจากนั้นย้ำอีกทีหนึ่ง ไม่มีข้อความตอนใด ในแถลงการณ์ร่วมที่เป็นการสละสิทธิ ถ้าหากเรายังมีอยู่ตามที่ท่าน พันเอก ถนัด คอมันตร์ ได้มีหนังสือถึงองค์การสหประชาชาติ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าหากในอนาคต ท่านประธาน ที่เคารพครับ บังเอิญเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาตัวปราสาทคืน ถ้าหากในอนาคตนั้นครับ ประเทศไทยก็สามารถทำได้อยู่แล้วส่วนจะมีหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง

ประเด็นต่อไป คำถามว่าทำไมเราไม่ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร ร่วมกับทางกัมพูชา ผมอยากจะตอบครับว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของประเทศไทยที่จะขอ ขึ้นทะเบียนปราสาทร่วมกับทางกัมพูชา เราได้หยิบยกหลายครั้งรวมทั้งครั้งสุดท้ายก็ได้ หยิบยกในสมัยที่รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่กัมพูชาปฏิเสธ ไม่ขอขึ้นทะเบียนร่วมกับเรา -----

- ๑๒๒/๑

ท่านประธานที่เคารพ เราไม่อยู่ในสถานะที่จะไปบังคับกัมพูชาให้ขึ้นทะเบียนตัวปราสาทร่วมกับเราได้ เพราะกัมพูชาเขาถือว่าปราสาทเป็นของเขา แล้วเราก็มีมติคณะรัฐมนตรีปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลโลกเมื่อปี ๒๕๐๕ นี่คือนโยบายครับ เอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศเคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วถูกปฏิเสธมีครับ

ประเด็นต่อไปครับ สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเขาปฏิเสธ เราทำอย่างไร ปฏิเสธที่นิวซีแลนด์ เมื่อกรกฎาคม ปี ๒๕๕๐ แล้วก็ให้เลื่อนมาพิจารณาที่ควิเบก กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถ้ากระทรวงการต่างประเทศทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ท่านประธานครับ โอกาสที่เราจะสู้เสี่ยงในการเสียดินแดนเป็นไปอย่างสูงยิ่ง เพราะเอกสารที่ทางกัมพูชายื่นไว้ก็คือเอกสารแผนที่ ผมใช้คำว่า แผนที่ฉบับเราจับไม่ได้ ก็แล้วกันนะครับก็คือฉบับสีเขียวนี้เราจับไม่ได้ มันค้างอยู่ในคณะกรรมการมรดกโลกครับ ถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนแปลงโอกาสที่เขาจะขึ้นทะเบียนทับซ้อนพื้นที่ของเราเป็นไปได้อย่างสูงครับ แล้วถ้าเกิดเช่นนั้นมันจะเป็นโศกนาฏกรรมของการเสียดินแดนครั้งใหญ่ของประเทศไทย แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นครับที่เราต้องทักท้วงแล้วจรรยาบรรณซึ่งการเจรจาและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ของกัมพูชา นี่คือนโยบายที่กระผมเคยพูดไว้ครับ เป็นความสำเร็จของกระทรวงการต่างประเทศและเป็นความสำเร็จของกองทัพไทยที่เราได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของเราครับ

ประเด็นสุดท้าย ก่อนสุดท้ายท่านประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมหนึ่งครับ ถ้ามองว่าทำไมพื้นที่ทับซ้อน ผมขออนุญาตใช้แผนผังนะครับ ไม่ใช่แผนที่เพราะว่าผมจำลองมาเพื่อประโยชน์ที่ง่ายในการพูดคุยกันนะครับ ผมกราบเรียนท่านประธานไปแล้วว่าเส้นจุดน้ำเงินนี่คือเส้นที่ทางกัมพูชาถือว่าเป็นเส้นเขตแดนของเขา กับเรา แล้วเส้นจุดไข่ปลาสีแดงคือเส้นที่เราอ้างมาโดยตลอดว่าใช้สันปันน้ำที่หลายท่านเข้าใจตรงกันนะครับ เราใช้อย่างนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งฟ้าผ่ามาผ่าเมื่อปี ๒๕๐๕ ที่เราแพ้คดีในศาลโลกครับ เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นเขตแดนมาตรงนี้ แล้วก็เดือนส่วนนี้ไปให้ทางกัมพูชาเรื่องมันมีเท่านี้ครับ เพราะการตัดสินของศาลโลกไม่ได้ตัดสินถึงเส้นเขตแดนเราก็ยังยืนยันอยู่ครับว่าประเทศไทยยังอาศัยเส้นเขตแดนนี้ เราไม่ได้สละสิทธิในเส้นเขตแดนนี้ครับ

# ๒๖๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จึรณฐ ๑๒๒/๒

กัมพูชาอาศัยเส้นเขตแดนนี้ เมื่อมันซ้อนกันก็จึงเป็นพื้นที่สีเขียวประมาณ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรครับ ตอนนี้มีตลาด มีวัด มีหมู่บ้านเข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนสีเขียวนี้ ท่านครับ คนเริ่มมาตั้งรกราก มาขายลูกชิ้นปิ้ง มาขายเนื้ออย่างตั้งแต่เมื่อไร เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๓ ครับ ตอนนั้นผมอายุ ๓๐ ปีปลาย ๆ นะครับ ปี ๒๕๔๓ ผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ๔ เดือนครับ แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ไม่ต้องโทษกันนะครับว่ารัฐบาลเป็นใคร ท่านก็คงไปลำดับเหตุการณ์ได้ หน้าที่ในการที่จะไปจัดการกับพื้นที่ที่เราอ้างสิทธิเหนือพื้นที่นี้แล้วกัมพูชาก็อ้างสิทธิ ก็ต้องไปปรึกษาหารือกันครับ ทางทหารก็ต้องร่วมมือกันในการที่จะไปจัดการ ในแถลงการณ์ร่วมเราบอกว่าเราจะไปพัฒนาร่วมกัน แล้วก็ในระหว่างที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนเราจะไปพัฒนาร่วมกัน ก็ไปยื่นเอกสารภายใน ๒ ปี เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีการไปยอมว่าเส้นเขตแดนของกัมพูชาเป็นเส้นนี้เราไม่ได้ยอมครับ เรายังยืนยันว่าเส้นเขตแดนของเราคือใช้สันปันน้ำ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จึงไม่มีประเด็นอะไรที่ซับซ้อนเลยครับ

ประเด็นต่อไปครับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ตอนนี้อยู่ไม่อยู่นะครับ ได้อภิปรายพาดพิงถึงผม ๓ ข้อ ข้อแรกว่าทำไมประเทศไทยเปลี่ยนท่าที่ไม่เห็นด้วยในการประชุมมรดกโลก ครั้งที่ ๓๑ แล้วจึงเปลี่ยนเห็นด้วย ข้อที่ ๒ บอกว่าพิธีเปิดถนนที่ ๔๘ ทำไมผมต้องไป แล้วข้อที่ ๓ มีการพูดถึงเรื่องเปิดบ่อนกาสิโนและชุดก้าสธรรมชาติ ๒ ใน ๓ ข้อนี้ไม่ได้มีสาระมากที่จะตอบครับ เรื่องของพิธีเปิดถนน เปิดถนนนี้ผมต้องไปในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับท่าน -----

# ๒๗๐

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๑๒๓/๑

ท่านประธานครับ โครงการที่เราสนับสนุนให้กัมพูชาสร้างถนนสาย ๔๘ เกาะกง-สระแรมเปิด เราให้กู้ ๘๖๗ ล้านดอลลาร์โดยประมาณ เมื่อปี ๒๕๔๖ สร้างปี ๒๕๔๗ สร้าง ๔ ปี เสร็จปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๗ เหตุการณ์เกิดเมื่อประมาณ ๕-๖ ปีที่แล้ว ริเริ่มสมัยท่าน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ต้องขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่าน จนมีบางคนไปบอกว่าถนนสายนี้กักจิว เรื่องนี้เกิดขึ้น มาแล้วครับ ไม่ได้เกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกับผม แล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเมื่อเขาจะเปิดถนนซึ่งเป็นโครงการที่ประเทศไทยมีมติให้เขา ๘๐๐ กว่าล้านบาท ให้เปล่าประมาณ ๓๐๐ กว่าล้านบาท ผมก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผม ควรจะไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทางกัมพูชา เพราะวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ก็มาด้วย มันก็มีเท่านี้ ผมนั่งเฮลิคอปเตอร์ไป ๓-๔ ชั่วโมง ไปถึงประมาณ ๗-๘ ชั่วโมง ก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไป ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ทั้งสิ้น

แล้วประเด็นที่ ๒ ที่ท่านถามผมว่าทำไมกระทรวงการต่างประเทศเปลี่ยน ทำที่ ก็ตอนแรกกัมพูชาเขาจะขึ้นเป็นพวงใหญ่ก็คือปราสาททบกพื้นที่ทับซ้อน ในเมื่อเขา ยอมจำกัดขึ้นเฉพาะตัวปราสาทตามแผนผังที่เขาทำมา แล้วกรมแผนที่ทหารยืนยันว่า ไม่รู้กล้าเข้ามาในประเทศไทย เราก็สนับสนุนได้ ท่านประธานครับเรื่องมันก็มีเท่านี้ ส่วนเรื่อง ที่ท่านพยายามจะโยงว่าการเจรจาเจดีเอ (JDA) พุดให้ประชาชนสับสนในทำนองที่ว่า ประเทศไทยกำลังนำปราสาทพระวิหารไปแลกกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แล้วท่าน คำนวนมาประมาณ ๑๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๑๐๐ ล้านล้าน ตัวเลขจำนวนหนึ่ง เพราะว่าผมอาจจะคลาดเคลื่อนในตัวเลขของท่าน เขาเป็นว่าการเจรจาเรื่องของปราสาท พระวิหารไม่ได้มีการโยงใยกับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่เรียกว่าเจดีเอหรือพื้นที่พัฒนาร่วม จอยท์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอเรีย (Joint Development Area) แต่อย่างใดทั้งสิ้น สิ่งที่ผม ให้สัมภาษณ์ก็คือว่าตัวพื้นที่ในทะเลก็เจรจาไป ตัวปราสาทพระวิหารก็เจรจาไป สามารถ ทำคู่กันไปได้ คำว่า ทำคู่กันไป กับ เชื่อมโยงกัน มันคนละประเด็นครับ สามารถทำคู่กันไปได้ เพราะอะไร เพราะว่าคณะกรรมการในการเจรจาก็เป็นคนละชุด ประเด็นที่จะเจรจาก็เป็น คนละประเด็น แล้วผมอยากจะกราบเรียนว่า การเจรจาพื้นที่พัฒนาร่วมเนื้อที่เท่าไร



# ๒๗๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๑๒๓/๒

๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรในอ่าวไทยนั้นดำเนินการโดยคณะกรรมการ ๓-๔ ชุด เป็นไปไม่ได้  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นไปไม่ได้ที่นักธุรกิจคนหนึ่งคนใดจะไป  
เกี่ยวเยาะไปเจรจาได้โต๊ะ เพราะการเจรจานั้นจะมีคณะกรรมการ มีข้าราชการทุกระดับ  
เกี่ยวข้อง แล้วผมกราบเรียนความคืบหน้าในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนนั้นคืบหน้าไปน้อยมาก  
๑๐ กว่าปียังไม่ได้ไปถึงไหน แล้วผมขอกราบเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
รวมทั้งกระทรวงพลังงานของไทยซึ่งจะต้องร่วมมือกัน รวมทั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องนำมา  
เสนอก่อน ไม่มีใครที่มีประโยชน์ทับซ้อนและไม่มีใครที่จะยอมเอาเกียรติยศ ชื่อเสียง และ  
ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อที่จะไปช่วยเหลือใครคนหนึ่งคนใด เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่า  
สิ่งซึ่งท่านสมาชิกพรรคฝ่ายค้านพยายามมาโจมตีกับผมในลักษณะที่ว่า การเจรจา  
ตัวปราสาทเชื่อมโยงกับประโยชน์ในน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ในอ่าวไทยที่เรียกว่า  
พื้นที่เจดีเอนั้นจึงเป็นความเท็จทั้งสิ้น แล้วเป็นสิ่งที่ท่านพูดขึ้นมาโดยอ่านจากหนังสือพิมพ์  
หรือเพื่อที่จะโยงโยให้เห็นว่าผมมีประโยชน์ทับซ้อนซึ่งไม่จริง ท่านประธานที่เคารพครับ  
ผมอยากจะกราบเรียนอีกสัก ๒-๓ ประเด็น เพราะว่าท่านใช้เวลาประมาณ ๘ ชั่วโมง  
อภิปรายผมคนเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรี ผมใช้เวลาอีกสักกระยะหนึ่งก็คงจะไม่มาก  
ที่จะตอบประเด็นให้ครบถ้วน -----

## ๒๗๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๒๔/๑

ผมอยากจะตอบข้อซักถามของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ซึ่งผมเคารพรัก ตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกเคารพรักท่านอยู่ครับ ขอประทานโทษที่เอ่ยนาม แล้วที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ด้วยครับ บอกว่าถ้าเรายอมให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทจะทำให้เราสูญเสียพื้นที่ฝั่งไทยไปด้วยก็คือ ขออนุญาตจะทำให้เราเสียสระตราว สถูปคู่ ภาพหุ่นตำผามออีแดง แล้วก็บริเวณตัดหินซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยท่านได้แย้งว่า ท่านอาจจะได้ข้อมูลจากท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการมหาดไทย ซึ่งผมเข้าใจว่าลูกสาวท่านเป็นที่ปรึกษาของท่านอยู่ เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าไปให้คำปรึกษากับท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นคำสัมภาษณ์ในหนังสืออะไรครับ แต่ผมไม่เอ่ยนาม เพราะฉะนั้นก็คงไม่เสียหายก็คือลูกสาวท่านดอกเตอร์อดุลนี่ครับ ผมอยากจะกราบเรียนท่านอย่างนี้ครับ ข้อโต้แย้งที่บอกว่า ถ้าคุณไปยอมให้เขาขึ้นทะเบียนตัวปราสาทมันจะทำให้เขาขึ้นทะเบียนส่วนนี้ซึ่งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของปราสาท ผมอยากจะกราบเรียนครับ ข้อโต้แย้งนี้ไม่จริงครับ ถ้าเขาขึ้นแผนที่อย่างที่ผมกราบเรียนว่าขึ้นเฉพาะตัวปราสาทไม่มีส่วนนี้เป็นองค์ประกอบ คณะกรรมการมหาดไทยไม่สามารถนำ สมมติว่าโบราณสถานหรือสิ่งที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของเราไปรวมกับคำขอของกัมพูชาโดยเด็ดขาดครับ อันนี้เป็นความห่วงใยของท่านสมาชิกวุฒิสภาบางท่าน ขอประทานโทษที่เอ่ยนาม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านศาสตราจารย์ตรีังใจ บุรณสมภพ ไม่จริงครับ ไม่สามารถทำได้เช่นนั้น ท่านประธานครับ นั่นคือสาเหตุที่เราจำเป็นต้องไปขอให้ทางกัมพูชาจำกัดการขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทนี้ครับ แก่นของการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่ดำเนินการมาโดยตลอดก็คือ คุณทำอะไรในบ้านของคุณทำไปอย่ามายุ่งบ้านของผม นี่คือการสำเร็จที่เราได้ปกป้องอธิปไตยของชาติในส่วนนั้น ที่นี้ผมขออนุญาตตอบคำถามท่านสมาชิกหลายท่านที่บอกว่า ทำไมเราไม่แจ้งให้ทางยูเนสโกได้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนในคราวนี้ที่ควิเบกนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับ กระทรวงการต่างประเทศได้ประเมินอย่างรอบคอบทั้งกรรมสนธิสัญญาและกฎหมายและกรมเอเชียตะวันออก แล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงจนถึงระดับท่านปลัดว่าถ้าเราไม่สามารถ

## ๒๗๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๒๔/๒

ที่จะปกป้องอธิปไตยโดยการไปกดดันหรือไปขอ ผมไม่ใช่ คำว่า กดดันในการเจรจา นะครับ ถ้าเราไม่ไปขอน้ำมันแล้ว ผมใช้ คำว่า โน้มน้าวแล้วกันเดี๋ยวจะกระทบความสัมพันธ์ทางการทูต หลายเรื่องผมพูดไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องความลับแล้วเกรงว่าจะกระทบ ถ้าเราไม่โน้มน้าว ให้เขาแก้ไขแผนที่โอกาสที่เราจะสู้มเสี่ยงเป็นไปได้อีกสูงครับที่จะเสียดินแดน เพราะฉะนั้น เขาจึงไปเปลี่ยนแปลง ประเด็นก็คือว่าถ้าเราขอให้ยูเนสโกเลื่อนการพิจารณาในครั้ง นี้ที่คิวเบก กรกฎาคม แล้วถ้าเขาไม่ยอมล่ะครับ แล้วถ้ายูเนสโกไม่ยอม คณะกรรมการมรดกโลก ไม่ยอม ผลจะเป็นอย่างไรครับท่านประธาน ผลเสียก็คือว่าแผนที่ที่มันค้างไว้ที่นางรังเกียจ ที่เรายอมรับไม่ได้สี่เขี้ยวนี้ที่เป็นแผนที่ที่รุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยมันยังค้างอยู่ครับ นั่นคือความจำเป็นที่เราต้องไปขอให้กัมพูชาไปยกเลิกแผนที่นี้แล้วแทนด้วยแผนที่ใหม่ เพราะฉะนั้นท่านจะเสี่ยงใหม่ครับที่จะขอให้เขาเลื่อน แล้วถ้าเขาไม่เลื่อนแล้วเขาขึ้นทะเบียน ตัวปราสาทพวพื้นที่ทับซ้อนใครรับผิดชอบครับ ผมก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีครับท่านประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เพราะฉะนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ไม่ได้ลุ่มลึกลอนตามที่ท่านพูด

ประเด็นต่อไปที่ผมขออนุญาตตอบข้อสังเกตของท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการต่างประเทศที่บอกว่า การสนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทฝ่ายเดียว เป็นการถอนข้อสงวน ข้อสงวนของท่านก็คงจะเป็นข้อสงวนที่ในเจตนาหมายของท่าน พันเอก ถนัด คอมันตร์ ที่ผมพูดถึงก็คือสงวนสิทธิในปัจจุบันหรือในอนาคต ผมอยาก จะกราบเรียนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเราไม่ได้ไปสละสิทธิครับ การสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียน ตัวปราสาทไม่ได้มีถ้อยคำใดครับที่เป็นการยอมรับโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งที่จะโดนกฎหมาย ปิดปากในกรณีที่เราเคยโดนปิดปากในคดีเมื่อปี ๒๕๐๕ หรือเอสทอพเพล ที่จะบอกว่า เราไปยอมรับเส้นเขตแดนหรือไปยอมรับเอาตัวปราสาท ไม่มีข้อความตอนใดนะครับ

# ๒๗๔

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๑๒๕/๑

สุดท้ายครับท่านประธาน มีข้อสงสัยซึ่งบางเรื่องผมก็ตอบรวม ๆ ไปนะครับ ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าการกระทำของผมเป็นการหมกเม็ดและคลุมเครือ ผมต้องชี้แจงประเด็นนี้ครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วครับว่าการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศมีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น มีการร่วมทำงานระหว่างกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระดับสูงถึงระดับปลัดฯ ท่านปลัดฯ เป็นประธานคณะทำงานเองครับในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นการดำเนินการของผมได้ดำเนินการอย่างถูกต้องได้มีการเสนอเข้าสู่การประชุมของ สผช. อย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้ว ได้มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีผมจึงไปเซ็นเอกสารที่ท่านอ้างว่าเป็นสนธิสัญญา แต่กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเป็นแค่แถลงการณ์ทางการเมืองและไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงอธิปไตยของไทย เพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนครับ เรื่องนี้มีความชัดเจนไม่มีความคลุมเครือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกและเรื่องการที่ประเทศไทยต้องสูญเสียปราสาทพระวิหารจากคำวินิจฉัยของศาลโลกเป็นเรื่องเศร้าของชาวไทยทั้งปวงครับ เราเศร้า ตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ และขณะนี้ผมก็ไม่ได้มีอาการแตกต่างไปจากสมาชิกพรรคฝ่ายค้านที่อยากจะได้ตัวปราสาทคืน แต่ประเทศไทยอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วครับ เราเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเรามีพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่เราไปตกลงไว้ ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีประเทศเราก็จะขาดความน่าเชื่อถือ ก็จะไม่มีความคบค้ากับเราครับ อย่างที่ จอมพล สฤษดิ์ได้พูดไว้เมื่อปี ๒๕๐๕ ว่าประเทศไทยอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องติดต่อกับค้าขายกับประเทศอื่น ผมอยากจะกราบเรียนครับท่านประธานครับเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ปกป้องอธิปไตยและดินแดนของเราไว้ได้จากการเจรจาให้กัมพูชาจำกัดการขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท พวกเราไม่ได้รับรู้ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกพรรครัฐบาลไม่ได้รับรู้ชาติน้อยไปกว่าท่านสมาชิกพรรคฝ่ายค้านครับ เรารักชาติเท่ากันกับท่านและผมไม่ได้บอกว่าเรารักมากกว่าท่านด้วย เรารักเท่ากัน ไม่มีใครหรอกครับ

# ๒๗๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๑๒๕/๒

ที่จะผูกขาดความรักชาติไว้แต่เพียงผู้เดียว พวกเราทุกคนถ้าจะต้องสละชีวิตเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราพร้อมกันทุกคนครับ แต่วันนี้เราอาจจะเห็นในประเด็นกฎหมายแตกต่างกัน วันนี้เราอาจจะอยู่ในสถานะที่แตกต่างกัน ท่านเป็นฝ่ายค้านท่านก็มีสิทธิตรวจสอบ เราเป็นรัฐบาลเราก็มีสิทธิที่จะดำเนินการตามที่หน่วยงานของรัฐ เพื่อนข้าราชการเห็นว่าถูกต้อง ในเรื่องนี้ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องคนไทยที่ฟังถ่ายทอดอยู่ในขณะนี้ครับว่า กระทรวงการต่างประเทศ กองทัพอากาศและรัฐบาลไทยที่มีท่านนายกสมัคร สุนทรเวช เป็น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและปกป้องอธิปไตยของไทยไว้อย่างสมบูรณ์ ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองที่พยายามจะล้มรัฐบาลให้ได้โดยให้ข้อมูลที่สับสนกับประชาชน ท่านประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะกราบเรียนว่า เรื่องนี้คงจะต้องมีการพูดคุยกันอีกนานครับ และเรื่องนี้ทุกส่วนในสังคมสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ วันนี้ผมดีใจครับที่ได้มาชี้แจงกับเพื่อนสมาชิก และวันนี้ผมดีใจที่ได้มากราบเรียนท่านประธานเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมสภาว่า กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลได้ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ลงจากบัลลังก์โดยมอบให้ พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณอลงกรณ์ พลบุตร ครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผมอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กระผมเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาชี้แจงต่อคำถามและข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ นั้น ดูประหนึ่งว่าท่านไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของเบื้องหน้า เบื้องหลัง -----

## ๒๗๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๑๒๖/๑

ท่านยอมรับเองว่าในเรื่องความเห็นต่อข้อกฎหมายอาจจะแตกต่าง นั้นแสดงว่าได้ยอมรับต่อคำอธิบายข้อเท็จจริงและเหตุผลในส่วนที่ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ แต่ประเด็นที่ท่านกล่าวและพาดพิงถึงผมนั้นถึงกับกล่าวว่าผมได้กล่าวเท็จในข้อเท็จจริง ประเด็นใดบ้างครับ ที่กล่าวเท็จ จริงหรือไม่ที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปพบกับผู้นำกัมพูชาที่พนมเปญ พร้อมคณะนักธุรกิจต่างชาติ จริงหรือไม่ที่ได้มีการพูดคุยกันถึงในเรื่องโครงการพัฒนาเกาะกง และในเรื่องของแหล่งแก๊สและแหล่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และให้ข้อมูลกับท่านชัด ๆ ก็ได้เพราะว่าท่านอาจจะไม่รู้ในฐานะเป็นรัฐมนตรีก็คือว่ามูลค่าการประเมินดังกล่าวนั้นเป็นจำนวน ๑๐๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จริงหรือไม่ที่ท่านเป็นคนยอมรับว่าให้มีการเจรจาคุุขนานระหว่างในเรื่องของปราสาทพระวิหารและในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนเจดีเอ จริงหรือไม่ที่มีนายเกลวิน แมคคาเรล ซึ่งท่านก็น่าจะรู้จัก เพราะท่านเป็นทนายในระดับสำนักงานอินเตอร์ ออกดัม ท่านน่าจะรู้จักสำนักงานกฎหมายดังกล่าว น่าแปลกนะครับว่าสำนักงานกฎหมายดังกล่าวนี้เคยทำเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างของชินคอร์ปและเทมาเสก น่าแปลกนะครับว่าบริษัทกฎหมายที่เรียกว่า ฟอรัมอล แอสโซซิเอชัน (Formal association) ในประเทศไทยมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลที่ท่านเป็นทนายความให้กับผู้นำคนนั้น และน่าแปลกและท่านจะปฏิเสธหรือไม่ครับว่า หัวหน้าสำนักงานซึ่งเป็นทนายความคนดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในเรื่องออยล์ แอนด์ แก๊ส (Oil and gas) หรือน้ำมันและแก๊สได้เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องการเจรจาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อน ตรงไหนละครับที่ผมกล่าวเท็จจริงหรือไม่ครับที่ผมได้กล่าวว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นตัวแทนไปและท่านก็เดินทางไป ผมไม่ได้เคยบอกว่าเป็นการไม่เหมาะสม ผมยังบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ที่ควรต้องไป แต่ข้อสงสัยและคำชี้แจงของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ยิ่งยืนยันว่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ไปนั้นทำไมต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านนี้ ซึ่งไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศ แต่ท่านได้กล่าวเท็จครับ ท่านรัฐมนตรีครับ และนี่คือพิรุณที่ท่านไม่ควรที่จะพลาดเลย ถ้าหากว่าท่านจะไม่วิตกกังวลต่อการชี้แจงจนเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลัง นั่นคือประเด็นในเรื่องของถนน

# ๒๗๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๑๒๖/๒

ที่เปิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ท่านพยายามเบี่ยงเบนไปว่าในสมัย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ จนกระทั่งถึงกับพูดว่าถนนบึงจืด ผมได้พยายามเอาข้อเท็จจริงจากมติคณะรัฐมนตรี ในระหว่างปี ๒๕๔๔ จนท้ายสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ ไม่น้อยกว่า ๑๐ มติคณะรัฐมนตรีรับ และสภาแห่งนี้เองถ้าท่านยังจำได้และแก้งไม้ล้มก็คือสภาเมื่อปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๗ ที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมครบ และท่านถ้ายอมรับความจริงในประเด็นนี้ ท่านคงไม่เบี่ยงเบนประเด็นและไม่ยอมชี้แจง ในประเด็นดังกล่าว ท่านอาจจะบอกว่ามีกรรมการมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบประชุมมากมาย หลายคณะ แล้วกรณีให้เอ็กซ์เอ็ม แบงก์ กู้ ๔,๐๐๐ ล้านบาท มันฉ้อฉลและบริษัทลูกผู้นำ ที่ท่านเป็นทนายความนั้นได้ประโยชน์จนวันนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว ท่านล้มแล้ว หรือครับ เวล่านักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองจะฉ้อฉลมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะหรอกครับ ท่านนายกรัฐมนตรีคงทราบดี เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าประเด็นที่ท่านยังกล่าวพาดพิง กระผมและท่านพยายามบอกว่าคุณอย่างไรได้รักษาอธิปไตย ผมก็ยังยืนยันว่าท่านได้ยก อธิปไตยของไทยให้กับกัมพูชาไปแล้ว -----

# ๒๗๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๑๒๗/๑

เวลาที่ท่านพูดเอาดีใส่ตัวแล้วท่านก็โยนว่าเรื่องเหล่านี้มันมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายทหาร ฝ่ายต่างประเทศมากมายในการลั่นกรองแต่ว่าคนเป็นรัฐบาล เป็นนายกรัฐมนตรี เป็น รัฐมนตรีนั้น เราเป็นคนกำหนดนโยบายในอดีตตั้งแต่มีคำพิพากษาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีรัฐบาลไหนที่กัมพูชาได้มีความพยายามในการเปลี่ยน สถานภาพของปราสาทพระวิหาร มีรัฐบาลท่านนี้ครับที่ดำเนินการอย่างจริงจังและทำที่ ดังกล่าวนั้นผมถามว่า เมื่อท่านได้ยอมรับต่อสภาแห่งนี้ในการบอกว่าในคำพิพากษา ดังกล่าวนั้นซากปราสาทคือประเด็นของการพิพากษาและไม่ได้เกี่ยวข้องกับดินแดน แต่อย่างใด เรายังถือตามสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ปี ๒๔๔๗ และปี ๒๔๕๐ และเรา ไม่เคยยอมรับแผนที่ผนวกที่ทางฝรั่งเศสจัดทำ นั่นคือข้อสงวนที่ไม่มีอายุความใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ที่ท่านหลงประเด็นและพยายามสร้างความสับสนต่อ สาธารณชนคนไทยมาโดยตลอด สิทธิอธิปไตยของประเทศใดก็ตามที่สงวนไว้บางครั้ง เป็นปัญหายืดยาวเป็น ๑๐ ปี ๑๐๐ ปี ๒๐๐ ปี ๓๐๐ ปีก็มี เหมือนอย่างที่เกิดขึ้น ในตะวันออกกลาง เกิดขึ้นอีกในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกในระยะหลัง เพราะฉะนั้นผมยังถือว่าการที่รัฐบาลนี้ไม่ปกป้องอธิปไตยของชาติและโดยเฉพาะ มีพฤติกรรมในลักษณะลู่ลี้ลुकลนรีบร้อนและปกปิด รวมทั้งการที่มัดมือชกสาธารณชน เรียกร้องให้มีการเปิดเผย ท่านอย่าโยนเรื่องนี้มาเป็นการเมืองสิครับ เพราะท่านจะได้เปิด ตาเปิดใจไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังท่านก็ต้องยอมรับว่ามีนักวิชาการจำนวนมาก คนที่เกี่ยวข้องบางท่านเป็นรุ่นคุณปู่แล้วด้วยซ้ำไป เป็นปรมาจารย์ เป็นศาสตราจารย์ เป็นดอกเตอร์ หลายคนเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีนี้ และหลายคนเกี่ยวข้องและมีความรู้ ความสามารถผมจะไม่บอกว่ามีมากกว่าท่าน

(นายประชา ประสพดี ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

คุณประชา ประสพดี ประทับอะไรครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : เพราะฉะนั้นประเด็นของกระผมก็คือว่า

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

คุณอลงกรณ์กรุณาหยุดสักนิดครับ คุณประชา ประสพดี ประทับอะไรครับ



## ๒๗๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๑๒๗/๒

นายประชา ประสพดี (สมุทรรพการ) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  
กระผม ประชา ประสพดี พรรคพลังประชาชน สมุทรรพการ ขอใช้สิทธิประท้วงตามข้อบังคับ  
ข้อ ๖๑ ก็เนื่องจากว่าท่านผู้อภิปรายนี้ตั้งแต่เข้ายื่นเที่ยงคืนใกล้เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกาแล้ว  
วนไปวนมาหาที่ลงไม่ได้ นะครับ นอกสภาก็พันธมิตรเรื่องเขาพระวิหาร วันที่ท่านผู้อภิปราย  
ผมก็เลยไม่ทราบว่าเขาใช้สิทธิพาดพิงหรือจะอภิปรายต่อเรื่องเขาพระวิหารนะครับ  
ถ้าขึ้นเป็นอย่างนี้ผมว่าเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงจะได้เรื่องเขาพระวิหาร  
เรื่องเดียว ท่านประธานช่วยกรุณาบอกท่านผู้ทรงเกียรติช่วยกระชับ แล้วมันข้าซาก  
มันวนเวียนอยู่ตรงนี้ ทั้ง ๆ ที่เขาก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเขาพระวิหารเป็นอย่างนี้ ท่านผู้อภิปราย  
ก็พยายามที่จะตะแบงให้เป็นประเด็นอื่น มันมีความชัดเจนอยู่แล้ว เพราะอย่างไรเสีย  
ประเด็นยังมีอีกเยอะครับ แล้วรัฐมนตรียังเหลืออีกหลายท่าน

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณประชา เชิญนั่งลงได้แล้วครับ ผมจะขอวินิจฉัยนะครับ เชิญนั่งลงได้ครับ ผมเข้าใจ  
ในคำประท้วงของคุณประชา เมื่อกี้ผมได้วินิจฉัยไปครั้งหนึ่งตอนที่ผมเพื่อนสมาชิกได้ถามว่า  
จะใช้สิทธิข้อบังคับ ข้อ ๒๓ อาจจะเรียนอย่างนี้ครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะต้อง  
ใช้ข้อบังคับ ๒ ข้อประกอบกันคือข้อบังคับ ข้อ ๒๓ และข้อบังคับ ข้อ ๑๗๒ ในกรณีที่  
รัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงในที่ประชุมให้ประธานอนุมัติ และในวรรคสองได้กำหนดไว้  
ชัดเจนครับ ถ้าสมาชิกมีความประสงค์จะซักถามรัฐมนตรีให้ชี้แจงแถลงเพิ่มเติมเพื่อ  
ความชัดเจนย่อมสามารถกระทำได้นะครับ เพราะฉะนั้นคุณอลงกรณ์อภิปรายต่อได้ครับ  
แต่ขอให้กระชับเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ครับ ผมเข้าประเด็นในสิ่งที่ถูกพาดพิงแล้วก็จะจบแล้วครับ ประเด็นที่สำคัญก็คือว่า เบื้องหน้า เบื้องหลังใน ๓ ประเด็นที่ผมได้ตั้งคำถามอยู่บนข้อเท็จจริงและไม่ใช่อ่านเฉพาะหนังสือพิมพ์ ผมอ่านเฉพาะหนังสือพิมพ์ก็เฉพาะในส่วนที่ ๑. ท่านได้เกี่ยวข้องกับและท่านก็ไม่ได้ไปเสพในสิ่งที่สื่อมวลชนและผมได้นำเสนอ เพราะมันเกี่ยวข้องกับประเด็นความเชื่อมโยงในเรื่องการเจรจาเรื่องปราสาทพระวิหารและเรื่องพื้นที่ทับซ้อนใต้ทะเลดังกล่าว ซึ่งท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธ แต่ผมเรียนว่าที่ผมไม่ไว้ใจท่านนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องอธิปไตย มันไม่ใช่เรื่องการเมือง ซึ่งจะทำให้สภาแห่งนี้ถูกมองว่าการทำหน้าที่ของเรามีความไม่จริงใจ ไม่ใช่ครับ เราตั้งใจ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องอธิปไตยที่เราสูญเสียไป การสงวนสิทธิไม่มีอายุความ ท่านเป็นรัฐบาลแรกการเปลี่ยนท่าทีดังกล่าวนั้นความจริงอยากจะเห็นว่าท่านกล้าที่จะสู้กับกัมพูชา ถ้าหากว่าไม่มีอะไรดลใจ บันดาลใจทำให้เสียงท่านอ่อนไป ทำไมล่ะครับ สระตราววันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ ประเด็นหนึ่งท่านไม่ได้ตอบผมเลยคือเรื่องอำนาจต่อรองสระตราวที่เราจะขอขึ้น เขาคัดค้านแล้วการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ของไทยทั้งประเทศในพื้นที่ทับซ้อน อำนาจต่อรอง ถ้าหากว่าเราคัดค้านและยืนยันในการที่จะร่วมกันแต่ไม่เกี่ยวกับการอภิปรายที่เราสงวนสิทธิตรงนี้ท่านยังไม่ได้ตอบครับ เพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งประเด็นที่ท่านกล่าวว่าผมกล่าวเท็จ ผมก็ว่าท่านกล่าวเท็จ

(นายประชา ประสพดี ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอลงกรณ์ขอพักสักนิดครับ คุณประชา ประสพดี มีอะไรจะประท้วงอีกครับ

นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผม ประชา ประสพดี สมุทรปราการ พลังประชาชน ก็ต้องขอโทษท่านผู้ทรงเกียรติในที่นั่งนี้ด้วย ขึ้นมาประท้วงหลายรอบ ประเด็นที่ท่านผู้อภิปรายนี้อยู่ก็ยังซ้ำซาก วกวน เสียเวลาอยู่ ถ้าขึ้นอภิปรายเรื่องเขาพระวิหารนี้ท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบแล้ว ผมเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ถึงประเด็นของท่าน มท. ๑ เพราะฉะนั้นท่านผู้ที่กำลังอภิปรายผมย้ำว่าใช้สิทธิพาดพิงหรือจะอภิปรายต่อ ท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยนะครับ

# ๒๘๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๑๒๘/๒

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอลงกรณ์คงใช้สิทธิขาดฟังไม่ได้หรือครับ แต่ผมอนุญาตให้คุณอลงกรณ์อภิปรายได้  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๒๓ เป็นการซักถามเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ซึ่งรัฐมนตรีจะตอบหรือไม่ตอบ  
ก็ได้ เมื่อก็ได้วินิจฉัยให้คุณสุนัยทราบไปแล้ว แต่เป็นสิทธิของฝ่ายค้านไม่ใช่สิทธิของ  
ผู้ที่ไม่ได้ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ

นายประชา ประสพดี (สมุหปรภากร) : ท่านประธานขออนุญาตนิดเดียว  
ในเรื่องของการประท้วงนี่นะครับ ที่จริงท่านผู้อภิปรายนี้สามารถนำประเด็นนี้ไปให้ผู้  
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรปิดประเด็นได้อีกนะครับ ท่านประธานครับ ก็ประท้วง  
ตามข้อบังคับข้อนี้ละครับ ข้อ ๖๑ ครับ ท่านก็ได้โปรดวินิจฉัยก็แล้วกันครับ

(นายสุนัย จุลพงศธร ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุนัยประท้วงอะไรครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ผม สุนัย จุลพงศธร  
จริง ๆ ผมก็พยายามไม่ประท้วงอะไรเลยครับ อยากจะให้ฝ่ายค้านอภิปรายเต็มที่ แต่  
ไม่ไหวที่จะต้องประท้วงท่านประธานครับ ตามข้อบังคับ ข้อ ๒๓ นี้ ผมว่าท่านตีความผิด  
เพราะว่าข้อ ๒๓ นี้เขียนไว้กว้างว่าเป็นเรื่องของสมาชิกอาจซักถามได้ ในข้อบังคับ  
ที่ผมเป็นอนุกรรมการยกกว้างไม่ได้บอกข้อบังคับนี้ใช้เฉพาะกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
ในข้อ ๒๓ จึงเป็นข้อกว้าง ๆ ครับท่านประธาน และผมจะต้องลงคะแนน ผมก็สงสัย  
ท่านรัฐมนตรีเพราะผมฟังฝ่ายค้านก็เคลิบเคลิ้ม ผมจะต้องลงคะแนนแล้วเกิดผมไม่พอใจ  
ผมไปใช้สิทธิของผมไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีละจะว่าอย่างไร ผมต้องถามท่านได้  
ท่านประธานก็ตีความว่าเป็นสิทธิซักถามได้เฉพาะฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ขอโทษ ฝ่ายค้าน  
เท่านั้น ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลสงสัยไม่ได้หรือครับท่านประธาน ผมจึงประท้วงท่านที่วินิจฉัย  
จะคลาดเคลื่อนและตามใจของท่านเป็นส่วนใหญ่ จึงขอความกรุณาว่าถ้าท่านให้สิทธิ  
ผมก็จะถามบ้าง ไม่อย่างนั้น ผมลงคะแนนไม่ถูกครับ ท่านประธานครับ กราบขอบพระคุณ  
ด้วยความเคารพครับ

## ๒๘๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรรณ ๑๒๘/๓

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สี่) :  
ผมจะวินิจฉัยนะครับ ได้เรียนไปตอนต้นนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นใช้ข้อบังคับ  
ข้อ ๒๓ แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ครับ จะต้องใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๗๒ ประกอบด้วยในเรื่อง  
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะฉะนั้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามข้อบังคับ ข้อ ๑๗๒  
จะไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้ยื่นญัตติไม่ไว้วางใจมีโอกาสได้อภิปรายซักถามนะครับ  
เชิญคุณรองกรรมาต่อแต่ขอให้อธิบาย -----

- ๑๒๘/๑

## ๒๘๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๑๒๙/๑

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : สั้น ๆ ครับ จะจบแล้วครับ

(นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

คุณอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ มีอะไรประท้วงครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ท่านประธานครับ ที่จริงผมไม่อยากจะประท้วงให้เสียบรรยากาศ แต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อไม่ให้มันเลยไป ผมขออนุญาตประท้วงว่าผู้ที่กำลังอภิปราย ด้วยความเคารพนะครับ ได้อภิปรายนอกประเด็นที่กำลังปรึกษาหารือออกญัตติที่ท่านได้ยื่นเข้ามา เพราะท่านได้ยื่นข้อกล่าวหาไว้แล้วว่า ท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำให้เสียอธิปไตยของชาติ ในญัตติไม่มีคำนี้เลยแม้แต่ทีเดียวว่าทำให้เสียอธิปไตยของชาติ การเสียอธิปไตยของชาติพูดง่าย ๆ ก็คือการเสียดินแดน ถ้าหากว่ามีการเพิ่มเติมญัตติและกล่าวหาเช่นนี้เข้ามา สมัยก่อนเป็นความผิดที่ร้ายแรงครับท่านประธาน จะต้องถูกประหารถึงเจ็ดชั่วโคตร ในปัจจุบันนี้ก็ผิดอย่างมหาดศาลเลยครับท่านประธาน เพราะอะไร เพราะมาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าอย่างไร บัญญัติว่าประเทศไทยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกไม่ได้ เพราะฉะนั้นการเสียอธิปไตยของชาติมันหมายถึงเสียทั้งประเทศ ทั้ง ๔๕๐,๐๐๐ กว่าตารางกิโลเมตร แล้วก็เสียดินเดิมนั้นก็ไม่ได้เพราะมันเป็นการแบ่งแยก เพราะฉะนั้นข้อกล่าวหานี้เป็นความผิดที่ทั้งท่านผู้อภิปรายและทางพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งยื่นอันนี้เข้ามาจะต้องดำเนินการถอดถอนตามมาตราไหนครับ ตามมาตรา ๒๗๐ แล้วก็ต้องดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ทำให้เสียหายเช่นนี้ตามมาตรา ๒๗๕ ไม่ใช่แค่ไม่ไว้วางใจอย่างเดียว เพราะฉะนั้นท่านประธานท่านได้โปรดวินิจฉัยว่าแล้วก็ให้ทางฝ่ายค้านดำเนินการตามกฎหมายด้วยครับ ท่านประธานครับ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

ผมจะขอวินิจฉัยนะครับ คุณอลงกรณ์ได้ใช้สิทธิตามข้อบังคับ ข้อ ๒๓ ชักถามเพิ่มเติม

เพื่อความชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผมเอง เราได้ใช้เวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งวันนี้ แล้วก็ยาวเรื่อยไปจนถึงเวลา ๒๓.๓๐ นาฬิกา ของวันพรุ่งนี้เป็นเวลา ๓๕ ชั่วโมงเต็ม พวกผม ๓ คนก็จะต้องนั่งกันอยู่ตรงนี้ล่ะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณารอด้วยครับ

(นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณอดุลย์ไม่ต้องประท้วงนะครับ ผมวินิจฉัยถือเป็นที่สุดแล้วครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ท่านประธานครับ ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยว่าเป็นการเพิ่มเติมญัตติหรือไม่ ผมนั่งฟังแล้วผมไม่อยากจะประท้วง ผมถึงบอกท่านประธาน ในการอภิปรายครั้งแรกของท่านลงกรณได้กล่าวมาอย่างชัดเจนว่าเสียอธิปไตยของชาติ และเมื่อปีที่ท่านยืนยันอีกว่าได้ทำให้เสียอธิปไตยของชาติไปแล้ว

(นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณอดุลย์เชิญนั่งลงก่อนครับ มีผู้ประท้วงครับ เชิญครับ ประท้วงอะไรครับ คุณชินวรณ์ใช้ไหมครับ

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ท่านประธานที่เคารพ กระผมชินวรณ์ บุญยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมขอประท้วงผู้ที่กำลังประท้วงอยู่นะครับ เพราะว่าท่านประธานได้กรณาวินิจฉัยตามข้อบังคับ ข้อ ๖๓ ก็ถือว่าเป็นยุติไปแล้ว และผู้ประท้วงท่านนี้ได้ประท้วงในประเด็นนี้มา ๒ ครั้งแล้วครับ ตั้งแต่ท่านประธานซึ่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งได้วินิจฉัยไปแล้วว่าผู้อภิปรายของฝ่ายค้านนั้นได้อภิปรายตามกรอบของญัตติที่เขียนเอาไว้สามารที่จะดำเนินการได้ในกรณีของท่านลงกรณ ขอประทานโทษที่เอ่ยนาม ท่านประธานก็ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยไปแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ตามข้อบังคับ ข้อ ๒๓ และข้อ ๑๗๒ เพราะฉะนั้นเมื่อประธานได้ใช้ดุลยพินิจแล้ว ผมคิดว่าผู้ประท้วงไม่ควรที่จะให้ประท้วงต่อไป และที่สำคัญที่สุดนะครับ ท่านประธานครับ ถ้าท่านประธานได้กำหนดกรอบของญัตติไว้

# ๒๘๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๑๒๙/๓

ชัดเจนสำหรับผู้ที่ประท้วงก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาในรายต่อไปด้วยครับ ไม่ใช่ลุกขึ้นยืน  
และประท้วงว่าฝ่ายค้านไม่ได้ดำเนินการตามกรอบยุติที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ ผมคิดว่า  
วันนี้ขอให้ฝ่ายรัฐบาลได้อัดทนฟังฝ่ายค้านที่จะตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับฝ่ายรัฐบาล คนมีหน้าที่  
ตอบชี้แจงก็คือรัฐมนตรีครับ ไม่ต้องหาคะแนนนิยมโดยการเติมเงินจากการประท้วงครับ

- ๑๓๐/๑

# ๒๘๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๑๓๐/๑

(นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต  
นิตหนึ่งท่านประธานไม่อย่างนั้นจะเสีย

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมจะต้องวินิจฉัยก่อนครับคุณอดุลย์ครับ ตามที่คุณชินวรณ์ประท้วงนะครับ ผมวินิจฉัยว่า  
คุณอดุลย์ก็มีสิทธิประท้วงครับ แล้วเมื่อครั้งที่ลุกขึ้นมาประท้วงเพราะไม่เข้าใจว่า  
ผมวินิจฉัยไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นการประท้วงของคุณอดุลย์มีผล แต่ผมได้วินิจฉัยไปแล้ว  
ว่าคุณลงกรณนั้นสามารถอภิปรายต่อได้ครับ ขอเชิญคุณอดุลย์นั่งลงครับ ขอเชิญนั่งลง  
ด้วยครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ท่านประธานครับ ฟังผมนิดเถอะครับ  
ผมเสียหายนะครับท่านประธานครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอดุลย์ไม่ใช่ประท้วงแล้วใช่ไหมครับ แต่ใช้สิทธิขาดฟังทำให้เสียหาย

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ใช่ครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ถ้าอย่างนั้นได้ เชิญคุณอดุลย์ครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ท่านประธานครับ ท่านที่ประท้วง  
ผมเมื่อที่จริงผมนิยมชมชอบท่าน ท่านเป็นคนที่อภิปรายเก่ง ผมชื่นชมท่าน แต่ว่า  
ผมหมดความชื่นชมแล้ว เพราะเหตุใดครับท่านประธาน เพราะตอนที่ผมลุกขึ้นมา  
ผมยังไม่ได้ประท้วง ผมขออนุญาตใช้สิทธิขาดฟัง แต่ท่านประธานในขณะนั้นไม่ยอม  
ให้ผมใช้สิทธิขาดฟัง แต่ในตอนนั้นผมประท้วงในข้อ ๖๑ ท่านประธานครับ มันนอกประเด็น  
และที่สำคัญที่สุดผมได้ยื่นเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อที่ท่านลงกรณพูด ๑ ครั้ง คือคำว่า บัตรเติมเงิน  
ท่านประธานครับ แล้วท่านลงกรณก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะได้เท่าไรในการประท้วง  
ท่านชินวรณ์พูดอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นขอให้ทั้ง ๒ ท่านได้โปรดถอนคำพูดออกไปครับ  
ท่านประธาน มันมีความหมายถ้าเกิดเราทุกคนที่มีความรู้มีสติแบบนี้มันรู้ว่าหมายถึงอะไร



## ๒๘๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๑๓๐/๒

มันทำให้เสียหายครับท่านประธานครับ พูดทั้งสองด้วยครับ แม้แต่ท่านอลงกรณ์ด้วย  
ท่านอลงกรณ์ต้องจำได้ดี ผมนั่งจำผมจดไว้ด้วยท่านประธาน แต่ผมไม่อยากจะให้เสีย  
บรรยากาศ ท่านชินวรณ์ด้วยขอให้ถอนคำพูดเมื่อกี้นี้ครับ ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณอดุลย์นั่งลง ผมจะวินิจฉัยครับ เพราะคุณอดุลย์นี้มีทั้งประท้วงและทั้งพาดพิงครับ  
แต่อย่างไรก็ตามผมขอวินิจฉัยคำประท้วงสุดท้ายที่คุณอดุลย์บอกว่าคุณอลงกรณ์นั้น  
ประท้วงตามข้อ ๖๑ คือพูดทวนไม่เย็นเยื่อ อันนี้เป็นวินิจฉัยของประธานว่ายังไม่เย็นเยื่อ  
ยังอนุญาตให้อภิปรายได้ครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ท่านประธานครับ ผมบอกว่าเกิน

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : คุณอดุลย์นั่งลงก่อนครับ ผมยัง  
วินิจฉัยไม่จบครับ ส่วนการประท้วงข้อที่ ๒ ก็คือบอกว่าคุณชินวรณ์ บุญยเกียรติ พูดจา  
พาดพิงเสียดสีทำให้เกิดความเสียหายในคำพูดที่ว่าจะได้รับเท่าไร ผมขอวินิจฉัยครับ  
เป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมครับ ต้องขอให้คุณชินวรณ์ถอนคำพูดด้วยครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ท่านประธานครับ ผมคิดว่าเป็นประโยชน์  
ถ้าหากว่าทางรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรี รวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายครับ

(นายสุรเชษฐ ไชยโกศล ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสุรเชษฐ์ ไชยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ท่านประธานครับ ขอประท้วงครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุรเชษฐ์ประท้วงอะไรครับ

นายสุรเชษฐ์ ไชยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ประท้วงที่ท่านผู้อภิปราย  
พาดพิงครับท่านประธาน ก็คือในเรื่องของการที่ว่าสมาชิกที่ประท้วงได้เท่าไรซึ่งเป็นเรื่อง  
เสียหายครับ เพราะว่าผมด้วยความเคารพครับ

## ๒๘๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๑๓๐/๓

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมทราบนะครับ เพราะว่าเมื่อก็วินิจฉัยว่าเป็นคำพูดไม่เหมาะสม และเป็นการส่อเสียด  
คุณอดุลย์นะครับ ขอให้ทุกท่านนั่งลงก่อนครับ คุณอดุลย์นั่งลงก่อน คุณสุรเชษฐ์นั่งลง  
ก่อนครับ ผมวินิจฉัยไปแล้วครับ แล้วก็วินิจฉัยให้คุณชินวรณ์ได้กรุณาถอนคำพูดตรงที่  
บอกว่าสงสัยว่าจะได้เท่าไรนะครับ ขอความกรุณาคุณชินวรณ์ถอนคำพูดด้วยครับ

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ท่านประธานที่เคารพ  
กระผม ชินวรณ์ บุญยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผมไม่แน่ใจว่า  
ทำไมผู้ประท้วงที่ให้ผมถอนคำพูดต้องกินปูนร้อนท้องด้วยครับ และที่สำคัญที่สุด

(นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ท่านประธานด้วยความเคารพ  
ผม สุรเชษฐ์ ชัยโกศล

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณชินวรณ์หยุดก่อนครับ มีผู้ประท้วงอีกแล้วครับ คุณสุรเชษฐ์ประท้วงอะไรครับ

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ  
ด้วยความเคารพครับ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ท่านอลงกรณ์เคยไปชวนผมทานข้าวตอน  
หาผู้สมัครลงพระนครศรีอยุธยา ผมบอกว่าข้าวที่บ้านมีทานครับ ผมมีศักดิ์ศรีครับ  
ขอบคุณครับ

# ๒๘๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรรา ๑๓๑/๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เมื่อก็ผมวินิจฉัยค้างไว้ นะครับ ขอให้คุณชินวรณ์ได้กรุณาถอนคำพูดด้วยครับที่ว่าสงสัยว่า  
จะได้เท่าไร ขอเชิญคุณชินวรณ์ถอนด้วยครับ คุณชินวรณ์กรุณาถอนคำพูดนั้นด้วยครับ  
ท่านอื่นนั่งลงก่อนครับ ผมยังไม่อนุญาตให้พูดนะครับ ขอความกรุณาท่านจะประท้วง  
ท่านต้องยกมือตามข้อบังคับ ข้อ ๖๓ ท่านยังพูดเองไม่ได้ ต้องรอให้ผมอนุญาตให้พูด  
จึงจะพูดได้ คุณชินวรณ์ขอความกรุณาถอนคำพูดด้วยครับ

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ท่านประธานที่เคารพครับ  
เมื่อก็ผมกราบเรียนต่อท่านประธานว่าผมเองยังไม่คิดว่าคนที่ขึ้นมาประท้วงผมให้ถอน  
คำพูดจะคิดว่าเป็นคำพูดที่เสียหาย เพราะว่าไม่น่าจะไปกินปูร้อนท้อง นี่ประการที่ ๑  
ประการที่ ๒

(นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ (ชัยภูมิ) : ท่านประธานครับ ต้องให้เขาปฏิบัติตาม

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณชินวรณ์นั่งลงก่อนครับ มีผู้ประท้วงเยอะเลยครับ

นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ (ชัยภูมิ) : เพราะว่าท่านประธานวินิจฉัยแล้ว  
นะครับ เขาต้องทำตามท่านประธาน ถ้าไม่ทำตามท่านประธาน ต้องทำตามที่ปฏิบัติ  
เมื่อเข้านี้ครับ คือเชิญท่านออกไป

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทราบครับ คุณหมอบประสิทธิ์เชิญนั่งลงก่อนครับ ท่านอื่น ๆ ก็นั่งลงก่อนครับ คุณชินวรณ์  
ผมต้องขอเรียนคุณชินวรณ์ตรง ๆ นะครับ ได้วินิจฉัยไปแล้วว่าขอให้คุณชินวรณ์ได้ถอนคำพูด  
คำว่า สงสัยจะได้เท่าไร เสียก่อนนะครับ ขอความกรุณาด้วยครับ เพื่อรักษาบรรยากาศของ  
การประชุมให้เป็นไปด้วยดีครับ

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ท่านประธานครับ  
ด้วยความเคารพท่านประธาน แต่ผมไม่ได้พูดเลยว่าได้คนละเท่าไร ผมก็ยังแปลกใจว่า  
การที่ท่านประท้วงไม่หยุดท่านกระทำเหมือนกับบัตรเติมเงิน ผมพูดเช่นนั้น แล้วทำไม  
ต้องมากินปูร้อนท้อง แล้วผมแปลกใจว่าบรรยากาศเช่นนั้นผมไม่อยากจะเกิดขึ้นในสภานี้

# ๒๙๐

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๑๓๑/๒

นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ (ชัยภูมิ) : ท่านประธานครับ ผมไม่เข้าใจถ้าอย่างนี้

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ท่านที่จะประท้วงขอความกรุณารักษามารยาทด้วยครับ ท่านอย่าเพิ่งพูดก่อนที่ผมอนุญาต  
ให้พูดนะครับ ขอให้คุณชินวรณ์ได้ชี้แจงให้จบก่อน เชิญคุณชินวรณ์ขอให้ถอนคำพูด  
ไม่ว่าจะเป็น สงสัยจะได้เท่าไร หรือว่า บัตรเติมเงิน อะไรก็ตาม ขอให้ถอนถอะครับ  
เพื่อรักษาบรรยากาศของการประชุม ด้วยครับ

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ท่านประธานครับ จริง ๆ ผม  
ก็พยายามที่จะรักษาบรรยากาศของการประชุม ผมคิดว่าถ้าทางซีกฝ่ายรัฐบาลซึ่งผมได้  
กราบเรียนกับท่านประธานเป็นเบื้องต้นว่าถ้าต้องการให้บรรยากาศในการอภิปราย  
ในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ อันที่ ๑ คือท่านประธานต้องวางกรอบในเรื่องญัตติ  
ของการอภิปราย เพราะผู้ที่ประท้วงนั้นประท้วงว่าฝ่ายค้านไม่ดำเนินการตามญัตติ  
ผมอยากกราบเรียนท่านประธานว่าถ้อยคำที่ฝ่ายค้าน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมกำลังวินิจฉัยชี้แจงให้คุณชินวรณ์ถอนคำพูด ส่วนกรอบในการอภิปรายนั้นผมเป็น  
ผู้วินิจฉัยเองว่าคุณออกกรณียังอภิปรายในกรอบของญัตติไม่ไว้วางใจนะครับ  
เพราะฉะนั้นขอเชิญคุณชินวรณ์ได้ถอนคำพูดด้วยครับ

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ถอนคำพูดเรื่องอะไรครับ  
ที่เสียหายต้องถอนคำพูด

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ถอน  
ที่บอกว่า บัตรเติมเงิน หรือ สงสัยจะได้เท่าไร ผมเองก็ได้ยินครับ และเพื่อนสมาชิกทุกคน  
ได้ยินหมดครับ ขอเชิญถอนคำพูดด้วยครับ

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ท่านผู้ประท้วงยอมรับไหม  
ครับว่า ท่านสงสัยว่าจะได้เท่าไร

(นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ (ชัยภูมิ) : ท่านประธานครับ ท่านวินิจฉัยชัดเจน

# ๒๙๑

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๑๓๑/๓

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ท่านอื่นที่ประท้วงอย่าเพิ่งพูดก่อนที่ผมจะอนุญาตนะครับ ขอให้ทุกท่านนั่งลงก่อนครับ  
ท่านที่ประท้วงขอให้นั่งลงก่อนครับ ไม่อย่างนั้นการประชุมสภาที่ไม่สามารถเป็นไปได้ด้วยดี  
ผมกำลังบอกคุณชินวรณ์ขอให้ถอนคำพูดเป็นครั้งสุดท้ายครับ

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ท่านประธานครับ  
ผมขอบคุณมากที่ยกมือขึ้นมายืนประท้วงแสดงตนหลายคน เพื่อบรรยากาศของสภา  
ผมถอนครับ

(นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอบคุณมากครับ คุณเชิดชัยประท้วงอะไรครับ

นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (อุดรธานี) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม เชิดชัย  
วิเชียรวรรณ จากอุดรธานี พรรคพลังประชาชน ท่านประธาน ผมประท้วงท่านประธาน  
ท่านประธานได้โปรดกรุณาด้วยความเคารพครับ ท่านประธานช่วยเข้มงวดกวดขันในเรื่อง  
การประชุมตามระเบียบวาระ ผมสังเกตเห็นท่านครับ ผมเป็นนักการเมืองใหม่ พรรคฝ่ายค้าน  
เวลาจะพูดขึ้นแต่ละคำ ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดเลย พวกผมยกมือตั้งนานท่านก็ไม่เคยเรียกให้พูด  
โดยเฉพาะข้อบังคับ ข้อ ๖๓ ผู้ประท้วงต้องยื่นขึ้นแล้วชูมือขึ้นเหนือศีรษะ ท่านสั่งให้พูด  
ถึงจะพูด

## ๒๙๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๑๓๒/๑

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ก็จริงอย่างที่ คุณเชิดชัย วิเชียรวรรณ ประท้วงครับ ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๓ ผู้ที่จะประท้วง ต้องลุกขึ้นยืนชูมือขึ้นเหนือศีรษะเมื่อประธานชี้ให้พูดได้ สมาชิกจึงจะพูดได้นะครับ แล้วผมก็ยึดถือปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดครับ ไม่ว่าจะป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล มาตรฐานเดียวกันครับ

(นายสุนัย จุลพงศธร ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณสุนัยประท้วงอะไรครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต ประท้วงท่านประธานสักนิดเถอะครับ ผมพยายามจะหาข้อบังคับหลาย ๆ เรื่อง แต่ผม เข้าใจท่านประธานครับ ผมมีความรู้สึกที่ท่านประธานได้เปิดเงื่อนไขหลาย ๆ อย่างให้ ฝ่ายค้าน แต่ไม่เป็นไรครับ นั่นผมไม่ได้ว่าอะไร แต่ผมอยากให้บรรยากาศการประชุม ได้ประสานงานกันให้จบได้เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชน ต้องยอมรับความเป็นจริงครับ ท่านประธาน การพูดเหน็บแนมกันผู้แทนราษฎรเขาไม่แพ้กันหรอกครับ แต่บังเอิญ พรรคพลังประชาชนพูดเหน็บไม่เก่งครับ แต่ผมนี่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ผมเหน็บได้ครับ ท่านประธาน

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านไม่ได้ใช้สิทธิประท้วงแล้วนะครับ เป็นการพูดอภิปรายแล้วไปพาดพิงผู้อื่นนะครับ เพื่อรักษาเวลาในการประชุมผมวินิจฉัยเลยว่าตอนนี้ท่านที่ประท้วงนั่งลงทั้งหมด จะได้ให้ คุณอลงกรณ์อภิปรายต่อ แล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณพีระพันธุ์ที่ยกมือค้างไว้อภิปรายต่อ แต่ขอความกรุณาทั้ง ๒ ท่าน รวบรวมด้วยเพราะเรามีเวลาจำกัดครับ ขอเชิญคุณอลงกรณ์ อภิปราย

(นายสุนัย จุลพงศธร ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ประท้วงเรื่องอะไรคุณสุนัยครับ เชิญคุณสุนัยครับ

## ๒๙๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๑๓๒/๒

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : เมื่อสักครู่นี้ท่านชินวรณ์ก่อนจะจบ ก็ยังตลบหางมาอีกครับ แต่ผมไม่อยากเลยครับ ท่านประธาน อยากจะอนุโมทนาให้ แต่ขอท่านประธานเถอะครับ ประเภทให้อีกฝ่ายหนึ่งเหินแล้วเหินอีกเหินแล้วเหินอีก นี่ขอโทษครับ ผมก็ทำเป็นแต่พยายามไม่ทำครับ ขอความกรุณาเถอะครับท่านประธาน อะลุ่มอล่วยไม่เป็นไร แต่อย่าเปิดช่องให้เหินมากนะครับ ท่านประธานครับ การประชุม จะได้อาบน้ำ กราบขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : แล้วที่ท่านสุนัยพูดอยู่นี้ไม่เหินหรือครับ

(นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณอดุลย์ประท้วงอะไรครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : ผมขอเรียนชี้แจงกับท่านประธานครับ ท่านประธานตั้งใจฟังสักนิดนะครับ ผมประท้วง ข้อ ๗๑ แต่ผมไม่ได้บอกว่าท่านผู้กำลังอภิปรายนี้อภิปรายวอกวนเวียนไปเวียนมา ผมไม่ได้พูดเช่นนั้น ผมกำลังบอกว่าท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายนี้เกินจากญัตติที่เสนอ ท่านประธานครับ ผมต้องการให้ท่านประธานวินิจฉัยว่าเกินจากญัตติที่เสนอหรือไม่ เพราะท่านผู้ที่อภิปรายนี้อภิปรายมา ๒ ครั้ง แล้วบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับท่านนายกรัฐมนตรีทำให้เสียอธิปไตยของชาติ ท่านประธานครับ ซึ่งในญัตติไม่มี และขอกล่าวหาที่ท่านว่า ถ้าเกิดว่ามันมีในญัตติมันเป็นขอกล่าวหาที่รุนแรงและร้ายแรง ซึ่งจะต้องดำเนินการถอดถอนด้วย แล้วก็ต้องดำเนินคดีอาญากับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยครับ เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนถามท่านประธานว่าท่านผู้อภิปรายได้ทำเกินญัตติที่ยื่นไว้หรือไม่ ท่านประธานครับ

แล้วประการที่ ๒ ที่ผมจะเรียนท่านประธานก็คือว่า ผมบอกว่าคนที่พูดว่าบัตรเติมเงิน คือท่านที่ได้ถอนคำพูดไปแล้ว อีกท่านหนึ่งที่พูดไปแล้วที่ตอนต้นผมไม่ได้ประท้วง แต่พอดีมีผู้พูดขึ้นมาอีกผมถึงต้องประท้วงคือท่านอลงกรณ์ ท่านอลงกรณ์พูด

# ๒๙๔

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๑๓๒/๓

ตอนที่ท่านประกาศกำลังประท้วง แล้วท่านลงกรณ์ก็บอกว่าทำบัตรเติมเงิน แล้วก็บอกว่า  
ไม่รู้ว่าได้เท่าไร อันนี้คือท่านลงกรณ์ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถอน ถอนทั้งคู่ด้วยครับ  
ท่านประธาน ขอให้ท่านลงกรณ์ถอนในค่านั้นด้วย แล้วก็ขอให้ผู้บันทึกการประชุมได้  
โปรดไปปลบค่านี้ออกด้วยครับ อีกคำพูดหนึ่งก็คือ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมเข้าใจในคำประท้วงของคุณอดุลย์แล้วนะครับ ผมจะวินิจฉัยครับ การวินิจฉัยว่า  
ผู้อภิปรายนั้นอภิปรายนอกประเด็นหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของประธานในการประชุมนะครับ  
ผมวินิจฉัยว่าคุณลงกรณ์พูดยังอยู่ในประเด็นของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามญัตติ  
ที่เสนอครับ แต่เป็นไปไม่ได้ครับการอภิปรายที่จะไม่ไปพาดพิงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง  
เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อที่ผู้อภิปรายกำลังจะกล่าวหา แต่ในส่วนที่คุณอดุลย์บอกว่า  
คุณลงกรณ์ก็พูดเรื่องบัตรเติมเงินหรืออะไรอย่างนั้นผมไม่ได้ยินครับ คำถามคุณลงกรณ์  
ได้พูดหรือเปล่าครับ อย่าเพิ่งประท้วงนะครับ



# ๒๙๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๑๓๓/๑

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ท่านประธานครับ ผมยืนนานกว่าได้อภิปรายหรือซักถามนะครับ คืออยากขอความกรุณาว่าถ้าหากได้กล่าวไปซึ่งมันนานมาแล้ว ผมขอถอนนะครับ แต่ว่าขอให้ได้อภิปรายซักถามในฐานะที่ฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติแล้วผมเรียนว่าถ้าท่านได้ดูญัตติแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านยกมามันไม่ใช่ แล้วท่านประธานก็วินิจฉัยถูกแล้ว เพราะฉะนั้นผมจะจบแล้วครับ มี ๒ คำถาม สั้นนิดเดียวครับ แล้วขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาฟังคำซักถามด้วยครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ต้องขอบคุณคุณอลงกรณ์ครับที่ถอนคำพูดด้วย แต่เท่าที่ผมรู้สึกนะครับ คุณอลงกรณ์ไม่ได้พูดตอนผมเป็นประธานครับ

(นายสุชาติ ไลยน้ำเงิน ได้ยื่นและยกมือขึ้น

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณสมคิดประท้วงอะไรครับ

นายสุชาติ ไลยน้ำเงิน (ลพบุรี) : ท่านประธานครับ ผมสุชาติครับ สมคิดท่านประธานเชิญออกไปแล้วครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณสุชาติ ไลยน้ำเงิน ขออภัยครับ

นายสุชาติ ไลยน้ำเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม สุชาติ ไลยน้ำเงิน จังหวัดลพบุรี เขต ๑ ผมยกมือประท้วงตามข้อ ๖๓ นานแล้ว ผมจะประท้วงท่านประธานครับ ท่านประธานไม่รักษาเวลา เพราะเมื่อเช้าผมนั่งอยู่ วิปฝ่ายค้านบอกว่าใช้เวลาเที่ยงคืน ท่านประธานครับ ท่านลองมองเวลาดอนนี้เที่ยงคืนครึ่งครับ ถ้าท่านประธานจะประชุมต่อผมจะกลับไปบ้านก่อนครับ เพราะว่าผมต้องไปกินยาตอนเที่ยงคืน เพราะอะไรครับ เพราะว่าวันนี้ผมอายุยังน้อยอยู่ แต่มีคนสูงอายุกว่าผมครับท่านประธาน ผมเกรงใจท่านครับ ผมกลัวท่านจะเป็นอะไรเกิดขึ้นแล้ว สภานี้ต้องรับผิดชอบ เพราะท่านบอกว่าเที่ยงคืนแล้วหยุด

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ผมเข้าใจคำประท้วงของคุณสุชาติแล้วนะครับ ขอวินิจฉัยครับ ผมจะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยว่าผู้อภิปรายใดอภิปรายยื่นเยื่อหรือนอกประเด็น ตอนนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณอลงกรณ์อภิปรายต่อครับ แต่ขอให้รวบรัดด้วยเพราะว่าเรามีเวลาจำกัด ส่วนที่คุณสุชาติบอกเป็นห่วงว่าประธานจะเป็นลมเสียก่อนไม่เป็นไรครับ เพราะตั้งใจแล้วว่า จะนั่งอยู่ตั้งแต่ตรงนี้บ่ายโมงครึ่งจนถึงเวลา ๒๓.๓๐ นาฬิกา พุธนี้ ๓ ท่าน เชิญคุณอลงกรณ์ต่อครับ ขอให้รวบรัดด้วยครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ คำถามเพื่อที่จะให้มีการชี้แจงนะครับ โดยข้อเท็จจริงเท่านั้นท่านนายกรัฐมนตรีอยู่พอดีนะครับ คำถามสั้น ๆ เท่านั้นเองว่า รองนายกรัฐมนตรีท่านใดที่กำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศ ๒. ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านยังไม่ได้ชี้แจงว่าเรื่องนี้สำคัญต่อความไว้วางใจหรือไม่ จริงไหมครับที่ท่านได้ให้ไปขอสำเนาฉบับคดีซีทีเอ็กซ์จากอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการเจรจาในเรื่องของกัมพูชา เพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องตอบนะครับ เพราะว่าผมก็ได้อภิปรายตรงนี้และถ้าท่านกล่าวว่าผมกล่าวเท็จ แล้วความจริงอยู่ที่ตรงไหน ท่านต้องยืนยันว่าใช่หรือไม่ท่านได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปขอเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับคดีทุจริตซีทีเอ็กซ์ในหน่วยงานที่ท่านกำกับดูแลคือกรมสนธิสัญญา และมีผลต่อเรื่องการโยกย้ายอธิบดีกรมสนธิสัญญาหรือไม่อย่างไร ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่ไหนครับ เวลาท่านทวงถามผมว่าผมไม่อยู่ในห้องประชุม ผมรีบเข้า ตอนนี้ผมถามท่านว่าท่านอยู่ที่ไหนช่วยกรุณามาตอบนะครับ

(นายวิทยา บุรณศิริ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ขออนุญาตท่านประธานครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ตามข้อบังคับนะครับ ท่านรัฐมนตรีจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ

# ๒๙๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๑๓๓/๓

นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ท่านประธานครับ ขออนุญาต  
ก่อนครับ ผมขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงนะครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ตอนนี้ผมว่าเปิดโอกาสให้ท่านนายกรัฐมนตรื

นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ขอความกรุณาสักนิดเดียวเถอะครับ  
เพราะว่าผมก็ทนฟังมานานครับ ต้องขอประทานโทษท่านนายกรัฐมนตรืนะครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณวิทยาประท้วงหรือเปล่าครับ

นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ผมขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง  
เนื่องจากผมรักษามารยาทในการฟังมาโดยตลอด มันมีบางประเด็นต้องขออนุญาตชี้แจง

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณวิทยา

นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : กราบเรียนท่านประธานสภา  
ที่เคารพ กระผม วิทยา บุรณศิริ พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ด้วยความเคารพท่านผู้อภิปรายมีประเด็นหนึ่งที่ท่านเกี่ยวโยงมา เนื่องจากผมเป็น  
รองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศในอดีต และผมเองก็นำคณะโดยเฉพาะ  
ท่านดอกเตอร์ลิขิต ธีรเวคิน ต้องขออนุญาตเอ่ยนาม ไปศึกษาเส้นทางอีสท์-เวสต์  
คอริดอร์ (East-West corridor) ซึ่งเป็นเส้นทางจากเกาะกง-สะแรมเปิด อันนี้ต้องพูด  
เพราะว่าท่านโยงมาใช้ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผมคิดว่า  
การถ่ายทอดก็ดี และเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้องนี้ก็ดีนั้น ในอดีตสภาแห่งนี้เป็นคนผ่าน  
งบประมาณ จริงครับ แต่ว่ามีการทำงานของคณะกรรมการการต่างประเทศนะครับ  
เพราะฉะนั้นการรวบรวมเรื่องโยงประเด็นในการอภิปรายในวันนี้ก็ไปเอาเรื่องในอดีตมา  
ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเขาพระวิหาร -----

# ๒๙๘

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จิรนุช ๑๓๔/๑

จึงต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าผมเป็นประธานคณะเดินทางไปเส้นทางเกาะกง-สะแรมเบ็ด เป็นโครงการศึกษาเรื่องอีสท์-เวสต์ คอร์ริดอร์ เป็นเส้นทางที่เปิดเกตเวย์ (Gateway) ไป เนื่องจากว่ากัมพูชาซื้อสินค้าจากประเทศไทย ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นรัฐบาลในอดีต ในฐานะที่สภาแห่งนี้ผมเป็นกรรมาธิการการต่างประเทศ และเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ จึงขออนุญาตนำเรียนเพื่อให้เพื่อนสมาชิกจะได้ไม่สับสน มันไม่ได้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ในส่วนอื่น เนื่องจากมีการศึกษาของคณะกรรมาธิการด้วย ขอกราบขอบพระคุณครับ ท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

เชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีครับ

นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) :

ผมจะตอบคำถามว่า เรามีรองนายกรัฐมนตรีอยู่ ๖ คน แล้วก็ถ้ามีงานไหนที่นายกรัฐมนตรี ไปไม่ได้ รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งก็จะได้ถูกให้ไป ในกรณีที่ผมให้คุณสมชายไป เพราะคุณสมชายเป็นรองนายกรัฐมนตรี คนที่ ๑ เมื่อเขาเชิญนายกรัฐมนตรีไป คนที่ ๑ ก็ควรจะได้รับสิทธิไปตามเกียรติยศที่เราเรียงลำดับกันไว้เท่านั้นละครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

เชิญคุณพีระพันธุ์ครับ

นายพิเชษฐ ธีระเมืองพาน (เชียงใหม่) : ท่านประธานที่เคารพครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

ประท้วงหรือพาดพิงครับ

นายพิเชษฐ ธีระเมืองพาน (เชียงใหม่) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม

พิเชษฐ ธีระเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ครับ ท่านประธานครับ ผมได้ขอเอกสารจากท่านศิริโชคนะครับว่าให้ส่งท่านประธานให้ครบทุกชิ้น ตอนนี้ทราบว่า ท่านศิริโชคยังไม่ได้ส่งท่านประธานครับ ขอขอบคุณครับ

# ๒๙๙

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จึรณฐ ๑๓๔/๒

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ครั้นก็ต้องขอความกรุณาคุณศิริโชคช่วยจัดการให้ด้วยนะครับ เชิญคุณพีระพันธุ์ครับ ขอความกรุณารอด้วยนะครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผม พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ครับ ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานขออนุญาตขึ้นมาในช่วงนี้เป็นครั้งที่ ๒ เพื่อทำความเข้าใจ เพราะผมคิดว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วก็พูดว่าได้ชี้แจงตอบที่ผมได้ตั้งคำถามไปด้วยนะครับท่านประธาน ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีผิดพลาด บัทมะ ได้ตอบไปนั้น ผมไม่แน่ใจว่าท่านไม่เข้าใจจริง ๆ หรือว่าท่านไม่ต้องการพูดความจริง ประการที่ผมอยากจะบอกท่านประธานครับ

อันดับที่ ๑ ก็คือเรื่องของทฤษฎีกฎหมาย จริง ๆ ไม่อยากพูดครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิด ทฤษฎีกฎหมายปิดปากเอสทอปเพล ท่านยอมรับเองนะครับว่าหลังจากคดีของเราแล้วนี่เป็นคดีแรกเริ่มต้น นั่นแหละครับผมถึงบอกมันไม่เป็นธรรมเขาไม่เคยใช้ และเมื่อใช้แล้วก็ต้องใช้ให้คนอื่นไปหมด แต่ประเด็นนี้ที่ผมต้องบอกเพราะอะไรท่านพยายามอธิบายว่าในคำแถลงการณ์ซึ่งผมบอกไม่ใช่เนี่ยะครับ ไม่มีตรงไหนเลยบอกว่าเราละสิทธิ แต่ว่าเรานิ่งเฉยครับ แล้วเราก็ไม่ปฏิเสธครับ มันมีการเขียนลักษณะที่ตีความไปได้ ข้อกฎหมายท่านพูดอยู่เองครับว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับสิ่งที่ท่านทำไปวันหนึ่งเราจะโดนทฤษฎีนี้เป็นครั้งที่ ๒

ประเด็นที่ ๒ ท่านประธานครับ ผมจะพยายามให้สั้นที่สุดทุกเรื่องเลยนะครับ ประเด็นที่ ๒ คือ สรุปแล้วพื้นที่ตรงนี้ครับ ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจง ผมอยากจะเรียนว่า ท่านจะทำให้สังคมและประชาชนรวมถึงหลายคนสับสนและเข้าใจผิด ตรงนี้ครับ ตกลงมันคืออะไร ผมได้พูดถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ท่านก็มาพูดต่อว่ามติเดียวกัน ผมบอกวามตินี้ะครับเขาไม่ได้กำหนดเส้นเขตแดนหรือพรมแดนเพราะคณะรัฐมนตรีไม่มีอำนาจกำหนดเขตแดนหรือพรมแดนได้ด้วยตัวเองโดยมติคณะรัฐมนตรี ท่านก็มาบอกว่าท่านอ่านให้ฟังว่าที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากาที่จะกำหนดบริเวณ

# ๓๐๐

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จึรณฐ ๑๓๔/๓

ปราสาทพระวิหาร เพื่อที่กัมพูชาจะได้มีอำนาจอธิปไตยตามคำพิพากษาของศาลโลกนั้น อาจทำได้ ๒ วิธี ตรงนี้คือประเด็นครับ อำนาจอธิปไตยครับ ท่านไปเข้าใจว่าอำนาจอธิปไตย ตรงนี้ที่บริเวณสี่หมูปูตรงนี้ ซึ่งของท่านเป็นสีม่วง หมายถึงดินแดน ไม่ใช่ครับ รัฐบาลของ ประเทศไทย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยยกดินแดนตรงนี้ให้ใคร มติคณะรัฐมนตรี ที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยคือการปกครองเหนือพื้นที่นั้นครับ ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้ว ผมขอ อนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดเดียวครับ อธิปไตยเขาเรียกว่า โซฟเวอเรนตี (Sovereignty) ที่ดินเขตของเราเรียก เทอริทอรี (Territory) เป็นพื้นดิน อำนาจที่เสียไปคืออำนาจอธิปไตย เพราะเป็นบริเวณที่เขาบอกให้เราออก แต่เรายืนยันว่าเป็นพื้นดินของไทย -----

- ๑๓๕/๑

เปรียบเสมือนอะไรท่านประธานครับ ที่เขาบอกให้เราออก แต่เรายืนยันว่าเป็นพื้นดินของไทย เปรียบเสมือนอะไรท่านประธานครับ เราถูกยึดครองทั้งประเทศยังเป็นประเทศไทย แต่เราสูญเสียอำนาจอธิปไตยในการปกครองประเทศ วันหนึ่งเมื่อเราชนะหรือเมื่อเราออกไปนั่นละเราถึงมีอำนาจอธิปไตยกลับคืนมา แต่การเสียดินแดนมันคือการเสียทั้งอำนาจอธิปไตยและผืนดินไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ มีมติไปนั้นจึงไม่เกี่ยวกับดินแดน ผืนดินหรือเขตแดนเลย เขายอมรับว่าอำนาจอธิปไตยบนนั้นไม่มีแล้ว เราไม่มีสิทธิเข้าไปดูแลปกครองหรือส่งกำลังทหารเข้าไปคุ้มครองแล้ว จึงให้ออกมา ถึงใช้คำว่า ให้เขามีอำนาจอธิปไตยเหนือตรงนั้น เพราะฉะนั้นจากวันนั้นจนวันนี้เรายังสงวนสิทธิตลอดมาว่าบริเวณนี้คือแผ่นดินไทย เพียงแต่เราไม่มีอำนาจอธิปไตยเหนือตรงนี้เท่านั้นเอง ก็ต้องทำความเข้าใจ เพราะฉะนั้นการที่ท่านไปยอมรับนั้นระวังเขาจะถือว่ากฎหมายปิดปาก

ประเด็นต่อไป ท่านประธานครับ ผมอยากจะกราบเรียนว่ามีกรณีชี้แจงบอกว่า กรมแผนที่ทหารทำหนังสือยืนยันแล้วก็มีเอกสาร ผมเป็นห่วงครับ ในอดีตแม้ไม่มีเอกสารเขายังหยิบยกมาใช้ดำเนินการกับเรา เอกสารราชการบอกว่ารับ ผมอยากเรียนว่าผมคนหนึ่งไม่รับเอกสารฉบับนี้ ผมไม่เคยยอมรับว่าดินแดนไทยไม่ใช่ของไทย แต่ผมอยากเรียนท่านประธานว่าแล้วทำไมก่อนหน้านี้เขาบอกมีปัญหา แล้ววันนี้เขาบอกไม่มี มันเกิดอะไรขึ้น ผมคิดว่าเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็ดี ท่านรัฐมนตรีเองก็ดีจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเหตุใดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงได้เปลี่ยนคำชี้แจงหรือได้เปลี่ยนจุดยืน หลังจากที่ได้เคยมีความเห็นอย่างนั้นอยู่ ตรงนี้ต้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนขึ้น ผมกราบเรียนว่าประเด็นสำคัญสุดทำหนังสือที่ทางกัมพูชาตอบกลับมาจากที่ท่านอธิบดีได้โต้แย้งไปที่บอกว่ามีการสนับสนุนจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แล้วบอกไม่มีพื้นที่ที่เป็นดิสปิวท์ แอเรีย (Dispute area) หรือพื้นที่ที่ทับซ้อนนั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศหรือท่านรัฐมนตรีว่าอย่างไร และโดยเฉพาะประเด็นสำคัญตรงที่จะเกี่ยวกับเรื่องแผนผังหรือแผนที่ที่ท่านจะพยายามใช้ในสนธิสัญญาหรือแถลงการณ์ ท่านจะเรียกอะไรก็สุดแล้วแต่ เขาใช้คำว่าแมพ ท่านบอกใครจะใช้ก็แล้วแต่ แต่มันใช้ไปแล้ว ทำไม่ครับ ถ้าท่านนั้นจริงทำไม่ไปขอให้

## ๓๐๒

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๑๓๕/๒

ทางคู่สัญญาของเราเขายืนยันว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เป็นสนธิสัญญาหรือสัญญาที่บังคับกันได้ เป็นเพียงแค่แถลงการณ์ ให้เขายืนยันมาสิครับ เหมือนที่เขาทำหนังสือมาบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปสนับสนุน แล้วก็ไม่มีดิสพิวท์ แอเรีย ทำไมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีความสามารถไม่ทำตรงนี้ได้ล่ะครับ ให้เขายืนยันเรามา และให้เขายืนยันด้วยว่าตรงนี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนที่ในอนาคต ผมขอขอบพระคุณท่านประธานครับ

(นายสุนัย จุลพงศธร ได้ยืนและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุนัยประท้วงอะไรครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วนตัว) : ผมขอประท้วงท่านประธานสักนิดเถอะครับ คือผมเองพยายามจะเดินแนวทางท่านประธาน ก็คือว่าพยายามจะอะลุ่มอล่วยให้ฝ่ายค้าน ผมไม่ประท้วงฝ่ายค้านครับ อย่างกรณีนี้ขอเป็นบรรทัดฐานสักนิด เพราะไม่อย่างนั้นพุงนี้ไม่เสร็จ ถ้ามีการอภิปรายแล้วท่านรัฐมนตรีตอบ อย่างวันนี้ผมฟังแล้วว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอบชัดเจนแล้ว แต่ปรากฏว่าเมื่อมีผู้อภิปรายขอซักถามอีกต้องทำตามข้อบังคับที่ผมเรียนท่านว่า ข้อ ๒๓ นั้นน่าจะหมายถึงการถาม ไม่ใช่อภิปราย ถ้าเป็นอย่างนั้นละก็มันจะกระชั้นขึ้น แต่เอาเถอะครับ อย่างไรก็ตามที่ประชาชนฟังแล้วผมคิดว่าได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านซักเต็มที่ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมากจัดผมว่ามันไม่จบครับท่านประธาน จึงขอท่านประธานช่วยคุม ถ้าจะขึ้นถามครั้งที่ ๒ ใช้ข้อ ๒๓ ต้องเป็นการซักถามเป็นประเด็น ๆ ไป ไม่ใช่มาแมพอีกแล้ว พอแมพอีกแพลงอีกก็เรื่องเดิมละครับ ผมจึงต้องประท้วงท่านประธาน เพราะเวลาฝ่ายรัฐบาลพูดบับท่านกดมือไวจริง พอฝ่ายค้านพูด ท่านไม่กดเลย ขอขอบพระคุณท่านประธานครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ความจริงก็กอดเท่า ๆ กันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณในคำแนะนำของคุณสุนัย ความจริงเราเห็นตรงกัน ข้อบังคับ ข้อ ๒๓ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถามเพิ่มเติมครับ -----



## ๓๐๓

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๓๖/๑

แล้วผมก็ฟังดูเมื่อที่คุณลงกรรณกับคุณพีระพันธุ์ก็ซักถาม แล้วก็ได้เรียนในที่ประชุมแห่งนี้ครับ เรามีเวลาจนถึงเวลา ๒๓.๓๐ นาฬิกา พรุ่งนี้เช้าครับ อภิปราย ๓๕ ชั่วโมง ก็ขอให้กระชับ เพื่อรักษาเวลาด้วยครับ ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ที่จริงมีประเด็นที่อยากจะซักถามท่านรัฐมนตรีเพิ่มเติม จริง ๆ หักล้างประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นคำชี้แจง แต่เกรงว่า ๑. ท่านรัฐมนตรีไม่อยู่ ๒. จะเป็นการรบกวนเวลาของสภาก็อาจจะต้องไปใช้สิทธิในช่วงของการสรุป ซึ่งก็จะเป็นสมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง แต่ขอพูด ๒ ประเด็นครับ ที่ผมมีความคิดว่าจำเป็นจะต้องพูดในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งใจจะพูดก่อนหน้านี้ แต่ว่าอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีอารมณ์เย็นลงสักนิดหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็ดูว่าน่าจะพูดได้แล้ว ท่านประธานครับ กระผมในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

(นายสุนัย จุลพงศธร ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ อย่างนี้เห็นไหมครับ ท่านประธาน ผมประท้วงครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับ คุณสุนัยประท้วงเรื่องอะไรครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ผมประท้วงครับท่านประธาน คือท่านประธานปล่อยให้การอภิปรายของฝ่ายค้าน โดยเฉพาะเมื่อสักครู่ ขอประทานโทษ ผมไม่ได้ประท้วงท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับ ผมประท้วงท่านประธานครับ ทำไม่มีอะไรเลยครับ เพราะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบอกท่านนายกรัฐมนตรีอารมณ์เย็นหรือยัง อย่างนี้เห็นไหมครับท่านประธาน ผมเห็นเบ่งมากเลยครับ แต่พยายามไม่เหินบเลยครับท่านประธาน ทำอย่างนี้ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้เดียวไม่มีจบ ผมขอให้ท่านประธานมือไวเท่า ๆ กัน กราบขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : โดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยมีมือไว้ในระหว่างที่ผู้อภิปรายนะครับ ไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับ ยกเว้นจะมีคนประท้วงผมก็จะวินิจฉัย ก็ต้องขอความกรุณาท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับ ขอเอาให้ตรงประเด็นครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ประเด็นของกระผมก็คือว่า ก่อนหน้านี้ท่านกล่าวหาพรรคฝ่ายค้านว่าปลุกระดมว่าทำให้เกิดความชิงชังกันระหว่างประเทศของเรากับประเทศเพื่อนบ้าน ผมต้องการที่จะลุกขึ้นมาเพื่อกราบเรียนยืนยันว่าในการประชุมเตรียมการในการอภิปรายผมได้กำชับเรื่องนี้เป็นพิเศษกับผู้อภิปรายทุกท่าน แล้วในเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า การอภิปรายของเราอาจจะถ่ายทอดไปถึงพี่น้องชาวกัมพูชา ก็อยากจะทำให้โอกาสนี้พูดเสียเลยครับว่าไม่อาจจะไปเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลของประเทศไทยเราอยากจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีครับ เพียงแต่ว่าการทำหน้าที่ของพวกกระผมในวันนี้ต้องการที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหารของประเทศไทยเช่นเดียวกับที่ฝ่ายค้านของกัมพูชาก็ตรวจสอบรัฐบาลของกัมพูชาในเรื่องนี้ การมีสัมพันธไมตรีที่ดีกับเพื่อนบ้านพรรคประชาธิปไตยสนับสนุนครับ ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ทราบหรือครับว่าเวลาผมเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหลายเรื่องที่ผมช่วยท่านอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ช่วย เช่น ช่วงที่พม่ามีปัญหาที่มีองค์กรเอกชนซึ่งมีแนวคิดที่จะใช้วิธีการอย่างอื่นที่จัดการกับปัญหานี้ ผมก็บอกว่าผมเห็นด้วยกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ดำเนินการไปที่จริงผมให้สัมภาษณ์ออกเป็นแถลงข่าวด้วยว่าท่านควรไป แล้วเมื่อท่านกลับมาท่านมาชี้แจงมีองค์กรเอกชน มีใครต่อใครไม่พอใจ ผมบอกต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรี เพราะท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงบทบาทของการเป็นเพื่อนบ้านเพื่อรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นช่องทางสำหรับชาวโลกที่จะติดต่อเข้าไป ผมทำครับท่านครับ ผมทำอีกหลายๆ เรื่องเวลานั้นเป็นผลประโยชน์ของชาติ เวลานั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผมทำครับ แต่ที่ผมยอมไม่ได้ก็คือว่าถ้าฝ่ายบริหารของเราทำอะไรไม่ถูกต้องผมก็ต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุด ไม่มีตรงไหนเลยในคำอภิปรายของผมที่ไปตำหนิกัมพูชาครับ ผมตำหนิต่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ -----

## ๓๐๕

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๑๓๗/๑

ผมอยากเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของผมบอกบ้างสิครับว่าตรงนี้เรายึดถือเป็นดินแดนไทย เราไม่เรียกเป็นพื้นที่ทับซ้อน เหมือนกับที่ทางกัมพูชาเขาส่งหนังสือมาถึงไทยว่าของเขาไม่ถือว่ามีพื้นที่ทับซ้อนเป็นของเขาครับ แต่ไม่ได้แปลว่าพูดอย่างนี้แล้วจะบอกให้ผู้คนไปเกลียดชังสู้รบกัน ไม่ใช่ครับ แล้วผมก็เรียกร้องด้วยครับว่าไม่ว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ที่ไหนเรื่องเขาพระวิหารจะเป็นอย่างไร กรุณาอย่าใช้ความรุนแรง และกรุณาอย่าให้เป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน สิ่งที่เราเรียกร้องคือรัฐบาลกับรัฐบาลต้องรู้จักดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่ไม่เป็นเงื่อนไขให้ประชาชนขัดแย้งกัน นี่คือจุดยืนของกระผมและพรรคฝ่ายค้านเพื่อที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้เข้าใจ

ประเด็นที่ ๒ บังเอิญเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับ เห็นใจท่านครับ เพราะว่าท่านก็พยายามใช้สิทธิบอกว่าเรื่องญัตตินี้มันต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่ คือมันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนิดเดียวครับท่านประธาน พวกกระผมยื่นญัตตินี้เข้าใจว่าวันที่ ๑๘ ครับ เป็นวันเดียวกับที่มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วม แต่ในวันที่พวกกระผมลงนามในญัตติเรายังไม่ทราบไม่ได้เห็นแถลงการณ์ร่วม ไม่ได้เห็นแผนที่ เพราะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังไม่พร้อมที่จะแถลงข่าว ดังนั้นเราก็เขียนญัตติตามที่เราคาดการณ์ไว้ส่วนหนึ่ง แต่มาถึงวันนี้กระผมกราบเรียนท่านประธานครับว่าที่ท่านพูดไปนี่ครับ พวกกระผมไม่หยุดนะครับ และยืนยันเลยนะครับว่าเป้าหมายของพวกกระผมนี้ครับ ไม่ได้สนใจอนาคตของท่านรัฐมนตรีในฐานะที่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ วันนี้ลุกขึ้นประกาศเลยนะครับว่าท่านจะไปถอนความตกลง ความยินยอมเห็นชอบกับทางกัมพูชาในแถลงการณ์ร่วม ผมจะถอนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนพดล บัททะ ทันทิ เพราะเป้าหมายของผมคือรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ไม่ใช่การมาเอาชนะคะคานจะฆ่า นายนพดล บัททะ ทางการเมือง และหลังจากนี้ไปผมก็เรียกร้องว่าที่ให้ไม่ไว้วางใจท่านเพื่อเป็นข้อต่อสู้ของประเทศไทยในยูเนสโก และถ้าสมมุติว่าสภาจะไม่ไว้วางใจ แน่แน่นอนครับจะมีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญอื่นซึ่งพรรคฝ่ายค้านจะดำเนินการร่วมกับประชาชนคนไทยรักษาสิทธิ ของคนไทย

# ๓๐๖

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๑๓๗/๒

และประเทศไทยและไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านขอชี้แจง  
เพียงเท่านี้ละครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสาทิพย์ วงศ์หนองเตยครับ

นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ท่านประธานครับ ผมสาทิพย์ วงศ์หนองเตย  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อสักครู่นี้กรรมการประสานงาน  
ทั้ง ๒ ฝ่าย ได้พูดคุยกันแล้วนะครับ ก็ตกลงกันอย่างนี้ครับว่า อย่างที่ตกลงกันเมื่อปลายก็คือ  
คืนนี้จะจบกันที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เลื่อนการประชุมไปประชุมต่อวันพรุ่งนี้เวลาเก้าโมงครึ่งนะครับ  
ส่วนที่ท่านประธานได้เตรียมพร้อมตลอดทั้งคืนก็ดีครับ จะได้เก็บพลังไว้ใช้วันพรุ่งนี้ต่อ  
ก็จึงเรียนมา เมื่อสักครู่นี้ก็มีเพื่อนสมาชิกจากรัฐบาลกับท่านรัฐมนตรี ประธานโทษ  
เอ่ยนามท่าน คุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ก็อยู่ด้วย ก็เป็นที่ตกลงกันครับ แล้วพรุ่งนี้  
ก็ต่อเวลาเก้าโมงครึ่ง ขอบพระคุณครับ

# ๓๐๗

สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๑๓๘/๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ในช่วงนี้ก่อนที่จะมีการเลื่อนการอภิปรายไปไม่ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะต้องการอภิปรายในช่วงนี้ไหมครับ ท่านสมาชิกครับเป็นอันว่าเราได้ตกลงกันครับว่าจะเลื่อนการอภิปรายไปในวันพรุ่งนี้โดยเริ่มการอภิปรายเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นะครับ มีท่านผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ

(ไม่มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ถ้าไม่มีก็เลื่อนการอภิปรายไปในวันพรุ่งนี้ ๐๙.๓๐ นาฬิกา ปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๐๐.๔๙ นาฬิกา ของวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๕ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ  
วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

รายนามคณะผู้จัดทำ

<u>ที่ปรึกษา</u>	นายจเร พันธุ์เปรื่อง นางสาวยุพา ศิริประภาพร	รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุม และชวเลข
------------------	--	---

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

นางสุจิตรา อรุโณ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานชวเลข ๔
นางสติมา จันทน์ไพจิตร	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๔
นางสันทนา ทรัพย์พูนผล	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๔
นางสาวพัชรี ไซคำพา	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๔

ผู้จัดรายงานการประชุม (กลุ่มงานชวเลข ๔)

นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร	นางจีรนุช มานะกอบการ
นางวันทนา วงษ์ชมภู	นางสาวรัชนีพร มณีนิล
นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร์	นางสาวบุศยรินทร์ พจนวิชัย
นางกมลทิพย์ บุญรอดฤทธิ์	นางสาวกมลมาศ ทังสุภูติ ศิริสัมพันธ์
นางสาวพรชวรธรณ แก้วนิล	นางสาวกุลนิษฐ์ พัฒนประเสริฐ
นายณัฐวัฒน์ อนันต์สิทธิพงศ์	นางดวงใจ มั่นคงดี
นางนิรธา คำงาม	นางสาวเบญจมาภรณ์ วงศ์ทอง

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม และเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  
ในคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

ลำดับที่	รายชื่อ	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์	
๒	นายสากล ม่วงศิริ	
๓	นายภราดร ปริศนานันทกุล	
๔	นายนิจสาด จันทรตระกูล	
๕	นายประยุทธ์ สวัสดิ์เรือกุล	
๖	นางอำไพ วิทยวิโรจน์	
๗	นายชนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา	
๘	นายไพบุลย์ แสงเจริญตระกูล	
๙	นางทีฆัมพร กาญจนโกศล	
๑๐	นางสาวกรรณิการ์ ผลพัฒน์	

ตรวจแล้ว วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สภารับรองในคราวประชุม

ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัย สามัญทั่วไป)  
วันที่ ชุดที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

(นายชัย ชิดชอบ)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร